


 
 
 

                                                       ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา (ประชุม สนช.-สปช.)  
                              ประจ าเดือน สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป  ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 นาฬิกา 

  
 

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์  เสาร์ อาทิตย์ เวลา 
05.00 

รายการเผยแผ่ความรู้ทางศาสนา 
05.00 

 
06.00 

 
 

สารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” 06.00 

คุยข่าวเช้า  แจ้งข่าว : เตือนภัย 
07.00 ถ่ายทอดข่าว สวท. 07.00 
07.30 ทันสถานการณ์ 

 

วิจัยก้าวไกล ท าดีได้ดี 07.30 
08.00 สถานีอู่ทองใน 

(โทรทัศน์รัฐสภา) 
ถ่ายทอด คสช. 

(rerun) 
 ขบวนการคนตัวเล็ก 

(เด็กและเยาวชน) 
 08.00 

09.00 
 มองรัฐสภา 

(โทรทัศน์รัฐสภา) 

มองรัฐสภา 
(โทรทัศน์รัฐสภา) 

รัฐสภาของ ปชช. 
(โทรทัศน์รัฐสภา) 

ร้อยเรื่องเมืองไทย 09.00 

ร้อยเรียงข่าว มีข่าวดีมาบอก 
09.15 

09.30 สภาสนทนา สภาสนทนา 
10.00 การเมืองเรื่องของประชาชน การเมืองเรื่อง

ของประชาชน 

เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป 

ถ่ายทอดเสียง
การประชุม 

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
(สนช.)  

จนเสร็จสิ้น 
การประชุม  

(ที่ประชุม สนช. 
ครั้งที่ 3/2557 
21 ส.ค.57) 

เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป 

ถ่ายทอดเสียง
การประชุม 

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
(สนช.)  

จนเสร็จสิ้น 
การประชุม  

(ที่ประชุม สนช. 
ครั้งที่ 3/2557 
21 ส.ค.57) 

บ้านสุขภาพ 
(คนพิการ-ด้อยโอกาสฯ) 

ตะลอนทัวร์ 
ท่ัวไทย 

10.00 
10.30 สภาสนทนา สภาสนทนา 
11.00 

เวลา 11.00 น. 
เป็นต้นไป 

ถ่ายทอดเสียง
การประชุม 
สภาปฏิรูป
แห่งชาติ 
(สปช.)  

จนเสร็จสิ้น 
การประชุม  

(ที่ประชุม สปช. 
ครั้งที่ 5/2558 
26 ม.ค.58) 

เวลา 11.00 น. 
เป็นต้นไป 

ถ่ายทอดเสียง
การประชุม 
สภาปฏิรูป
แห่งชาติ 
(สปช.)  

จนเสร็จสิ้น 
การประชุม  

(ที่ประชุม สปช. 
ครั้งที่ 5/2558 
26 ม.ค.58) 

เกาะติดสภา 
 นิติบัญญัติแห่งชาติ 

บันทึกประชุมสภา 
11.00 

12.00 
รัฐสภาของเรา แผ่นดินถิ่นไทย 

12.00 

13.00 
 
 

สายด่วนรัฐสภา 
(โทรทัศน์รัฐสภา) 

ท้องถิ่นบ้านเรา 
13.00 

15.00 
รักเมืองไทย 

สภาสาระ 15.00 
ละครวิทยุ 15.30 

ชีวิตกับการเรียนรู้ 
สบาย สบาย  

 กับแพทย์ทางเลือก 

16.00 
16.30 กาลครั้งหน่ึง.. 

เมื่อวันน้ัน 
17.00 

 
 

Gossip การเมือง ละติจูดรอบโลก 
 สกู๊ปข่าว..เส้นทางกฎหมาย 

สบาย สบาย  
 กับแพทย์ทางเลือก 

17.00 

18.00 เดินหน้าประเทศไทย  (เช่ือมสัญญาณสถานีโทรทัศน์กองทัพบก) เดินหน้าประเทศไทย (เช่ือมสัญญาณ ททบ.) 18.00 
18.30 

กรรมาธิการพบประชาชน 
เจตนารมณ์ 
กฎหมาย 

เก็บเบ้ียใต้ถุนร้าน เสียงปฏิรูป 
เพลงดี 

ศรีแผ่นดิน 
เพลินเพลง 
ยามเย็น 

19.00 ถ่ายทอดข่าว สวท. 19.00 
19.30 ข่าวภาษาอังกฤษ 19.30 
20.00 ข่าวในพระราชส านัก (รับสัญญาณจาก สวท.) และ สารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” 20.00 

 รายการจากสถาบันพระปกเกล้า 

 

คุยกันนอกศาล 
สนทนากับ 

คลังสมอง วปอ.ฯ 
21.00 ปปช. 

พบประชาชน 
๓๐ นาที 

คดีปกครอง 
เปิดประตู 
สู่ กกต. 

สตง. 
พบประชาชน 

กรรมการสิทธิฯ/ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินฯ 

ธรรมะก่อนนอน 

21.00 
 
 

22.00 
21.30 
22.00 

ธรรมะก่อนนอน 
  

หมายเหตุ   - เวลา 08.00 น. และ 18.00 น. เคารพธงชาติ และ พระบรมราโชวาท / น าเสนอข่าวต้นชั่วโมง และสปอตต่างๆ ตั้งแต่เวลา 08.00–21.00 น.  
    - หากช่วงเวลาใดมีการถ่ายทอดค าสั่ง/ประกาศ/รายการพิเศษจาก คสช. หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย สถานีฯ จะด าเนินการถ่ายทอดเสียงจนเสร็จสิ้นภารกิจ 





ที่ปรึกษา

	 นายจเร	 พันธุ์เปรื่อง

	 			นางสาวสุภาสินี			ขมะสุนทร	 	

บรรณาธิการ

	 นายประวิช			ตั้งใจมั่น

ผู้จัดการ

	 นางบุษราคำา	 เชาวน์ศิริ

กองบรรณาธิการ

	 นางพรรณพร	 สินสวัสดิ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางฟ้าดาว	 คงนคร

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวนิธิมา			ประเสริฐภักดี	

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธุ์

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวทิพย์วิมล	 อ่อนกลั่น

--------------------

พิมพ์ที่

สำานักการพิมพ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางฉัตราภรณ์			วิวัฒนวานิช

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเป็นเอกสารรายงานข่าวและสารคดีที่ เกี่ยวข้องกับ											

วงงานรัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	 ข้าราชการ	 และผู้ที่

เกี่ยวข้องได้ทราบ

ระเบียบการ

	 ๑.	 ออกเป็นรายเดือน	(ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	 ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ที่	

	 	 	 ผู้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	

	 	 	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร	สำานักประชาสัมพันธ์	

	 	 	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

	 	 	 ถนนประดิพัทธิ์	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท

	 	 	 กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

	 	 	 โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

	 	 	 โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

	 ๓.	 การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู้จัดการทราบทันที	

พร้อมทั้งแจ้งสถานที่อยู่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง

เอกสาร

กองบรรณาธิการหนังสือเอกสารข่าวรัฐสภา

โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒



                     

สารบัญ

ภาพกิจกรรม					 		 	 		 	 			 							 		 	 	 ๗

การประชุมสภา	 		 	 		 	 			 							 		 	 	
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ 		 	 	 ๒๙

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๔๐	

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๔๑

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๔๒

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๔๓

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๔๔

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๔๕

สรุปผลการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 							 		 	 	 ๖๐

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๔๙

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๕๐

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๕๑

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๕๒

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๕๓

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๕๔

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๕๕

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๕๖

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๕๗

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๕๘

ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๘๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ																																													 ๘๗

	 •	คณะกรรมการศึกษาแนวทางเสริมสร้างความปรองดองฯ	สรุปแนวทางก่อนส่ง

	 	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 •	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	มีมติผ่านร่าง	พ.ร.บ.	เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้าง	 	 		

	 	 กิจการรถไฟฟ้า

	 •	สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติผ่านร่าง	พ.ร.บ.	ศาลเยาวชนและครอบครัว

	 	 และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนฯ	เป็นกฎหมาย		

	 •	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ต้ังกระทู้ถามรัฐบาลห่วงคนพิการไม่สามารถเข้าถึง

	 	 การจ้างงานได้ตามกฎหมาย	

	 •	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	เห็นชอบรายงานเสนอสร้างพลังเครือข่ายจัดการภัยพิบัติให้เข้มแข็ง		 		

	 	 และย่ังยืน		

	 •	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	แสดงความเห็นโหวตร่างรัฐธรรมนูญควรใช้วิธีลงคะแนน	

	 	 เปิดเผย

	 •	ตัวแทนเครือข่ายประชาชนฯ	ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาล	สนช.	และสปช.	ถอนร่าง			

	 	 แก้ไข	พ.ร.บ.	ปืโตรเลียม	

	 •	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติยืนยันไม่เคยมีการหารือเร่ืองรัฐบาลแห่งชาติ

	 •	สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบแผนปฏิรูปการเข้าสู่อำานาจและระบบพรรคการเมือง

	 •	สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบ	3	วาระ	ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

	 •	สภาเด็กและเยาวชนเสนอแนวทางพัฒนาเด็กและเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ

	 •	เลขานุการวิป	สปช.	เปิดเผย	ส่งพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศให้รัฐบาล	๑๑	สิงหาคม

	 •	ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ังพร้อมทำาประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

	 •	คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ประชุมเตรียมข้อมูลเสนอต่อท่ีประชุม	AIPA	Caucus

	 •	สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบรายงานปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	

	 •	กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	–	ภูฏาน	ประชุมลงมติเลือกประธานกลุ่มมิตรภาพ		

	 •	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	ผ่าน	๓	ร่างพระราชบัญญัติปราบปรามการทุจริต	พร้อมต้ังศาล

	 	 ชำานาญพิเศษปราบคนโกง

	 •	คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมใหญ่	AIPA	

	 •	สภาปฏิรูปแห่งชาติรับทราบรายงานรับมือวิกฤตกรุงเทพจม	

	 •	รายการ	“รัฐสภาของเรา”	ย้ำาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และ	 		

	 	 รัฐสภา

	 •	สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข	



ข่าวต่างประเทศ																																															 ๑๑๖	 			•	

	 “อเล็กซิส	ซิปราส”	นายกรัฐมนตรีกรีซ	ประกาศชัยชนะหลังจากประชาชนโหวต					 	

	 	 ‘No’	ไม่รับมาตรการรัดเข็มขัดของเจ้าหนี้	

	 •	นายกรัฐมนตรีของอิตาลี	แสดงความเห็นว่าไม่ว่าผลการลงประชามติของกรีซ	

	 	 จะออกมาในรูปแบบใด	ยุโรปจะต้องหันหน้าพูดคุยกับกรีซอีกครั้ง

	 •	เมียนมาร์ประกาศวันที่	๘	พฤศจิกายนนี้	เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		

	 	 และสมาชิกวุฒิสภา	

	 •	สถานทูตฯ	เตือนคนไทยในตุรกีระมัดระวังตัว	หลังมีผู้ประท้วง	กรณีส่งผู้ร้ายข้ามแดน

	 	 อุยกูร์เติร์ก	ไปยังประเทศจีน

	 •	กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ	ออกแถลงประณามไทย	ต่อกรณีเนรเทศชนกลุ่มน้อย	 	

	 	 เชื้อสายอุยกูร์ไปจีน		

	 •	นายกรัฐมนตรีของเยอรมัน	เผย	เตรียมจะเสนอแนะให้รัฐสภาเยอรมัน	อนุญาตให้		 	

	 	 รัฐบาลเปิดการเจรจาเรื่องความช่วยเหลือกับกรีซ	

	 •	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยสหภาพยุโรปร่อนจดหมายเร่งไทยทำาประมง		

	 	 ถูกกฎหมาย

	 •	ฝรั่งเศสร้องตั้งรัฐบาลคุมยูโรโซน	กู้ศรัทธาหลังความเชื่อมั่นลดลงจากวิกฤตกรีซ

	 •	สมเด็จพระสันตะปาปา	ผู้นำาคริสต์ศาสนิกชน	เรียกร้องทั่วโลกสร้างข้อตกลง

	 	 พื้นฐานแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

	 •	ทางการไทยและเมียนมาร์	ลงนามอนุญาตพลเมือง	๒	ประเทศ	ข้ามพรมแดน	

	 	 โดยไม่ต้องใช้วีซ่า

	 •	นายกรัฐมนตรีของเยอรมัน	ต่อสายถึงผู้นำาตุรกี	ล่ันเมืองเบียร์หนุนต้านก่อการร้าย

	 	 ในระดับที่เหมาะสม	

	 •	กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	ประกาศผลการจัดอันดับค้ามนุษย์	

	 	 ปี	๒๕๕๘	เป็นทางการประเทศไทยยังอยู่เทียร์	๓	เหมือนเดิม	

	 •	ประธานาธิบดีตุรกีเยือนจีน	ถกซื้อขายระบบขีปนาวุธ	ขณะความสัมพันธ์

	 	 ระหว่างกันยังอึมครึม

คณะกรรมาธิการ
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ																										 ๑๓๐

	 •	คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	

	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	

	 •	คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ	การเงินและการคลัง	สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	



	 •	คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ			
	 	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ
	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	นวัตกรรม	และทรัพย์สิน
	 	 ทางปัญญา	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
	 •	คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ			
การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ																										 ๑๔๓
	 •	คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
	 •	คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	
	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
	 •	คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	
	 •	คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	
	 •	คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ	การเงินและการคลัง	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
	 •	คณะกรรมาธิการการเมือง	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 •	คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน		 	 		
	 	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	
	 •	คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
	 •	คณะอนุกรรมาธิการขับเคล่ือนการส่ือสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์	
	 	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ

รัฐสภาต่างแดน	 																																																						๑๕๔	 		
	 •	เปิดโลกรัฐสภา
	 	 สาธารณรัฐนาอูรู

ก้าวทันกฎหมาย																																												 ๑๖๘
	 •	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗
	 	 แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๑)	

ภาพเก่าเล่าเรื่อง			 	 		 	 			 							 		 	 	 ๑๗๖	 		
	 •	อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เรื่องน่ารู	้																																																												 ๑๘๓
	 •	“ป่ารักนำ้า	”	โครงการพระราชดำาริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร จัดกิจกรรมทัศนศึกษ�เส้นท�งประช�ธิปไตยฯ

	 วันศุกร์ที่	 ๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณด้านหน้า																																																																													

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 นายจเร	 พันธุ์เปรื่อง																																																												

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์	

กิจกรรมทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตยและพิพิธภัณฑ์	 จัดโดยกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และ

จดหมายเหตุ	สำานักวิชาการ	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
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ประธ�นสภ�ปฏิรูปแห่งช�ติ และรองประธ�นสภ�ปฏิรูปแห่งช�ติ คนที่หนึ่ง                

รับยื่นหนังสือสนับสนุนร่�งรัฐธรรมนูญ จ�กองค์กรต่�ง ๆ 

	

	 วันจันทร์ที่	๖	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๑.๐๐	นาฬิกา	ณ	 บริเวณห้องประธาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	ชั้น	๓	อาคารรัฐสภา	๑	นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูป

แห่งชาติ	 รับยื่นหนังสือจาก	 นายรัตนชัย	 ไชยคำามี	 นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล	 จังหวัด

กาฬสินธุ์	 และคณะ	 เรื่อง	 ขอสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ในหมวด	 ๗	

มาตรา	๒๑๑	–	๒๑๖	เรื่อง	การกระจายอำานาจและการบริหารท้องถิ่น
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	 ต่อมาในวันเดียวกัน	 เวลา	 ๑๓.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง	 ชั้นล่าง														

อาคารรัฐสภา	 ๑	 ศาสตราจารย์บวรศักด์ิ	 อุวรรณโณ	 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนท่ีหน่ึง	

ในฐานะประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญรับยื่นหนังสือจาก	 นางสาววิภาศศิ	 ช้างทอง	

ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำาบลและสภาพัฒนาการเมือง	 เร่ือง	 ขอสนับสนุนให้คงหลักการสำาคัญ

ของบทบัญญัติเรื่องการกระจายอำานาจและสิทธิชุมชนของร่างรัฐธรรมนูญเดิมไว้

	 และในวันอังคารที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๔.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	

ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๑ นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	รับยื่นหนังสือ

จากนายสุทธิพงษ์	นิ่มนวล	ประธานสภาเด็กและเยาวชน	จังหวัดพัทลุง	 ในฐานะตัวแทนเด็ก									

และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย	 เพื่อขอสนับสนุน

การทำางานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติท่ีได้รวบรวมข้อเสนอจากประชาชนท่ัวไป	 เพ่ือจัดทำา

ร่างรัฐธรรมนูญ	 ถือเป็นการเปิดพ้ืนท่ีให้ภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	

ท้ังน้ีได้จัดทำาข้อเสนอเพ่ือเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อการปฏิรูปประเทศไทย	ใน	๗	ด้าน
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้�ร�ชก�รฝ่�ยรัฐสภ� มอบทุนส่งเสริมก�รศึกษ�ฯ

	

	 วันจันทร์ที่	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องสารนิเทศ										

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายอนุวัต	 ตันติวงศ์	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 จำากัด

เป็นประธานในพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา	ประจำาปี	๒๕๕๘	ให้แก่บุตร	-	ธิดา	ของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์	จำานวน	๖๘	ทุนๆ	ละ	๓,๐๐๐	บาท
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เลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร ร่วมบันทึกเทปถว�ยพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ

	 วันจันทร์ที่	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๗.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 สถานีโทรทัศน์													

โมเดิร์นไนน์	 ถนนพระราม	 ๙	 กรุงเทพมหานคร	 และในวันพุธที่	 ๑๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘																

เวลา	๑๖.๓๐	นาฬิกา	ณ	สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	๗	ถนนพหลโยธิน	กรุงเทพมหานคร	

นายจเร	 พันธุ์เปรื่อง	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของ

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๘
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ประชุมคณะกรรมก�รเสริมสร้�งคว�มเป็นพลเมืองในระบอบประช�ธิปไตย

ต�มวิถีรัฐธรรมนูญ

	

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม															

คณะกรรมาธิการหมายเลข	 ๑	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นางสาวสุภาสินี	 ขมะสุนทร	

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ	 เพ่ือพิจารณารายงานผลการดำาเนินงาน

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 ภาคเหนือ	 (จังหวัด

เชียงใหม่)	 ภาคใต้	 (จังหวัดสงขลา)	 และพิจารณาแผนการดำาเนินงานจัดกิจกรรมฯ	 ดังกล่าว				

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(จังหวัดนครพนม)	
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร จัดก�รเลือกต้ังกรรมก�รข้�ร�ชก�รรัฐสภ� (ก.ร.) 

	

	 วันพฤหัสบดีที่	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เวลา	๐๘.๐๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง	

ชั้นล่าง	อาคารรัฐสภา	๑	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการ

ข้าราชการรัฐสภา	(ก.ร.)	โดยมีนายจเร		พันธุ์เปรื่อง	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เดินทางมา

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการข้าราชการรัฐสภา	(ก.ร.)	เป็นคนแรก

	 ต่อมาในเวลา	 ๑๙.๑๕	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง	 ชั้นล่าง	 อาคารรัฐสภา	 ๑		

นางสาวเบญจพร	 สันติชีวะเสถียร	 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์				

ในฐานะประธานคณะกรรมการอำานวยการเลือกผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 ประกาศ

ผลการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการรัฐสภา	 (ก.ร.)	 โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการ

รัฐสภา	(ก.ร.)	จำานวน	๒	ราย	คือ	นายสมชาติ	ธรรมศิริ		ด้วยคะแนนเสียง	๔๘๔	คะแนน	และ

นางสาวสุภาสินี	ขมะสุนทร	ด้วยคะแนนเสียง	๓๙๖	คะแนน
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ประชุมคณะอนุกรรมก�รดำ�เนินง�นประช�สัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๓

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๓.๓๐	 นาฬิกา	ณ	 ห้องประชุม											

กรรมาธิการหมายเลข	 ๒๒๐	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 นางสาวสุภาสินี	 ขมะสุนทร		

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำาเนินงาน

ประชาสัมพันธ์	 จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลและจัดกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ	ครั้งที่	๓/๒๕๕๘	
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ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รโครงก�รก่อสร้�งอ�ค�รรัฐสภ�แห่งใหม่

	

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม

หมายเลข	 ๑๐๑	 ชั้น	 ๒	 สำานักงานบริหารโครงการ	 เกียกกาย	 ถนนทหาร	 กรุงเทพมหานคร	

นายจเร	 พันธุ์เปรื่อง	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	ครั้งที่	๖/๒๕๕๘
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร จัดโครงก�รปลูกป่�เฉลิมพระเกียรติ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

	 	

	 วันศุกร์ที่	 ๑๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร																

จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๘	 พรรษา	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 ณ	 สวนศรีนครเขื่อนขันธ์	 ตำาบล

บางกะเจ้า  อำาเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 เพื่อสนองพระราชดำาริในการอนุรักษ์

ป่าถาวร	 และป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์และเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ	 โดยมี

นายสมชาติ	 ธรรมศิริ	 ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ	 ซ่ึงมีข้าราชการ	

พนักงานราชการ	และลูกจ้าง	ของสำานักงานฯ	เข้าร่วมโครงการดังกล่าว	
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ประธ�นสภ�ปฏิรูปแห่งช�ติ และประธ�นสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ บรรย�ยสรุปให้กับ

คณะนักศึกษ� หลักสูตรพัฒน�ก�รเลือกและก�รเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๖

	 วันศุกร์ที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องสารนิเทศ	ชั้น	๑

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	 ประธานสภาปฏฺิรูปแห่งชาติ	 บรรยายสรุป

เกี่ยวกับภารกิจของสภาปฏิรูปแห่งชาติพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบ

ข้อซักถามกับคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเลือกและการเลือกตั้งระดับสูง	 รุ่นที่	 ๖	

จากนั้น	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 บรรยายสรุป

เก่ียวกับภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 โดยมีตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ	 และผู้แทน

จากสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบของที่ระลึก
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รอ�ค�รที่พักสวัสดิก�รเคหะสงเคร�ะห์สำ�หรับ

ข้�ร�ชก�ร	

	

	 วันศุกร์ที่	 ๒๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๓.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม

กรรมาธิการ	หมายเลข	๓๖๐๑	ชั้น	๖	อาคารรัฐสภา	๓	นายอนุวัต	ตันติวงศ์	รองเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารอาคารท่ีพักสวัสดิการเคหะสงเคราะห์

สำาหรับข้าราชการ	 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการที่จะได้เข้าพักในอาคารที่พัก

สวัสดิการฯ	 เพื่อชี้แจงระเบียบสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการเข้าพักอาศัย

ในอาคารสวัสดิการเคหะสงเคราะห์สำาหรับข้าราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และการปฏิบัติตน

ในการพักอาศัยร่วมกัน
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เลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร เป็นประธ�นพิธีถว�ยเทียนพรรษ�

	

	 วันศุกร์ที่	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๓.๓๐	นาฬิกา	ณ	วัดแก้วฟ้าจุฬามณี	

แขวงนครไชยศรี	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	นายจเร	พันธุ์เปรื่อง	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 	

เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา	และผ้าอาบน้ำาฝนในกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ประจำาปี	๒๕๕๘	โดยมีข้าราชการ	พนักงานราชการ	

ลูกจ้างของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เข้าร่วมในพิธี
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร จัดโครงก�รปล่อยเต่�ทะเลเฉลิมพระเกียรติ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	

	 วันศุกร์ที่	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ณ	ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล	ฐานทัพเรือพังงา																																																																																																																									

ตำาบลลำาแก่น	 	อำาเภอท้ายเหมือง	 จังหวัดพังงา	นางพรรณิภา	 เสริมศรี	 ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย

เป็นประธานในพิธี เปิด	 โครงการปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	โดยมีข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลูกจ้างของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร	เข้าร่วมในพิธี
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รรัฐสภ� (ก.ร.) 

	

	 วันจันทร์ที่	 ๒๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม																		

คณะกรรมาธิการ	 หมายเลข	 ๓๑๐๑	 ชั้น	 ๑	 อาคารรัฐสภา	 ๓	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร																			

พิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

ข้าราชการรัฐสภา	 (ก.ร.)	 เพื่อพิจารณาเตรียมการดำาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 และการดำาเนินการเก่ียวกับ

ตำาแหน่งและกรอบอัตรากำาลังของงานตรวจราชการ
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ประธ�นสภ�ปฏิรูปแห่งช�ติ รองประธ�นสภ�ปฏิรูปแห่งช�ติ คนที่หนึ่ง และเลข�ธิก�ร

สภ�ผู้แทนร�ษฎร ร่วมลงน�มถว�ยพระพร เนื่องในโอก�สคล้�ยวันพระร�ชสมภพ 

สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ 

	

	 วันอังคารท่ี	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๘.๒๐	นาฬิกา	ณ	พระบรมมหาราชวัง																																														

นายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ศาสตราจารย์บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ																																																																																			

รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนท่ีหน่ึง	 และนายจเร	 พันธ์ุเปร่ือง	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร																																																																											

พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมลงนามถวายพระพร	

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 	สยามมกุฎราชกุมาร	
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	 จากนั้นเวลา	 ๑๐.๐๙	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง	 ชั้นล่าง	 อาคารรัฐสภา	 ๑												

นายจเร	พันธุ์เปรื่อง	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	พร้อมด้วยข้าราชการ	พนักงานราชการและ

ลูกจ้างของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล	 และลงนาม										

ถวายพระพร	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร	
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รข้อมูลข่�วส�รฯ ครั้งที่ ๑๐

	

	 วันอังคารที่	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๓.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม

กรรมาธิการหมายเลข	 ๒๐๒	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 นางจันทร์เพ็ญ	 อานามวัฒน์																					

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร

ของราชการในสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	๑๐/๒๕๕๘
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ ๑

	

	 วันพุธที่	 ๒๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๑.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม																																																																																																																

คณะกรรมการหมายเลข	 ๓๕๐๒	 ชั้น	 ๕	 อาคารรัฐสภา	 ๓	 นายวีระพันธ์	 มุขสมบัติ	

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือให้ข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพ่ือชำาระหน้ีสิน	คร้ังท่ี	๑/๒๕๕๘
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ก�รประชุมชี้แจงขั้นตอนก�รจัดกิจกรรมปั่นจักรย�นเฉลิมพระเกียรติฯ 

	

	 วันพุธที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๓.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องสารนิเทศ	ชั้น	๑

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายจเร	 พันธุ์เปรื่อง	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เข้าร่วมฟังการประชุม

เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ	 ให้กับสมาชิก

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ผู้ชำานาญการ	 ผู้ช่วยดำาเนินงานผู้ติดตามของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ								

ผู้บริหารและข้าราชการของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 โดยมี	 นางพรพิศ	 เพชรเจริญ	

ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ	เป็นประธานการประชุม

19
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดโครงก�รสัมมน� “สปช. ร�ยง�นประช�ชน” 

	

	 วันพุธที่	 ๒๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๑.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรองประธาน							

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนท่ีสอง	 ช้ัน	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 รองศาสตราจารย์	 ดร.	 ทัศนา	 บุญทอง								

รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง	 เป็นประธานคณะอำานวยการจัดโครงการสัมมนา	

“สปช.	 รายงานประชาชน”	 เพื่อพิจารณาความคืบหน้าการดำาเนินงานโครงการจัดงานแถลง

ผลงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติเรื่อง	 “สปช.	 รายงานประชาชน”	 (National	 Reform	 Council								

(NRC)	 -	 Public	 Report)	 โดยกำาหนดจัดการแถลงผลงาน	 ในวันพฤหัสบดีที่	 ๑๓	 สิงหาคม	

๒๕๕๘	ที่โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์เซ็นทรัลเวิล์ด	กรุงเทพมหานคร
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รจัดโครงก�รเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 

ครั้งที่ ๖

	

	 วันพุธที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๔.๓๐	น.	ณ	ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ

หมายเลข	๓๕๐๑	ชั้น	๕	อาคารรัฐสภา	๓	นายจเร		พันธุ์เปรื่อง	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ																							

สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ	 ๕	 รอบ	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๘	

ครั้งที่	๖/๒๕๕๘
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สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๔๐

	 ท่ีรัฐสภา	วันพฤหัสบดีท่ี	๒	กรกฎาคม	๒๕๕๘	มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ครั้งที่	๔๐	โดยมีนายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	

เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๐	นาฬิกา	

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ได้ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 และดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม	 คือ	 รับทราบ	 เร่ือง	 คำาส่ังหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 โดยอาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๔๔	 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	จำานวน	๒	ฉบับ	ดังนี้	

	 ๑.	 คำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ท่ี	๑๘/๒๕๕๘	เร่ือง	การให้กรรมการ

หรือคณะกรรมการตามกฎหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้	 สั่ง	ณ	 วันที่	 ๒๒	 มิถุนายน	

พุทธศักราช	๒๕๕๘
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	 ๒.	 คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๑๙/๒๕๕๘	เรื่อง	แต่งตั้งและ

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำารงตำาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น	สั่ง	ณ	วันที่	๒๕	มิถุนายน	พุทธศักราช	

๒๕๕๘	

	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

การประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุม	 ซึ่งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม	

ดังนี้

	 ครั้งที่	๒๑/๒๕๕๘	เป็นพิเศษ	วันพฤหัสบดีที่	๒๓	เมษายน	๒๕๕๘	และ	

	 ครั้งที่	๒๒/๒๕๕๘	เป็นพิเศษ	วันพฤหัสบดีที่	๓๐	เมษายน	๒๕๕๘

	 จากนั้น	ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	ดังนี้

	 ๑.	 ให้ความเห็นชอบบุคคลที่เห็นสมควรเป็นอัยการสูงสุด	ตามมาตรา	๑๐	แห่ง

พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ	พ.ศ.	๒๕๕๓	(เรื่องด่วนที่	๑)	โดยประธาน

ของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำานักงานอัยการสูงสุดได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็น

อัยการสูงสุด	คือ	ร้อยตำารวจตรี	พงษ์นิวัฒน์		ยุทธภัณฑ์บริภาร	เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พิจารณา	ตามมาตรา	๑๐	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ	พ.ศ.	๒๕๕๓	

ซึ่งบัญญัติว่า	 “การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตำาแหน่งต้องเป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการอัยการ	(ก.อ.)	และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา	ประกอบกับตามมาตรา	๖	

วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	

บัญญัติว่า	 “ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำาหน้าท่ีสภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	และรัฐสภา”	 ดังน้ัน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงต้องเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลที่เห็นสมควรเป็น

อัยการสูงสุดที่ประชุมสภาจึงมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบ

ประวัติ	 ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารง

ตำาแหน่งอัยการสูงสุดข้ึนคณะหน่ึง	ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๗	

ข้อ	๑๓๗	ประกอบกับข้อ	๑๓๘	จำานวน	๑๗	คน	ประกอบด้วย

	 	๑.	 พลตรี	กลชัย		สุวรรณบูรณ์	 	๒.	 นางสาวจินตนันท์		ชญาต์ร	ศุภมิตร

	 	๓.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย			 	๔.	 นายแถมสิน		รัตนพันธุ์

	 		 บุญยะลีพรรณ	 	๕.	 พลเอก	ทรงกิตติ		จักกาบาตร์	 	

	 	๖.	 พลอากาศเอก	ทรงธรรม		โชคคณาพิทักษ์		๗.	 พลเอก	ธีรเดช		มีเพียร		

	 	๘.	พลตำารวจเอก	พิชิต		ควรเดชะคุปต์	 	๙.	พลโท	ภาณุวัชร		นาควงษม์	



31

	 ๑๐.	พลเอก	วินัย		สร้างสุขดี	 ๑๑.	นายศักดิ์ชัย		ธนบุญชัย	 	

	 ๑๒.	พลเรือเอก	ศักดิ์สิทธิ์		เชิดบุญเมือง	๑๓.	พลอากาศเอก	ศิวเกียรติ์	ชเยมะ	

	 ๑๔.	พลเรือเอก	ศิษฐวัชร		วงษ์สุวรรณ	 ๑๕.	พลเอก	ศุภวุฒิ		อุตมะ	

	 ๑๖.	พลอากาศเอก	สฤษด์ิพงษ์		โกมุทานนท์	๑๗.	พลเอก	อู้ด		เบื้องบน

	 โดยมีกำาหนดการปฏิบัติภารกิจให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่										

สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	ชุดนี้

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า	

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	ช่วงแบริ่ง	–	สมุทรปราการ	ในท้องที่อำาเภอเมืองสมุทรปราการ	

จังหวัดสมุทรปราการ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว	

(เรื่องด่วนที่	๒)	โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ	(พลอากาศเอก	ไพศาล		สีตบุตร)	แถลงชี้แจง

ประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	

เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติใน

วาระท่ีสามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 พร้อมท้ังเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ต่อจากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม										

ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๓๙	 (๒)	 ซ่ึงท่ีประชุมสภาไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน	 ประธานของท่ีประชุม						

จึงดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามการจัดระเบียบวาระดังนี้	

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย	กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำารวจ

พิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๔)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ	 (พลเรือเอก	 ศิษฐวัชร		

วงษ์สุวรรณ)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 แล้ว	 ที่ประชุม

ได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตรา

จนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 พร้อมทั้งเห็นด้วยกับ

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการ

ต่อไป	

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวีธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย	กระบวนการยุติธรรม

และกิจการตำารวจพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๕)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ	

(พลเรือเอก	 ศิษฐวัชร	 วงษ์สุวรรณ)	 แถลงช้ีแจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	แล้ว
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ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตาม

ลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 พร้อมทั้ง

เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการ

พิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ									

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

(คุณหญิงทรงสุดา	 ยอดมณี)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	แล้ว	ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณา

เรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	

พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี

ประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป	

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	คือ	รายงานการพิจารณาศึกษา	เรื่อง	

แนวทางการแก้ไขปัญหากำาลังการผลิตไฟฟ้าสำารองที่สูงเกินความจำาเป็นและแนวทางการ

แก้ไขปัญหาพลังงานทดแทน	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว	 โดย

รองประธานคณะกรรมาธิการฯ	 (พลเรือเอก	 ชัยวัฒน์	 เอ่ียมสมุทร)	 ช้ีแจงประกอบการเสนอรายงานฯ	

ซึ่งสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควรและรองประธานคณะกรรมาธิการฯ	

ได้ตอบช้ีแจงแล้ว	 ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	 ดังกล่าว	 พร้อมท้ังเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่

ประชุมเร่ืองรับรองรายงานการประชุม	 เร่ืองด่วน	 และเร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม	 โดยประธานของที่ประชุมได้แจ้ง

ต่อที่ประชุมว่าการประชุมสภาครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องกระทู้ถาม	 เรื่องที่ค้าง

พิจารณา	และเรื่องอื่น	ๆ	และขอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่เสนอใหม่ไปในการ

ประชุมครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๑๐	นาฬิกา
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จำานวน ๔ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	ช่วงแบริ่ง	–	สมุทรปราการ	ในท้องที่อำาเภอเมืองสมุทรปราการ	

จังหวัดสมุทรปราการ	พ.ศ.	....

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....		
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การประชุมสภานิติบัญญัติิแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๑

	 ที่รัฐสภา	วันศุกร์ที่	๓	กรกฎาคม	๒๕๕๘	มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ครั้งที่	๔๑	โดยมีนายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	

เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๐	นาฬิกา	

					 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 และนายพีระศักดิ์	 พอจิต	 รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์

	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน									

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	 และดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	 คือ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กำาหนดให้มี

การสัมมนาเรื่อง	“ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล”	เวลา	๑๓.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมรัฐสภา	

จึงขอเชิญสมาชิกฯ	เข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน	

	 -	ที่ประชุมรับทราบ	

	 ทั้ งนี้ 	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุม																					

สภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงาน

การประชุมและได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องขอขยายเวลาการ

พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๕๗	ข้อ	๑๐๓	วรรคสอง	ซึ่งที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น	คือ	ขอขยายเวลา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย	 พ.ศ.	 ....	 โดยประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (พลเอก	 อู้ด	 เบ้ืองบน)	 ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาเป็นคร้ังท่ีสอง	

ออกไปอีก	๓๐	วัน	นับแต่วันที่	๖	กรกฎาคม	๒๕๕๘	

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

การประชุมเรื่องกระทู้ถาม	ดังนี้	
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	 ๑.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การดำาเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	ซ่ึงนายกิตติศักด์ิ		รัตนวราหะ	เป็นผู้ต้ังถาม	ถามนายกรัฐมนตรี	(ระเบียบวาระท่ี	 ๓.๒.๑)	

โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายสมหมาย	 ภาษี)	

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(นายอำานวย	 ปะติเส)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม	

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การรับคนพิการเข้าทำางาน	 ซึ่งนายวัลลภ	 ตังคณานุรักษ์	

เป็นผู้ตั้งคำาถาม	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (ระเบียบวาระที่	 ๓.๒.๒)	 โดยนายกรัฐมนตรี

ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

(พลตำารวจเอก	อดุลย์		แสงสิงแก้ว)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม	

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติคร้ังน้ีไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ค้างพิจารณา	ดังนี้	

	 ๑.	 ญัตติ	 เร่ือง	 ขอเสนอญัตติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะ				

แนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ซึ่งพันตำารวจโท	 พงษ์ชัย	

วราชิต	 เป็นผู้เสนอ	 (ระเบียบวาระที่	๕.๑)	หลังจากผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลประกอบการ

เสนอญัตติที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาฯ	ขึ้น

คณะหนึ่ง	จำานวน	๒๑	คน	ประกอบด้วย

	 	๑.	 นายกรรณภว์		ธนภรรคภวิน	 	๒.	 รองศาสตราจารย์กิตติชัย		ไตรรัตนศิริชัย

	 	๓.	นายกุณฑล		นาคพรหม		 	๔.	 นายฉัตรชัย		ปิยะสมบัติกุล

	 	๕.	นายชนินทร์		เผ่าวิริยะ	 	๖.	 นายชูเกียรติ		รัตนชัยชาญ

	 	๗.	รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์		ลิ่มสกุล	 	๘.	 นางสาวณรินณ์ทิพ		วิริยะบัณฑิตกุล

	 	๙.	รองศาสตราจารย์นิเวศน์		นันทจิต	๑๐.	พันตำารวจโท	พงษ์ชัย		วราชิต

	 ๑๑.	พลตำารวจตรี	พจน์		บุญมาภาคย์	 ๑๒.	นายพจน์		อร่ามวัฒนานนท์

	 ๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย		อัษฎมงคล	๑๔.	พลตำารวจเอก	วัชรพล		ประสารราชกิจ

	 ๑๕.	นางวิตรานันท์		ยามาโมโต	 ๑๖.	นายวิทวัส		บุญญสถิตย์

	 ๑๗.	นายศิวกร		ไกรกฤษกองบุญ	 ๑๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพัฒน์		อรุณธารี

	 ๑๙.	พลเอก	สิงห์ศึก		สิงห์ไพร	 ๒๐.	นายสุชาต		ปลื้มอารมณ์

	 ๒๑.	นายสุพันธุ์		มงคลสุธี

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาการทำางานภายใน	 ๑๘๐	 วันนับแต่วันที่สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้
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	 ๒.	 ญัตติ	เรื่อง	ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตาม	

และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำาแบบบูรณาการ	 ซึ่งพลเอก	 อกนิษฐ์	 หมื่นสวัสดิ์	

เป็นผู้เสนอ	 (ระเบียบวาระที่	 ๕.๒)	 หลังจากผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลประกอบการเสนอ

ญัตติและมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควรแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ

ให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษาฯ	ข้ึนคณะหน่ึง	จำานวน	๒๑	คน	ประกอบด้วย	

	 	๑.	นายกิตติศักดิ์		รัตนวราหะ	 	๒.	นายจตุกร		บุรุษพัฒน์

	 	๓.	พลโท	ชัยยุทธ		พร้อมสุข	 	๔.	นายณรงค์		ลีนานนท์

	 	๕.	พลเอก	ดนัย		มีชูเวท	 	๖.	นายตวง		อันทะไชย

	 	๗.	นายธัญญา		เนติธรรมกุล	 	๘.	นายบัญชา		ขวัญยืน

	 	๙.	พลโท	พิศณุ		พุทธวงศ์	 ๑๐.	นายรอยล		จิตรดอน

	 ๑๑.	นายวรพล		โสคติยานุรักษ์	 ๑๒.	พลเรือเอก	ศักดิ์สิทธิ์		เชิดบุญเมือง

	 ๑๓.	นายสมชัย		มาเสถียร	 ๑๔.	นายสมชาย		แสวงการ

	 ๑๕.	นายสมดี		คชายั่งยืน	 ๑๖.	นายสมพล		พันธุ์มณี

	 ๑๗.	รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา		๑๘.	นายสุรจิต		ชิรเวทย์

	 		 พรหมบุญ	 ๑๙.	พลเอก	สุรินทร์		พิกุลทอง	 	

	 ๒๐.	พลเอก	อกนิษฐ์		หมื่นสวัสดิ์	 ๒๑.	พลเอก	อรุณ		สมตน

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาการทำางานภายใน	 ๑๘๐	 วันนับแต่วันท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้

	 จากนั้น	ได้มีสมาชิกฯ	เสนอญัตติขอให้ยกระเบียบวาระการประชุมลำาดับที่	๕.๕	

ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๓๙	(๒)	ซึ่งที่ประชุมสภาไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น

	 ๓.	ญัตติ	 เรื่อง	 ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 กระทำากิจการ	

พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา	เรื่อง	การตรวจสอบการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ซึ่งนายวัลลภ	 ตังคณานุรักษ์	 เป็นผู้เสนอ	 (ระเบียบ

วาระท่ี	 ๕.๕)	 หลังจากผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลประกอบการเสนอญัตติ	 โดยผู้เสนอญัตติได้ขอ

เปลี่ยนชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขชื่อคณะกรรมาธิการ

เป็น	 “คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”	 และลงมติเห็นชอบให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาฯ	ขึ้นคณะหนึ่ง	จำานวน	๑๙	คนประกอบด้วย	
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	 	๑.	นายกิตติศักดิ์		รัตนวราหะ	 	๒.	ศาสตราจารย์จรัส		สุวรรณมาลา

	 	๓.	นางจิราภรณ์		เล้าเจริญ	 	๔.	นายณัฐเมศร์		เรืองพิชัยพร

	 	๕.	นายธีรวุฒิ		กลิ่นกุสุม	 	๖.	นายนิพนธ์		นราพิทักษ์กุล

	 	๗.	นายนิพนธ์		บุญญามณี	 	๘.	นางนิพัทธา		อมรรัตนเมธา

	 	๙.	นายบัญญัติ		จันทน์เสนะ	 ๑๐.	พลตำารวจเอก	พัชรวาท		วงษ์สุวรรณ

	 ๑๑.	นายพันธุ์ชัย		วัฒนชัย	 ๑๒.	นายมณเฑียร		บุญตัน

	 ๑๓.	นายมหรรณพ		เดชวิทักษ์	 ๑๔.	นายวัลลภ		ตังคณานุรักษ์

	 ๑๕.	รองศาสตราจารย์วุฒิสาร		ตันไชย	 ๑๖.	พลเอก	ศุภวุฒิ		อุตมะ

	 ๑๗.	ศาสตราจารย์สมคิด		เลิศไพฑูรย์			๑๘.	นายสีมา		สีมานันท์

	 ๑๙.	ศาสตราจารย์อุดม		ทุมโฆสิต	

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาการทำางานภายใน	 ๑๘๐	 วันนับแต่วันที่สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้	

	 ๔.	 รายงานผลการปฏิบัติงาน	 กสทช.	 ประจำาปี	 ๒๕๕๗	 (ตามมาตรา	 ๗๖																					

แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง			

วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓)	(ระเบียบวาระที่	๕.๓)	และรายงานการ

ติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน	กสทช.	ประจำาปี	๒๕๕๗	พร้อมข้อชี้แจงต่อ

รายงานการติดตาม	 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน	 กสทช.	 ประจำาปี	 ๒๕๕๗	

(ตามมาตรา	 ๗๒	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓)	 (ระเบียบ

วาระท่ี	๕.๔)	ท้ังน้ี	เน่ืองจากระเบียบวาระท่ี	๕.๓	และ	๕.๔	เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกัน	ประธานของท่ี

ประชุมได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุมโดยขอให้รวมการพิจารณาไปพร้อมกัน	 ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ		๔๐	(๒)	ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ	โดยเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	

กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (นายฐากร	 ตัณฑสิทธิ์)	 และประธาน

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น

ความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการ

โทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	(พลเอก	บุณยวัจน์		เครือหงส์)	ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ	

ซึ่งมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความเห็นพอสมควร	 และเลขาธิการ	 กสทช.	 ได้ตอบชี้แจงแล้ว								

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานดังกล่าว
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	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องกระทู้ถามและเรื่องที่ค้างพิจารณา

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ								

คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม	 และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า								

การประชุมสภาครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น	ๆ	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๕๕	นาฬิกา	
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การประชุมสภานิติบัญญัติิแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๒

	 ท่ีรัฐสภา	วันพฤหัสบดีท่ี	๙	กรกฎาคม	๒๕๕๘	มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ครั้งที่	 ๔๒	 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และนายพีระศักด์ิ	 พอจิต	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	และดำาเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม	 คือ	 รับทราบ	

เร่ือง	 ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	....	

	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุม	ซึ่งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุม	ดังนี้	

	 ครั้งที่	๒๓/๒๕๕๘	วันศุกร์ที่	๑	พฤษภาคม	๒๕๕๘	และ	

	 ครั้งที่	๒๔/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๕๘

	 จากน้ัน	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองด่วน	

คือ	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	 ....	 (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ	 โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารองนายกรัฐมนตรี	

(นายวิษณุ	 เครืองาม)	 ผู้นำาเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ติดภารกิจสำาคัญเร่งด่วนจึงขอ

เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปในคราวประชุมครั้งถัดไป	 ซึ่งที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ	
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	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ดังนี้	

	 ๑.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 ติดตาม	 และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ							

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	

(กสทช.)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา	 ติดตาม	 และตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	

(กสทช.)	 พิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	 ๔.๑)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

(พลเอก	 สมเจตน์	 บุญถนอม)	 ชี้แจงประกอบการเสนอรายงาน	 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบ			

รายงานฯ	 ดังกล่าว	 พร้อมทั้งเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๒.	 รายงานแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ	การเงินและการคลังพิจารณา

เสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	 ๔.๒)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ	 (พลอากาศเอก	 ชนะ	

อยู่สถาพร)	 และประธานคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน	 การคลัง	 งบประมาณและ

ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ	 (พลอากาศเอก	 อานนท์	 จารยะพันธุ์)	 ชี้แจง

ประกอบการเสนอรายงานฯ	 มีสมาชิกฯ	อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร	และประธาน

คณะอนุกรรมาธิการฯ	ได้ตอบชี้แจงแล้ว	ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว	พร้อมทั้ง

เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการ

พิจารณาดำาเนินการต่อไป	

	 ๓.	 รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ครั้งที่	๒๓/๒๕๕๘	วันศุกร์ที่	

๑	พฤษภาคม	๒๕๕๘	ในระเบียบวาระเร่ืองด่วนท่ี	๒	 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือ	

ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	๔.๓)	ซึ่งที่ประชุม

ได้มีมติเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ไม่สมควรเปิดเผยรายงาน

การประชุมลับดังกล่าวตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๓๓	

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องที่เสนอใหม่	 คือ	 รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการจริยธรรม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

และกรรมาธิการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 โดยท่ีข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ	 ข้อ	 ๓๒	 กำาหนดให้	
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การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณารายงานการพิจารณาสอบสวนของ

คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นเป็นการประชุมลับ	 ดังนั้นประธานของ

ที่ประชุมจึงดำาเนินการประชุมลับเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการสอบสวนของ

คณะกรรมการฯ	ซึ่งเป็นรายงานการประชุมลับ	และเมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จแล้ว	ประธาน

ของที่ประชุมจึงได้ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผย	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงาน

ผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง								

ตามระเบียบวาระเร่ืองอ่ืน	ๆ	 คือ	การขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๓	วรรคสอง	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาได้	ดังนี้	

	 ๑.	 การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมือง

และการใช้พ้ืนท่ี	 (ระเบียบวาระท่ี	 ๗.๑)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (คุณหญิงทรงสุดา		

ยอดมณี)	 ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาเป็นครั้งที่สาม	 ออกไปอีก	 ๙๐	 วัน	 เนื่องจาก				

มีเนื้อหาสาระสำาคัญที่ต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ	ซึ่งตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๓	

วรรคสอง	กำาหนดให้ประธานสภาเสนอต่อที่ประชุมสภา	และที่ประชุมสภาอาจลงมติให้ขยาย

เวลาท่ีกำาหนดให้ได้ไม่เกินสองคร้ัง	 คร้ังละไม่เกินสามสิบวัน	 หลังจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว	

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ได้ขอแก้ไขการขอขยายเวลาจาก	๙๐	 วัน	 เป็น	๓๐	 วัน	

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๓	 วรรคสอง	 ประกอบกับข้อ	 ๒๑๑	

เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ขยายเวลาการพิจารณาศึกษา

ดังกล่าวเป็นครั้งที่สามออกไปอีกเป็น	๓๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘

	 ๒.	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง	 (ฉบับท่ี	 ..)	พ.ศ.	 ....	 (การโอนคดีจากศาลช้ันต้นไปยังศาลแพ่ง	การส่งคำาคู่ความโดย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์	 และการส่งคำาคู่ความไปยังต่างประเทศ)	 (ระเบียบวาระที่	 ๗.๒)	 โดย

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	(นายภัทรศักดิ์		วรรณแสง)	ได้ขอขยายเวลาการพิจารณา

เป็นครั้งแรกออกไปอีก	๓๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๘

	 ๓.	 การพิจารณาร่างพระรราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม	 พ.ศ.	 ....	 โดยประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (พันตำารวจโท	 พงษ์ชัย	 วราชิต)	 ได้ขอขยายเวลาการพิจารณา

เป็นครั้งแรก	ออกไปอีก	๓๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๘

	 ๔.	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุน

การออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยัง
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กองทุนการออมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (นายวิสุทธิ์		

ศรีสุพรรณ)	ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาเป็นครั้งแรก	ออกไปอีก	๓๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๑๑	

กรกฎาคม	๒๕๕๘

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุม

เรื่องด่วน	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 เรื่องที่เสนอใหม่	 และเรื่องอื่น	 ๆ	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง		

ได้ผลัดเปล่ียนกันทำาหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม	 โดยประธานของท่ีประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุม

ว่าการประชุมสภาครั้งนี้	ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องกระทู้ถาม	และเรื่องที่ค้างพิจารณา	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๑.๕๐	นาฬิกา
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การประชุมสภานิติบัญญัติิแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๓

	 ที่รัฐสภา	วันพุธที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๘	มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ครั้งที่	 ๔๓	 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	และนายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ได้กล่าวเปิดประชุม	และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา		

ระเบียบวาระการประชุม	 เรื่องด่วน	 คือ	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำาเนิน

กระบวนการถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	 ๒๔๘	 คน	 ออกจากตำาแหน่ง	

ตามมาตรา	๖	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	

๒๕๕๗	 ประกอบมาตรา	 ๖๔	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ได้ดำาเนินการ

ประชุม	ดังนี้	

	 ๑.	 การแถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำาแถลงเปิดสำานวนหรือ

รายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

ของผู้ถูกกล่าวหา	(ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคหน่ึง)	โดยนายวิชัย		วิวิตเสวี	กรรมการ	ป.ป.ช.	

ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 แถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็น

ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 และพลตำารวจโท	 วิโรจน์	 	 เปาอินทร์	 นายสามารถ	 แก้วมีชัย	

นายวิชาญ	 มีนชัยนันท์	 พลเรือเอก	 สุรพล	 จันทน์แดง	 ร้อยโท	 ปรีชาพล	 พงษ์พานิช	

นายภราดร	 ปริศนานันทกุล	 นายไชยา	 พรหมา	 นายสุรวิทย์	 คนสมบูรณ์	 นายวรรณรัตน์		

ชาญนุกูล	 นายวิทยา	 บุรณศิริ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพรรณ	 กุลดิลก	 และนายชวลิต		
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วิชยสุทธ์ิ	 ตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	๒๔๘	คน	ผู้ถูกกล่าวหา	แถลงคัดค้านโต้แย้ง

คำาแถลงเปิดสำานวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 โดยไม่มีการซักถาม	

จากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กำาหนดให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นคำาขอแถลงการณ์

ปิดสำานวนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อท่ีประชุมสภาได้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันแถลงเปิดสำานวน

เสร็จสิ้น	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๖	ดังนี้	

	 	 	 ๑)	 กรณียื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อที่

ประชุมสภาได้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันแถลงเปิดสำานวนเสร็จสิ้น	 ในระหว่างวันพุธที่	 ๑๕	

กรกฎาคม	๒๕๕๘	ถึงวันอังคารที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	

	 	 	 ๒)	 กรณียื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนเป็นหนังสือต่อประธานสภา														

ในระหว่างวันอังคารที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ถึงวันจันทร์ที่	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๕๘	

	 ๒.	 พิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ												

ที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 (ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสอง)	 กล่าวคือ	 สมาชิกฯ	

เสนอญัตติซักถามได้จนถึงวันอังคารที่	 ๑๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 แต่เนื่องจากในคราวประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 	 ครั้งที่ 	 ๓๙/๒๕๕๘	 วันศุกร์ที่ 	 ๒๖	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘	

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคสอง	ประกอบข้อ	๒๑๑	เป็นการ

ชั่วคราวเฉพาะกรณี	 โดยขยายเวลาให้สมาชิกฯ	 เสนอญัตติเพื่อกำาหนดประเด็นซักถาม

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 หรือผู้ถูกกล่าวหาได้ไปจนถึงวันจันทร์ที่	 ๒๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	

เวลา	๑๒.๐๐	นาฬิกา	 ซึ่งตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสี่	 กำาหนดว่า	 การซักถามให้อยู่ใน

ประเด็นที่ที่ประชุมสภากำาหนด	 และกระทำาโดยคณะกรรมาธิการซักถามเท่านั้น	 ในการนี้	

มีสมาชิกฯ	เสนอญัตติของดใช้บังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคสี่	ประกอบข้อ	๒๑๑	เป็นการชั่วคราว

เฉพาะกรณี	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	ทั้งนี้	 เพื่อให้กรรมาธิการซักถามได้นำาญัตติที่สมาชิกฯ	

เสนอมากำาหนดประเด็นซักถามคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	หรือผู้ถูกกล่าวหา	

	 ๓.	 ต้ังคณะกรรมาธิการซักถาม	(ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคสาม)	 ซ่ึงกำาหนดว่า

หากที่ประชุมสภามีมติให้มีการซักถามในประเด็นปัญหาใด	 ให้ตั้งคณะกรรมาธิการซักถามขึ้น

คณะหนึ่ง	 โดยนำาข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๓๗	และข้อ	๑๓๘	มาใช้บังคับ	และต้องกำาหนดให้มีการ

ประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องภายในเจ็ดวันโดยต้องแจ้งมติให้คู่กรณีทราบโดยพลัน	 ในการนี้	

มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติของดใช้ขัอบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสาม	 ประกอบข้อ	 ๒๑๑	 เป็นการ

ชั่วคราวเฉพาะกรณีซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	จำานวน	๓	เรื่อง	ดังนี้
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	 	 	 ๓.๑	 ตั้งคณะกรรมาธิการซักถามก่อนการเสนอญัตติของสมาชิกฯ

	 	 	 ๓.๒	 ไม่นำาองค์ประกอบของการตั้งคณะกรรมาธิการซักถามตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๓๗	และข้อ	๑๓๘	มาใช้บังคับ	โดยให้ตั้งคณะกรรมาธิการซักถามกรณีถอดถอนสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	๒๔๘	คน	ออกจากตำาแหน่ง	ข้ึนคณะหน่ึง	จำานวน	๗	คน	ประกอบด้วย

	 	๑.	 นายกรรณภว์		ธนภรรคภวิน	 	๒.	 นายกิตติศักดิ์		รัตนวราหะ

	 	๓.	 คุณหญิงทรงสุดา		ยอดมณี	 	๔.	 นายนิพนธ์		นราพิทักษ์กุล

	 	๕.	นายปรีชา		บัววิรัตน์เลิศ	 	๖.	 นายยุทธนา		ทัพเจริญ

	 	๗.	นายวัลลภ		ตังคณานุรักษ์

	 	 	 ๓.๓	 ไม่นำากำาหนดระยะเวลาการประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ	

ท้ังน้ี	ครบกำาหนดเวลาภายในเจ็ดวันตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ซ่ึงในขณะน้ี

ยังไม่มีญัตติที่เสนอล่วงหน้าก่อนการประชุม	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงขอกำาหนด

วันประชุมเพ่ือซักถามผู้ท่ีเก่ียวข้องในวันพฤหัสบดีท่ี	 ๖	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระเร่ืองด่วน	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธาน

ของที่ประชุมและได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสภาครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่อง

กระทู้ถาม	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 เรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น	ๆ	โดย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้สั่งงดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่	

๑๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 และนัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่																																							

๑๗		กรกฎาคม		๒๕๕๘

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๕๕	นาฬิกา
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๔๔

	

	 ที่รัฐสภา	วันศุกร์ที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๘	มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ครั้งที่	 ๔๔	 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	และดำาเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	เรื่อง	รับทราบ

ผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ	ดังนี้

	 ๑.	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	....

	 ๒.	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๓.	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๔.	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	

พ.ศ.	....

	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุม	ซึ่งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุม	ดังนี้

	 ครั้งที่	๒๕/๒๕๕๘	วันศุกร์ที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๕๘	และ

	 ครั้งที่	๒๖/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่	๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘

	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม

ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๓๙	 (๒)	 ซึ่งที่ประชุมสภาไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น	 โดยประธาน										

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามการจัดระเบียบวาระ

การประชุม	ดังนี้	
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	 ๑.	 ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ

การนำาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(ระเบีบบวาระที่	๗)	โดยประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 มีหนังสือขอถอน

การขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการประชุม	

เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติกำาลังพลสำารอง	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	

(เรื่องด่วนที่	 ๒)	 หลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลเอก	 อุดมเดช	 สีตบุตร)	

แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปราย

แสดงความคิดเห็นพอสมควร	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตอบชี้แจงแล้ว	

ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	 และ

มีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณา	จำานวน	๑๙	คน	ประกอบด้วย

	 	๑.	พลตรี	กฤษณะ		บวรรัตนารักษ์	 	๒.	พลเอก	กิตติ		อินทสร

	 	๓.	พลเอก	คณิต		สาพิทักษ์	 	๔.	พลตรี	ชาติชาย		แจ้งสี

	 	๕.	พลเอก	พิสิทธิ์		สิทธิสาร	 	๖.	พลเอก	มารุต		ปัชโชตะสิงห์

	 	๗.	พลเรือเอก	วัลลภ		เกิดผล	 	๘.	พลเอก	วิชิต		ศรีประเสริฐ

	 	๙.	นายศักดิ์ทิพย์		ไกรฤกษ์	 ๑๐.	พลเรือเอก	ศักดิ์สิทธิ์		เชิดบุญเมือง	

	 ๑๑.	พลตรี	สมโภชน์		วังแก้ว		 ๑๒.	พลเอก	สิงห์ศึก		สิงห์ไพร

	 ๑๓.	พลเอก	สุชาติ		หนองบัว	 ๑๔.	นายสุพันธุ์		มงคลสุธี

	 ๑๕.	พลโท	สุวโรจน์		ทิพย์มงคล	 ๑๖.	นายอรรถสิทธิ์		กันมล

	 ๑๗.	พลเอก	อรุณ		สมตน	 ๑๘.	พลอากาศเอก	อานนท์		จารยะพันธ์ุ

	 ๑๙.	พลโท	อำาพน		ชูประทุม	

	 โดยกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 ๑๕	 วัน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๑	 วรรคหนึ่ง	

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำาเข้ามาในราชอาณาจักร				

ซ่ึงสินค้า	 (ฉบับท่ี	 ..)	พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เร่ืองด่วนท่ี	 ๑๒)	

หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	(นายสมพล		เกียรติไพบูลย์)	แถลงชี้แจงประกอบ
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การเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	

เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารถ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติ

ในวาระท่ีสามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 พร้อมท้ังเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	เพื่อไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)	ซึ่งคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๑)	หลังจากรองนายกรัฐมนตรี	(นายวิษณุ		เครืองาม)	แถลงหลักการ

และเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ	 ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระท่ีหน่ึงรับหลักการ

แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	 และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น

คณะหนึ่งเพื่อพิจารณา	จำานวน	๑๖	คน	ประกอบด้วย	

	 	๑.	พลเรือเอก	กำาธร		พุ่มหิรัญ	 	๒.	พลตรี	กู้เกียรติ		ศรีนาคา

	 	๓.	พลเอก	คณิต		สาพิทักษ์	 	๔.	พลตำารวจเอก	จักรทิพย์		ชัยจินดา

	 	๕.	พลเอก	จิรพงศ์		วรรณรัตน์	 	๖.	นายฉัตรชัย		ปิยะสมบัติกุล

	 	๗.	พลอากาศเอก	บุญยฤทธิ์		เกิดสุข	 	๘.	นางสาวเปรมรัตน์		วิจารณาญาณ

	 	๙.	พันตำารวจโท	พงษ์ชัย		วราชิต	 ๑๐.	นายภัทรศักดิ์		วรรณแสง

	 ๑๑.	นางสาวรื่นวดี		สุวรรณมงคล	 ๑๒.	นางสาวเรวดี		ขวัญทองยิ้ม

	 ๑๓.	นายวรพล		โสคติยานุรักษ์	 ๑๔.	นายวิทวัส		บุญญสถิตย์

	 ๑๕.	นายสุจิต		จงประเสริฐ	 ๑๖.	พลเอก	องอาจ		พงษ์ศักดิ์

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๑	 วรรคหนึ่ง

และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี

ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการแห่งร่าง											

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา

	 ๕.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอุทธรณ์คดีชำานัญพิเศษ	 พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๓)

	 ๖.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	....	(แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เร่ืองด่วนท่ี	๔)	

	 ๗.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	

(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๕)	
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	 ๘.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย	 (ฉบับท่ี	 ..)	

พ.ศ.	....	(แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เร่ืองด่วนท่ี	๖)	

	 ๙.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร								

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา)	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	

(เรื่องด่วนที่	๗)	

	 ๑๐.	ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๘)	

	 ๑๑.	ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพ่ิมเติม

หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๙)	

	 ๑๒.	ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม	 (ฉบับที่	 ..)											

พ.ศ.	....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๑๐)	และ	

	 ๑๓.	ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๑๑)	

	 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติทั้งเก้าฉบับมีเนื้อหาทำานองเดียวกันและเกี่ยวเนื่อง

กับกระบวนการพิจารณาของศาล	 ในการนี้ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาเพื่อให้รวมการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติท้ังเก้าฉบับดังกล่าวไปในคราวเดียวกัน	 แต่ให้แยกการลงมติทีละฉบับ

ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๔๐	 (๒)	 และคณะรัฐมนตรีได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมหลักการแห่งร่างพระราช

บัญญัติ	จำานวน	๓	ฉบับ	ในเร่ืองด่วนท่ี	๔	–	๖	โดยขอให้ท่ีประชุมสภารับไว้พิจารณาไปพร้อมกัน	

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	 ประธานของที่ประชุมจึงดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติทั้งเก้าฉบับดังกล่าวไปพร้อมกัน	 หลังจากรองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ		

เครืองาม)	แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้งเก้าฉบับ	โดยมี

สมาชิกฯ	อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร	และรองนายกรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงแล้ว	

	 ต่อจากนั้น	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำานัญพิเศษ	 พ.ศ.	 ....	 ไว้พิจารณาและมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา	จำานวน	๒๓	คน	ประกอบด้วย

	 	๑.	พลเรือโท	กฤษฎา		เจริญพานิช	 	๒.	นางกาญจนารัตน์		ลีวิโรจน์

	 	๓.	หม่อมหลวงไกรฤกษ์		เกษมสันต์	 	๔.	พลตรี	จารึก		อารีราชการัณย์

	 	๕.	นายฉัตรชัย		ปิยะสมบัติกุล	 	๖.	นายชาญณรงค์		ปราณีจิตต์
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	 	๗.	นายชูเกียรติ		รัตนชัยชาญ	 	๘.	นายเดชอุดม		ไกรฤทธิ์

	 	๙.	นายธานี		อ่อนละเอียด	 ๑๐.	พลเอก	นิวัติ		ศรีเพ็ญ

	 ๑๑.	ร้อยตำารวจตรี	พงษ์นิวัฒน์			 ๑๒.	นายพงษ์เดช		วานิชกิตติกูล

	 		 ยุทธภัณฑ์บริภาร	 ๑๓.	นายภัทรศักดิ์		วรรณแสง	 	

	 ๑๔.	นายมนตรี		ศรีเอี่ยมสะอาด	 ๑๕.	นายมนัส		สุขสวัสดิ์	

	 ๑๖.	พลเอก	ยุทธศิลป์		โดยชื่นงาม	 ๑๗.	นายวรรณชัย		บุญบำารุง	 	

	 ๑๘.	นายวัลลภ		นาคบัว	 ๑๙.	นายวิเชียร		ชุบไธสง	

	 ๒๐.	พลตำารวจโท	วิบูลย์		บางท่าไม	้ ๒๑.	ศาสตราจารย์สม		จาตุศรีพิทักษ์	

	 ๒๒.	นายสัตยา		อรุณธารี	 ๒๓.	นายอธิคม		อินทุภูมิ

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๑	วรรคหนึ่ง	

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา	

	 หลังจากนั้น	 ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง															

ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	 (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์

และฎีกา)	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและ

วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (แก้ไข

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธี

พิจารณาคดีล้มละลาย	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	

(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา)	 ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์

การอุทธรณ์และฎีกา)	 ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 (ฉบับท่ี	 ..)	พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพ่ิมเติม

หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)	 ร่างพระราชบัญัตติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญ

ศาลยุติธรรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ไว้พิจารณาทีละฉบับตามลำาดับ	 และส่งให้คณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำานัญพิเศษ	 พ.ศ.	 ....	 พิจารณา	

โดยกำาหนดการแปรญัตติภายใน	๑๔	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๑	วรรคหนึ่ง	และที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติท้ังแปดฉบับให้แล้วเสร็จ
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ภายใน	๖๐	วัน	นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ

ทั้งแปดฉบับดังกล่าวไว้พิจารณา

	 ๑๔.	 ร่างพระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออม

แห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุน

การออมแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	๑๓)	

หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (นายวิสุทธิ์	 ศรีสุพรรณ)	 แถลงชี้แจงประกอบ

การเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	

เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติ						

ในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุม

เร่ืองด่วน	 และเร่ืองอ่ืน	ๆ	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

คนที่หนึ่ง	 และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่

ประธานของที่ประชุม	 โดยประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสภาครั้งนี้	

ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องกระทู้ถาม	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	เรื่องที่

ค้างพิจารณา	และเรื่องที่เสนอใหม่

	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๔๐	นาฬิกา	
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำานวน ๑๑ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติกำาลังพลสำารอง	พ.ศ.	....
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)
	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำานัญพิเศษ	พ.ศ.	....	
	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน	 (ฉบับท่ี	 ..)	
พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
	 ๕.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
	 ๖.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย	 (ฉบับท่ี	 ..)	
พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
	 ๗.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร	 (ฉบับท่ี	 ..)	
พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
	 ๘.	ร่างพระราชบัญญัติเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
	 ๙.	 ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
	 ๑๐.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม	 (ฉบับที่	 ..)								
พ.ศ.	....
	 ๑๑.	 ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	....

 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จำานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำาเข้ามาในราชอาณาจักร				
ซึ่งสินค้า	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติการใช้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออม
แห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุน							
การออมแห่งชาติ	พ.ศ.	....
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๔๕

	 ที่รัฐสภา	วันพฤหัสบดีที่		๒๓		กรกฎาคม	๒๕๕๘	มีการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	ครั้งที่	๔๕	โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 	วิชิตชลชัย	ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	ปฏิบัติหน้าท่ีประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา		๑๐.๐๐		นาฬิกา	

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	และนายพีระศักด์ิ		พอจิต	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	และดำาเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	 รวม	 ๓	 เรื่อง	

ดังนี้

	 ๑.	 รับทราบผลการดำ า เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสั ง เกตของ																												

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	....

	 ๒.	 คำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ท่ี	๒๐/๒๕๕๘	เร่ือง	ระงับการสรรหา

และคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 สั่ง	 ณ	 วันที่	 ๑๕	 กรกฎาคม	

พุทธศักราช	๒๕๕๘	

	 ๓.	 การถ่ายทอดสดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทางส่ือของรัฐสภา	 ตามท่ี	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติทางสื่อของรัฐสภา	 ประกอบด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา	 และสถานีวิทยุ

โทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมนั้น	สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาได้แพร่ภาพออกอากาศในระบบ

ดิจิทัล	โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สามารถรับชมผ่านช่องรับสัญญาณหมายเลข	๑๐	

(ช่อง	 ๑๐)	 และรับชมผ่านระบบดาวเทียมและเคเบ้ิลทีวีได้ท่ีช่อง	 ๒๐	 ท้ังน้ี	 นับแต่วันพฤหัสบดีท่ี	

๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เป็นต้นไป

	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุม	ซึ่งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุม	ดังนี้
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	 ครั้งที่		 ๒๗/๒๕๕๘	 วันศุกร์ที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๘

	 ครั้งที่		 ๒๘/๒๕๕๘	 วันพฤหัสบดีที่	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๕๘	และ

	 ครั้งที่		 ๒๙/๒๕๕๘	 วันศุกร์ที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๘

	 จากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานของ

สำานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	

(เรื่องด่วนที่	 ๑)	 หลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายวิสุทธิ์	 ศรีสุพรรณ)	

แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปราย

แสดงความคิดเห็นพอสมควรและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ตอบชี้แจงแล้ว	

ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	 และ

มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา	จำานวน	๑๕	คน	ประกอบด้วย

	 	๑.	 พลโท	กัมปนาท		รุดดิษฐ์	 	๒.	 พลเรือเอก	กำาธร		พุ่มหิรัญ

			 	๓.	นายกิตติ		วะสีนนท์	 	๔.	 นายโกศล		เพ็ชร์สุวรรณ์

		 	๕.	 นายชูเกียรติ		รัตนชัยชาญ	 	๖.	 นายเชิดเกียรติ		อัตถากร

			 	๗.	นายนรนิติ		เศรษฐบุตร	 	๘.	 นายประจิตต์		โรจนพฤกษ์

			 	๙.	พันตำารวจโท	พงษ์ชัย		วราชิต	 ๑๐.	 คุณพรทิพย์		จาละ

	 ๑๑.	นางพิลาสลักษณ์		ยุคเกษมวงศ์	 ๑๒.	พลอากาศเอก	ไพศาล		สีตบุตร

	 ๑๓.	นายภาณุ		อุทัยรัตน์	 ๑๔.	นายรัฐพงศ์		โภคะสุวรรณ

	 ๑๕.	พลตำารวจโท	วิบูลย์		บางท่าไม้

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๑	 วรรคหนึ่ง	

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา			

	 ต่อจากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม

ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๓๙	 (๒)	 ซึ่งที่ประชุมสภาไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น	 โดยประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามการจัดระเบียบวาระการประชุม	ดังนี้

	 ๑.	 ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (ตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

(ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับที่	
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๔๘/๒๕๕๗	ลงวันที่	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๗	เรื่อง	การสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งแทน

ตำาแหน่งที่ว่าง)	(เรื่องด่วนที่	๔)

	 ในการนี้	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้มี

การสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อวันที่	 ๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 และตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๖	 วรรคสอง	 บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ทำาหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	และรัฐสภา	ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะ

ทำาหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องทำาหน้าที่กรรมการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการ

เสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	 ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญด้วย	 ท้ังน้ี	 กระบวนการสรรหาบุคคลเพ่ือดำารงตำาแหน่งในองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญน้ัน	 เม่ือคณะกรรมการสรรหามีความเห็นชอบ	 ในการเสนอแต่งตั้งบุคคลใดแล้ว

จะต้องนำารายชื่อบุคคลดังกล่าวเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ทำาหน้าที่วุฒิสภา	

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	 อันเป็นหลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ							

เมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นกรรมการสรรหาในการทำาหน้าที่ประธานสภาผู้แทน

ราษฎรแล้ว	 จึงไม่สมควรที่จะเข้าร่วมประชุมหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ในการทำาหน้าท่ีวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบบุคคลท่ีคณะกรรมการ

สรรหาเสนอมา	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงขอให้รองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุมเพื่อดำาเนินการประชุม

ในเรื่องดังกล่าวต่อไป

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า	 เนื่องจาก																							

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ชุดที่สอง	 ทั้งคณะ	 ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง	 ๖	 ปี	

เมื่อวันที่	 ๒๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘	 และโดยที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับที่	

๔๘/๒๕๕๗	 เรื่อง	การสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งแทนตำาแหน่งที่ว่าง	กำาหนดให้ในกรณี

ท่ีมีความจำาเป็นต้องสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแทนตำาแหน่งท่ีว่าง	

ให้ดำาเนินการสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าว	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เคยดำาเนินการ

สรรหามาแล้ว	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 และหาก

ในการสรรหาดังกล่าวไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งใด	 ซ่ึงเป็นตำาแหน่งท่ีต้องมีในคณะกรรมการสรรหาด้วย	

ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่นั้น	 บัดนี้	 คณะกรรมการสรรหา

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สมควรเป็น

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 จำานวน	 ๗	 คน	 จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์	

ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นท่ีประจักษ์	 ท้ังน้ี	 โดยต้องคำานึงถึงการมีส่วนร่วม
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ของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย	 ตามมาตรา	 ๒๕๖	 ประกอบมาตรา	

๒๐๖	(๑)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	เสร็จแล้ว	และได้เสนอ

รายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 ตามมาตรา	

๒๕๖	วรรคห้า	ประกอบมาตรา	๒๐๖	ของรัฐธรรมนูญ	ทั้งนี้	โดยได้รับความยินยอมของบุคคล

ผู้ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวด้วยแล้ว	 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญฯ	

ข้ึนคณะหนึ่งเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 ๖	

วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	

ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับที่	๔๘/๒๕๕๗	ลงวันที่	๒๙	พฤษภาคม	

๒๕๕๗	 เรื่อง	 การสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งแทนตำาแหน่งที่ว่าง	 จำานวน	 ๑๗	 คน	

ประกอบด้วย

	 	๑.	 พลตรี	จารึก		อารีราชการัณย์	 	๒.	 พลเอก	จิรพงศ์		วรรณรัตน์

			 	๓.	พลตำารวจเอก	ชัชวาลย์		สุขสมจิตร์		๔.	 พลโท	ชาตอุดม		ติตถะสิริ

			 	๕.	พลเรือเอก	ธราธร		ขจิตสุวรรณ	 	๖.	 นายมณเฑียร		บุญตัน

			 	๗.	พลเอก	เลิศฤทธิ์		เวชสวรรค์	 	๘.	 พลเอก	วลิต		โรจนภักดี

			 	๙.	นายวัลลภ		ตังคณานุรักษ์	 ๑๐.	พลอากาศเอก	ศิวเกียรติ์		ชเยมะ

	 ๑๑.	พลเรือเอก	ศิษฐวัชร		วงษ์สุวรรณ	 ๑๒.	นางเสาวณี		สุวรรณชีพ

	 ๑๓.	พลเอก	โสภณ		ศีลพิพัฒน์	 ๑๔.	พลอากาศเอก	อดิศักดิ์		กลั่นเสนาะ

	 ๑๕.	นายอนุศาสน์		สุวรรณมงคล	 ๑๖.	พลโท	อำาพน		ชูประทุม

	 ๑๗.	พลเอก	อู้ด		เบื้องบน

	 โดยมีกำาหนดการปฏิบัติภารกิจให้แล้วเสร็จภายใน	 ๒๐	 วัน	 นับแต่วันที่										

สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	คณะนี้	

	 	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	....	

ซึ่งนายเจตน์	 ศิรธรานนท์	 กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 หลังจากผู้เสนอร่าง

พระราชบัญญัติ	 (นายเจตน์	 ศิรธรานนท์	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)	 ได้แถลงหลักการ

และเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็น

พอสมควรแล้ว	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 (นายสมศักดิ์	 	ชุณหรัศมิ์)	 ได้เสนอ

ขอรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	ไปพิจารณาภายใน	 ๒๐	 วัน	 ก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จะลงมติรับหลักการตามมาตรา	๑๔	วรรคห้า	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	

พุทธศักราช	๒๕๕๗	ประกอบข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๑๗
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	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)	 หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

(พลอากาศเอก	ชนะ		อยู่สถาพร)	แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	แล้ว	 ท่ีประชุมได้พิจารณาในวาระท่ีสอง	 เร่ิมต้นด้วยช่ือร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณา

เรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	

พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี

ประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (เรื่องด่วนที่	 ๕)	 หลังจากรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นางอภิรดี	 ตันตราภรณ์)	 แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติ	โดยมีสมาชิกฯ	อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร	และรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่ง

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง

เพื่อพิจารณา	จำานวน	๒๑	คน	ประกอบด้วย

	 	๑.	 นายกิตติศักดิ์		จุลสำารวล	 	๒.	 พลโท	เฉลิมชัย		สิทธิสาท

			 	๓.	นายชัยพัฒน์		สหัสกุล	 	๔.	 พลโท	ชัยยุทธ		พร้อมสุข

			 	๕.	พลเอก	ธีระวัฒน์		บุณยะประดับ	 	๖.	 นางปะราลี		สุคนธมาน

			 	๗.	นายพจน์		อร่ามวัฒนานนท์	 	๘.	 นางสาวรินใจ		ชาครพิพัฒน์

			 	๙.	นางสาวเรวดี		วีระวุฒิพล	 ๑๐.	 นายวรพล		โสคติยานุรักษ์

	 ๑๑.	นายวิทยา		ฉายสุวรรณ	 ๑๒.	นายศักดิ์ชัย		ธนบุญชัย

	 ๑๓.	นายศิริพล		ยอดเมืองเจริญ	 ๑๔.	นายสมบูรณ์		งามลักษณ์

	 ๑๕.	นายสมพล		เกียรติไพบูลย์	 ๑๖.	นายสมศักดิ์		โชติรัตนะศิริ

	 ๑๗.	พลเอก	สมหมาย		เกาฏีระ	 ๑๘.	พลอากาศเอก	สฤษด์ิพงษ์		โกมุทานนท์

	 ๑๙.	นายสาธิต		ชาญเชาวน์กุล	 ๒๐.	นางสาวอรจิต		สิงคาลวณิช

	 ๒๑.	นายอิสระ		ว่องกุศลกิจ

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๑	 วรรคหนึ่ง	

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา
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	 ๕.	 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	(ระเบียบวาระที่	๗.๑)	

โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (นายสมบูรณ์	 งามลักษณ์)	 ได้ขอขยายเวลา

การพิจารณาเป็นคร้ังท่ีสาม	ออกไปอีก	๖๐	 วัน	 เน่ืองจากมีเน้ือหาสาระสำาคัญท่ีต้องพิจารณาด้วย

ความละเอียดรอบคอบ	ซึ่งตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๓	วรรคสอง	กำาหนดให้ประธานสภาเสนอ

ต่อที่ประชุมสภา	 และที่ประชุมสภาอาจลงมติให้ขยายเวลาที่กำาหนดไว้ได้ไม่เกินสองครั้ง							

ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน	 ซึ่งที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๓	

วรรคสอง	 ประกอบกับข้อ	 ๒๑๑	 เป็นการช่ัวคราวเฉพาะกรณี	 โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเป็นครั้งที่สาม	 ออกไปอีก	 ๖๐	 วัน	

นับตั้งแต่วันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๕๘

	 ๖.	 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

มาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย	 (ระเบียบวาระที่	 ๗.๒)	 โดยประธานคณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ	(พลเรือเอก	ยุทธนา		ฟักผลงาม)	ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาเป็นคร้ังแรก	

ออกไปอีก	๙๐	วัน	เนื่องจากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญยังไม่แล้วเสร็จ	

ซึ่งตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๓	 วรรคสอง	 กำาหนดให้ประธานสภาเสนอต่อที่ประชุมสภา	 และ

ที่ประชุมสภาอาจลงมติให้ขยายเวลาที่กำาหนดไว้ได้ไม่เกินสองครั้ง	 ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน	

ซึ่งที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๓	วรรคสอง	ประกอบกับข้อ	๒๑๑	

เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	 โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ขยายเวลาการพิจารณาเป็น

ครั้งแรก	ออกไปอีก	๙๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๕๘

	 ๗.	 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับท่ี	..)	

พ.ศ.	....	โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	(นายกิตติ		วะสีนนท์)	ได้ขอขยายเวลาการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเป็นครั้งที่สาม	ออกไปอีก	๓๐	วันเนื่องจากมีเนื้อหา

สาระสำาคัญท่ีต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ	 ซ่ึงตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๓	 วรรคสอง	

กำาหนดให้ประธานสภาเสนอต่อที่ประชุมสภา	 และที่ประชุมสภาอาจลงมติให้ขยายเวลา				

ท่ีกำาหนดไว้ได้ไม่เกินสองคร้ัง	 คร้ังละไม่เกินสามสิบวัน	 ซ่ึงท่ีประชุมสภามีมติเห็นชอบให้งดใช้						

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๓	 วรรคสอง	 ประกอบกับข้อ	 ๒๑๑	 เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	 โดยให้

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าว

เป็นครั้งที่สาม	ออกไปอีก	๓๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๕๘
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	 	 ๘.	 ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล	 พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๖)	 หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (พลเรือเอก	

ชุมนุม		อาจวงษ์)	แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	แล้ว	

ท่ีประชุมได้พิจารณาในวาระท่ีสอง	 เร่ิมต้นด้วยช่ือร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับ

มาตราจนจบร่าง	 และลงมติในวาระท่ีสามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	พร้อมท้ังเห็นชอบด้วย

กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา

ดำาเนินการต่อไป

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องกระทู้ถาม	 เรื่องที่					

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	เรื่องที่ค้างพิจารณา	และเรื่องที่เสนอใหม่	โดยในระหว่าง

การพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน	 และเรื่องอื่น	 ๆ	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ			

คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 เลิกประชุมเวลา		๑๘.๑๕		นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานของสำานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาค

ของภูมิภาคอาเซียน+๓	พ.ศ.	....

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	

พ.ศ.	๒๕๔๒	พ.ศ.	....	

	 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จำานวน ๒ ฉบับ ดังนี้   

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน	พ.ศ.	....	

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล	พ.ศ.	....
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สรุปผลการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ครั้งที่ ๔๙

	

	 ที่รัฐสภา	วันจันทร์ที่	๖	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	มีการประชุมสภาปฏิรูป

แห่งชาติ	ครั้งที่	๔๙	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.	 ทัศนา		บุญทอง	รองประธานสภาปฏิรูป	

แห่งชาติ	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ปฏิบัติหน้าที่ประธาน									

การประชุม		เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๘	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	รองศาสตราจารย์	ดร.	 ทัศนา	บุญทอง	รองประธาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	คนที่สอง	ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ขึ้นบัลลังก์และ

กล่าวเปิดประชุม

	 จากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 	 ๓	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 รายงานของ																

คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 วาระปฏิรูปที่	 ๑๑	 :																

การปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน	 (รอบ	 ๒)	 และร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	 พ.ศ.	 ....	

วาระปฏิรูปที่	 ๒๖	 :	 การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน	 (รอบ	 ๒)	 วาระปฏิรูป								

ที่	๒๕	:	ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร	(รอบ	๒)	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	เรื่อง	ระบบ

การบริหารจัดการทรัพยากร
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	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษา										

ที่ประชุมเพื่อขอถอนรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

เรื่อง	 วาระปฏิรูปที่	 ๑๑	 :	 การปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน	 (รอบ	 ๒)	 และร่างพระราช

บัญญัติป่าชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 ออกจากระเบียบวาระการประชุม	 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำาไป

พิจารณาทบทวนใหม่ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน	 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติยินยอมให้ถอนได้	 ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๔๘

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อให้

ประธานกรรมาธิการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและ												

สิ่งแวดล้อม	 วาระปฏิรูปที่	 ๒๖	 :	 การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน	 (รอบ	 ๒)	

และวาระปฏิรูปที่	๒๕	:	ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร	(รอบ	๒)	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

เรื่อง	 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร	 ในแต่ละวาระ	 และให้สมาชิกฯ	 อภิปรายตามที่

ประธานกรรมาธิการเสนอ	ทีละวาระปฏิรูป	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 นายปราโมทย์ 	 ไม้กลัด 	 ประธานกรรมาธิการได้ เสนอรายงานของ																																						

คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 วาระปฏิรูปที่	 ๒๖	 :	 การจัดการ

ภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน	 (รอบ	๒)	สมาชิกฯ	อภิปราย	ประธานกรรมาธิการและ

กรรมาธิการตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในหลักการของรายงานของ

คณะกรรมาธิการฯ	วาระปฏิรูปท่ี	๒๖	:	การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน	(รอบ	๒)	

โดยให้คณะกรรมาธิการนำาไปปรับปรุงรายงาน	 เพ่ือส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ

ของสมาชิกฯ	ไปยังคณะรัฐมนตรี	เพื่อดำาเนินการต่อไป

	 ต่อมา	 นายปราโมทย์	 ไม้กลัด	 ประธานกรรมาธิการได้เสนอรายงานของ															

คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 วาระปฏิรูปที่	 ๒๕	 :	 ระบบการ

บริหารจัดการทรัพยากร	 (รอบ	 ๒)	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 เรื่อง	 ระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากร	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	 กรรมาธิการตอบชี้แจง	 จากนั้น	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ

ให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อเรื่องเป็น	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 เรื่อง	 ระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ตามที่คณะกรรมาธิการขอแก้ไข	 และที่ประชุมได้ลงมติ

เห็นชอบในหลักการของรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	วาระปฏิรูปที่	๒๕	:	ระบบการบริหาร

จัดการทรัพยากร	 (รอบ	 ๒)	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 เรื่อง	 ระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยให้คณะกรรมาธิการนำาไปปรับปรุงรายงาน	 เพื่อส่ง

รายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือดำาเนินการต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๒.๕๕	นาฬิกา



62

การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ครั้งที่ ๕๐

	 ที่รัฐสภา	วันอังคารที่	๗	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	มีการประชุมสภาปฏิรูป

แห่งชาติ	คร้ังท่ี	๕๐	โดยมีนายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๕	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม

	 จากนั้น	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ								

วาระที่	๓	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	คือ	รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูป

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 วาระปฏิรูปที่	 ๒๕	 :	 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร	

เรื่อง	 การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาและร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำา	 พ.ศ.	 ....	 เรื่อง	 การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

และเรื่อง	 กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปรึกษาที่ประชุม						

เพื่อให้ประธานกรรมาธิการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	ทีละเรื่อง	ตามลำาดับ	และให้สมาชิกฯ	อภิปราย	ตามที่ประธานกรรมาธิการ

เสนอ	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	ทั้งนี้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้อนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สิตางศุ์	 พิลัยหล้า	 รองศาสตราจารย์สุวัฒนา	 จิตตลดากร	 และนายเอกวิทย์	 จรประดิษฐ์	

เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๙๗	วรรคสาม

	 นายปราโมทย์	ไม้กลัด	ประธานกรรมาธิการได้เสนอรายงาน	วาระปฏิรูปที่	๒๕	:	

ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร	 เรื่อง	 การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาและ

ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	 พ.ศ.	 ....	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมี

รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนท่ีสอง	 ผลัดเปล่ียนปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมาธิการและ

กรรมาธิการตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการ

เพื่อนำาไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็น	 และข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี

เพื่อดำาเนินการต่อไป	 และที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
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บริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	 พ.ศ.	 ....	 โดยให้ส่งร่างพระราชบัญญัติพร้อมความเห็น

และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปให้คณะกรรมาธิการ	 เพื่อประกอบการพิจารณาและให้

คณะกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ	 โดยสมาชิกฯ	

อาจยื่นคำาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติต่อประธานกรรมาธิการภายในสามวันนับแต่

วันถัดจากวันที่สภามีมติ

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นางรัชนี	 เอมะรุจิ	

นายสุพัฒน์	 หวังวงศ์วัฒนา	 และรองศาสตราจารย์อรพินท์	 เอ่ียมศิริ	 เข้าร่วมช้ีแจงต่อท่ีประชุม	

ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๙๗	 วรรคสาม	 จากนั้น	 นายปราโมทย์	 ไม้กลัด	 ประธานกรรมาธิการ

ได้เสนอรายงาน	วาระปฏิรูปที่	๒๕	:	ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร	เรื่อง	การปฏิรูประบบ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สมาชิกฯ	อภิปราย	ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการ

ตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อนำาไป

ปรับปรุงก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการ

ต่อไป

	 ต่อมา	 ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของท่ีประชุมได้อนุญาตให้นายคณิต	 ธนูธรรมเจริญ	

เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๙๗	วรรคสาม	จากนั้นนายปราโมทย์	ไม้กลัด	

ประธานกรรมาธิการได้เสนอรายงาน	วาระปฏิรูปที่	๒๕	:	ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร	

เร่ือง	 กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

โดยมีประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ต่อ	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	 ประธานกรรมาธิการ

และกรรมาธิการตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับหลักการของรายงานของ

คณะกรรมาธิการเพื่อนำาไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะไปยัง

คณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๕.๕๖	นาฬิกา
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การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๕๑

	 ที่รัฐสภา	วันจันทร์ที่	๑๓	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	มีการประชุมสภาปฏิรูป

แห่งชาติ	 คร้ังท่ี	 ๕๑	 โดยมีนายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา	

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	

	 จากนั้น	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ									

วาระที่	๓	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ตามลำาดับ	คือ	

	 ๑.	 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง	 วาระปฏิรูปที่	 ๒	 :	 การเข้าสู่					

อำานาจ/ระบบพรรคการเมือง	(รอบ	๒)	เรื่อง	แผนปฏิรูปการเข้าสู่อำานาจ/ระบบพรรคการเมือง	

(ในระเบียบวาระที่	๓.๑)	

	 ศาสตราจารย์สมบัติ	 ธำารงธัญวงศ์	 ประธานกรรมาธิการได้เสนอรายงาน													

สมาชิกฯ	อภิปราย	โดยมีรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	คนที่สอง	ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	

ประธานกรรมาธิการตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของ

คณะกรรมาธิการ	 โดยให้คณะกรรมาธิการนำาไปปรับปรุงรายงานเพ่ือส่งรายงานพร้อมความเห็น

และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะรัฐมนตรี

เพื่อดำาเนินการต่อไป	

	 ๒.	 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ	 การเงินและการคลัง	 วาระ

ปฏิรูปที่	๘	:	การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี	(รอบ	๒)	(ในระเบียบวาระที่	๓.๒)	

	 นายสมชัย	 ฤชุพันธุ์	 ประธานกรรมาธิการได้เสนอรายงาน	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	

โดยมีประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ต่อ	 ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการ

ตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในหลักการของรายงานของคณะกรรมาธิการ	

โดยให้คณะกรรมาธิการนำาไปปรับปรุงรายงานเพ่ือส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ

ของสมาชิกฯ	ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๐๔	นาฬิกา	
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การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ครั้งที่ ๕๒

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๑๔	 กรกฎาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 	 มีการประชุมสภา

ปฏิรูปแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๕๒	 โดยมีนายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๐	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

และรองศาสตราจารย์	 ดร.	 ทัศนา	 บุญทอง	 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง															

ขึ้นบัลลังก์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติกล่าวเปิดประชุม

	 จากนั้น	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ								

วาระที่	๓	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	คือ	รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูป

การบริหารราชการแผ่นดิน	 วาระปฏิรูปที่	 ๔	 :	 การปฏิรูประบบงบประมาณ	 (รอบ	๒)	 วาระ

ปฏิรูปท่ี	๓	:	การปรับโครงสร้างอำานาจส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถ่ิน	(รอบ	๒)	และวาระ

ปฏิรูปที่	๕	:	การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ	(รอบ	๒)

	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปรึกษาที่ประชุม							

เพ่ือให้ประธานกรรมาธิการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	

ทีละวาระ	 ให้สมาชิกฯ	 อภิปราย	 ตามที่ประธานกรรมาธิการเสนอ	 และลงมติทีละวาระ	

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	 ทั้งนี้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้อนุญาตให้นายสุชาติ	 เวโรจน์	 และ

นางสาวทัศนีย์	ดุสิตสุทธิรัตน์	เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๙๗	วรรคสาม

	 นายธีรยุทธ์	หล่อเลิศรัตน์	ประธานกรรมาธิการได้เสนอรายงาน	วาระปฏิรูปที่	๔	:	

การปฏิรูประบบงบประมาณ	 (รอบ	 ๒)	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	 ประธานกรรมาธิการตอบช้ีแจง								

จากน้ันท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบในหลักการของรายงาน	 โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงาน

ไปปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของ

สมาชิกฯ	ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป

	 ต่อจากนั้น	 นายธีรยุทธ์	 หล่อเลิศรัตน์	 ประธานกรรมาธิการได้เสนอรายงาน				

วาระปฏิรูปท่ี	๓	:	การปรับโครงสร้างอำานาจส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถ่ิน	 (รอบ	๒)	

และวาระปฏิรูปที่	 ๕	 :	 การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ	 (รอบ	 ๒)	
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โดยมีรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนท่ีสอง	 ผลัดเปล่ียนปฏิบัติหน้าท่ี	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	

ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ

กับรายงานของคณะกรรมาธิการ	 ทีละวาระ	 ตามลำาดับ	 โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงาน

ทั้งสองวาระไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยัง

คณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๕.๑๓	นาฬิกา
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การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๕๓

	 ที่รัฐสภา	วันจันทร์ที่	๒๐	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	มีการประชุมสภาปฏิรูป

แห่งชาติ	คร้ังท่ี	๕๓	โดยมีนายเทียนฉาย		กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานการประชุม		เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๑	นาฬิกา	

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	

	 จากน้ัน	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระท่ี	 ๓	

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ตามลำาดับ	คือ	

	 ๑.	 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปราม	 การทุจริต

และประพฤติมิชอบ	วาระปฏิรูปท่ี	๑	 :	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

(รอบ	๒)	และ	

	 	 	 ๑)	 ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	พ.ศ.	....	

	 	 	 ๒)	 ร่างพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ	พ.ศ.	....	

	 	 	 ๓)	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	....	(ในระเบียบวาระที่	๓.๑)	

	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปรึกษาที่ประชุม											

เพื่อให้ประธานกรรมาธิการเสนอรายงานเฉพาะส่วนที่ปรับปรุงแก้ไข	 แถลงหลักการ	

และเหตุผล	รวมถึงสาระสาคัญในร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับจนครบท้ัง	๓	ฉบับ	และให้สมาชิกฯ	

อภิปรายรายงานและร่างพระราชบัญญัติท้ัง	 ๓	 ฉบับ	 ไปในคราวเดียวกัน	 แต่ให้ท่ีประชุมลงมติ		

ให้ความเห็นชอบกับรายงานและหลักการของร่างพระราชบัญญัติ	 ในแต่ละฉบับ	 ตามลำาดับ	

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	

	 ต่อจากน้ัน	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้อนุญาตให้พลอากาศเอก	 วีรวิท	 คงศักด์ิ	

อนุกรรมาธิการประจำาคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ	เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๙๗	วรรคสาม	

	 นายประมนต์	 สุธีวงศ์	 ประธานกรรมาธิการได้เสนอรายงาน	 นายวสันต์	 ภัยหลีกล้ี	

เลขานุการคณะกรรมาธิการ	และพลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์	อนุกรรมาธิการ	แถลงหลักการ
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และเหตุผล	รวมถึงสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๓	ฉบับ	สมาชิกฯ	อภิปราย	โดยมี

รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	 ประธานกรรมาธิการ

ตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 วาระปฏิรูป

ที่	 ๑	 :	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ	 มิชอบ	 (รอบ	 ๒)	 โดยให้

คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงเพื่อส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของ

สมาชิกฯ	 ไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือดำาเนินการต่อไป	 และท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับหลักการ

และเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	 พ.ศ.	 ....	

ร่างพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ	พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	 พ.ศ.	 ....	

ทีละฉบับ	 ตามลำาดับ	 เพื่อส่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๓	 ฉบับดังกล่าว	 พร้อมความเห็นและ

ข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปให้คณะกรรมาธิการเพื่อประกอบการพิจารณา	 และให้

คณะกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ	

โดยสมาชิกฯ	 อาจยื่นคำาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติต่อประธานกรรมาธิการภายใน

สามวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๗	

	 ๒.	 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	วาระปฏิรูปที่	๓๒	:	การกำากับดูแลสื่อ	(รอบ	๒)	วาระปฏิรูปที่	๓๓	:	สิทธิเสรีภาพ

สื่อบนความรับผิดชอบ	(รอบ	๒)	วาระปฏิรูปที่	๓๔	:	การป้องกันการแทรกแซงสื่อ	(รอบ	๒)	

และร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

สื่อมวลชน	พ.ศ.	....	(ในระเบียบวาระที่	๓.๒)	

	 เน่ืองจากรายงานของคณะกรรมาธิการท้ัง	 ๓	 วาระปฏิรูป	 และร่างพระราชบัญญัติ

ที่เสนอเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษา	

ที่ประชุมเพื่อให้ประธานกรรมาธิการเสนอรายงานทั้ง	 ๓	 วาระปฏิรูป	 เฉพาะส่วนที่ปรับปรุง

แก้ไข	 แถลงหลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ	 โดยให้สมาชิกฯ	

อภิปรายในคราวเดียวกัน	 และให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบกับรายงาน	 ทั้ง	 ๓	 วาระ

ปฏิรูป	และหลักการของร่างพระราชบัญญัติ	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	

	 นายจุมพล	 รอดคำาดี	 ประธานกรรมาธิการได้เสนอรายงานทั้ง	 ๓	 วาระปฏิรูป	

นายวสันต์	 ภัยหลีกลี้	 รองประธานกรรมาธิการ	 คนที่สาม	 แถลงหลักการ	 เหตุผล	 และสาระ

สำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ	สมาชิกฯ	อภิปราย	โดยมีประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปฏิบัติ

หน้าที่ต่อ	 กรรมาธิการตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในหลักการของรายงาน
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ของคณะกรรมาธิการทั้ง	๓	วาระปฏิรูป	โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงเพื่อส่ง

รายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการ

ต่อไป	 และที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับหลักการ	 และเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่าง

พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพส่ือมวลชน	

พ.ศ.	 ....	 เพื่อส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	

ไปให้คณะกรรมาธิการเพ่ือประกอบการพิจารณา	 และให้คณะกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จ

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ	 โดยสมาชิกฯ	 อาจยื่นคำาขอแก้ไขเพิ่มเติม

ร่างพระราชบัญญัติต่อประธานกรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ	

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๗	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๔๒	นาฬิกา	
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การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ครั้งที่ ๕๔

	 ท่ีรัฐสภา	วันอังคารท่ี	๒๑	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	มีการประชุมสภาปฏิรูป

แห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๕๔	 โดยมีรองศาสตราจารย์	 ดร.	 ทัศนา	 บุญทอง	 รองประธานสภาปฏิรูป	

แห่งชาติ	คนท่ีสอง	ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ปฏิบัติหน้าท่ีประธานการประชุม

เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๖	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ทัศนา	 	บุญทอง	รองประธาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ขึ้นบัลลังก์และ

กล่าวเปิดประชุม

	 จากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่	๓	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	 อุตสาหกรรม	 พาณิชย์											

การท่องเท่ียวและบริการ	 วาระปฏิรูปท่ี	 ๑๒	 :	 การผูกขาดและการแข่งขันท่ีเป็นธรรม	 (รอบ	 ๒)	

เรื่อง	การปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	(ในระเบียบวาระที่	๓.๑)

	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษา												

ที่ประชุมเพื่อขอนำาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	 พ.ศ.	 ....	 (ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)	ซ่ึงคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค	ได้พิจารณาในวาระปฏิรูปท่ี	๓๑	:	

การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค	 เรื่อง	 การปฏิรูปการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมาพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	 อุตสาหกรรม	 พาณิชย์	 การท่องเที่ยวและ

บริการ	นำาเสนอ	และให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะรายงานวาระปฏิรูปที่	๑๒	สำาหรับร่างพระราช

บัญญัติการแข่งขันทางการค้า	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น

จะจัดส่งไปประกอบการพิจารณาในกรณีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราช

บัญญัติการแข่งขันทางการค้า	 พ.ศ.	 ....	 ที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	

อุตสาหกรรม	 พาณิชย์	 การท่องเที่ยวและบริการ	 ทั้งนี้	 ขอให้ประธานกรรมาธิการเสนอ

รายงานเฉพาะส่วนที่ปรับปรุงแก้ไข	 แถลงหลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่าง

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	พ.ศ.	....	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
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	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นายสันติชัย	 สารถวัลย์แพศย์
นายวัฒนศักย์	 เสือเอ่ียม	นางอร่ามศรี	 รุพันธ์	นายสันติชัย	 เกียรติคุณโสภณ	และนางสาวกมลวรรณ					
จิรวิศิษฏ์	เข้าร่วมช้ีแจงต่อท่ีประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๙๗	วรรคสาม	
	 นายเกริกไกร	 จีระแพทย์	 ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	 อุตสาหกรรม
พาณิชย์	การท่องเที่ยวและบริการ	ได้เสนอรายงาน	ว่าที่ร้อยเอก	จิตร์	ศิรธรานนท์	ได้แถลง
หลักการและเหตุผล	รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ	จากน้ันนางสาวสารี	 อ๋องสมหวัง	
ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค	 ได้แถลงหลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระ
สำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ	 สมาชิกฯ	 อภิปรายประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการ
ตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการ	 โดยให้คณะ
กรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงเพ่ือส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป	 และที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับหลักการและ
เหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	 พ.ศ.	 ....	
ซ่ึงคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	อุตสาหกรรม	พาณิชย์	การท่องเท่ียวและบริการ	เป็นผู้เสนอ	

แล้วจะได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ	 พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 รวมทั้ง

ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	 พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครอง																																																														
ผู้บริโภค	 ได้ร่วมเสนอมาให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	 อุตสาหกรรม	 พาณิชย์	
การท่องเที่ยวและบริการ	 เป็นผู้รับผิดชอบ	 โดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วัน
ถัดจากวันที่สภามีมติ	 สมาชิกฯ	 ที่ประสงค์อาจยื่นคำาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้	 ให้ยื่นต่อประธานกรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ	
โดยประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ
	 ๒.	 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา	 วาระปฏิรูปที่	 ๑๙	 :	 การกีฬา	
(รอบ	๒)	เรื่อง	แผนปฏิรูปการกีฬาและร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน	๓	ฉบับ
	 	 	 ๑)	 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	พ.ศ.	....
	 	 	 ๒)	 ร่างพระราชบัญญัติสภาการกีฬาแห่งชาติ	พ.ศ.	....
	 	 	 ๓)	 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
(ในระเบียบวาระที่	๓.๒)
	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปรึกษาที่ประชุม									
เพื่อให้ประธานกรรมาธิการเสนอรายงานเฉพาะส่วนที่ปรับปรุงแก้ไข	 แถลงหลักการ																		
และเหตุผล	รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับจนครบทั้ง	๓	ฉบับ	 และให้

สมาชิกฯ	 อภิปรายรายงานและร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๓	 ฉบับ	 ไปในคราวเดียวกัน	

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
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	 จากนั้น	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ได้อนุญาตให้นายสุรพล	 ทิพย์เสนา																	

นายสมพงษ์	ชาตะวิถี	และนางสาวปรางทิพย์	ยุวานนท์	เข้าร่วมช้ีแจงต่อท่ีประชุมตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๙๗	วรรคสาม

	 พลเอก	 ยุทธศักดิ์	 ศศิประภา	 ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการ	 ได้เสนอ

รายงาน	 แถลงหลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ	 สมาชิกฯ

อภิปราย	 โดยมีรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ประธาน

กรรมาธิการและกรรมาธิการตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของ

คณะกรรมาธิการ	 โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงเพ่ือส่งรายงานพร้อมความเห็น

และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือดำาเนินการต่อไป	 และท่ีประชุมได้ลงมติ

เห็นชอบกับหลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชบัญญัติสภาการกีฬาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 และร่าง

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ทีละฉบับ	 ตามลำาดับ	

เพ่ือส่งร่างพระราชบัญญัติท้ัง	 ๓	 ฉบับดังกล่าว	 พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	

ไปให้คณะกรรมาธิการเพ่ือประกอบการพิจารณา	 และให้คณะกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จ

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ	 โดยสมาชิกฯ	 อาจยื่นคำาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง

พระราชบัญญัติต่อประธานกรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ	

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๗

	 ๓.	 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	 อุตสาหกรรม	 พาณิชย์												

การท่องเที่ยวและบริการ	 เรื่อง	 วาระพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	 (ในระเบียบวาระที่	 ๓.๓)

	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้

นายสมประสงค์	 โขมพัตร	นางวนิดา	มหากิจ	และนายสิทธิเดช	พงศ์กิจวรสิน	 เข้าร่วมชี้แจง

ต่อที่ประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๙๗	วรรคสาม

	 นายเกริกไกร	 จีระแพทย์	 ประธานกรรมาธิการ	 ได้เสนอรายงาน	 สมาชิกฯ

อภิปราย	 โดยประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ	 ประธานกรรมาธิการและ

กรรมาธิการตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการ

โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงเพื่อส่งรายงานพร้อมความเห็นและ

ข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป

	 ๔.	 รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดอง	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 พิจารณาเสร็จแล้ว																	

(ในระเบียบวาระที่	๓.๔)
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	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้อนุญาตให้																	

คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง	 เข้าร่วมช้ีแจงต่อท่ีประชุม	 ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๖๓

	 ศาสตราจารย์พิเศษเอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 ประธานกรรมการและกรรมการ											

ได้เสนอรายงาน	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง															

ผลัดเปล่ียนปฏิบัติหน้าท่ี	 ประธานกรรมการและกรรมการตอบช้ีแจง	 จากน้ันท่ีประชุมได้ลงมติ

เห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการ	 โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุง

เพ่ือส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือดำาเนินการ

ต่อไป

	 ก่อนเลิกประชุม	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม	 ได้แจ้งให้ที่ประชุม												

รับทราบเรื่อง	 การขอขยายระยะเวลาการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ	 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๑)

พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 มีผลใช้บังคับแล้วนั้น	 และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว

ในมาตรา	 ๓๗	 ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติว่า	 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีมติ

ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาคำาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญออกไปได้อีกครั้งหนึ่ง	

ซึ่งต้องไม่เกิน	 ๓๐	 วันนับแต่วันท่ีพ้นกำาหนดเวลาพิจารณาคำาขอแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว	 และให	 ๓๐	 วันนับแต่วันท่ีพ้นกำาหนดเวลาพิจารณาคำาขอแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว	 และให๓๐	 วันนับแต่วันท่ีพ้นกำาหนดเวลาพิจารณาคำาขอแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว	 และให	 วันนับแต่วันท่ีพ้นกำาหนดเวลาพิจารณาคำาขอแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว	 และใหวันนับแต่วันท่ีพ้นกำาหนดเวลาพิจารณาคำาขอแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว	 และให	 และใหและให้

แจ้งมติขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลให้สภาปฏิรูปแห่งชาติทราบก่อนครบกำาหนดเวลาน้ันด้วย	

ดังนั้น	 เพื่อให้การพิจารณาคำาขอแก้ไขเพิ่มเติมแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์	 และเพื่อให้การจัดทำา

รายงานและร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความรอบคอบ	 มีการตรวจสอบความเชื่อมโยงของ

โครงสร้างของร่างรัฐธรรมนูญ	 การอ้างถึงเลขมาตราภายในตลอดจนตัวสะกดและถ้อยคำา

แต่ละมาตราให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง	 มีความสมบูรณ์ยิ่ งขึ้น 	 ซึ่ ง ในคราวประชุม

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	ในวันอังคารที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ที่ประชุมจึงมีมติ

ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่พ้นกำาหนด	 ๖๐	 วัน

ตามรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๓๗	 วรรคหนึ่ง	 ซึ่งจะพ้นกำาหนดในวันที่	 ๒๓	 กรกฎาคม	๒๕๕๘	

อนึ่ง	 การขยายระยะเวลาการพิจารณาในครั้งนี้	 จะเกิดประโยชน์ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะ

สามารถดำาเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	 พร้อมสรุปวาระการปฏิรูปได้อย่างครบถ้วน

สมบูรณ์และคณะกรรมาธิการจะดำาเนินการ	 เพื่อให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและผู้แทน

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาคำาขอแก้ไขเพิ่มเติม	 ในระหว่างวันที่	 ๑๗	 –	 ๑๙	

สิงหาคม	๒๕๕๘

	 เลิกประชุมเวลา	๒๒.๐๘	นาฬิกา
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การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ครั้งที่ ๕๕

	

	 ที่รัฐสภา	วันพุธที่	๒๒	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	มีการประชุมสภาปฏิรูป

แห่งชาติ	คร้ังท่ี	๕๕	โดยมีนายเทียนฉาย		กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๒	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม

	 จากนั้น	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ									

วาระที่	๓	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการการเตรียมการเพื่อรับมือ

วิกฤตการณ์	“กรุงเทพจม”	วาระปฏิรูปที่	๒๗	:	การปฏิรูปเพื่อรับมือวิกฤตการณ์น้ำาทะเลขึ้นสูง

และแผ่นดินทรุด	 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	พิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๓.๑)

	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้อนุญาตให้																	

รองศาสตราจารย์จักรพันธ์	 สุทธิรัตน์	 รองศาสตราจารย์พงศา	 พรชัยวิเศษกุล	 รองศาสตราจารย์							

สุพจน์	 เดชวรสินสกุล	 รองศาสตราจารย์สุจริต	 คูณธนกุลวงศ์	 ศาสตราจารย์มนตรี	 ชูวงษ์	

นายสัมฤทธ์ิ	ชุษณะทัศน์	นายศรชัย	โตวานิชกุล	นายสุรศักด์ิ	บุญลือ	นางภัทรจิต	จุมพล	กอซโซลี	

และนายทรงกฤษณ์	ประภักดี	เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๖๓

	 นายวิทยา	กุลสมบูรณ์	ประธานกรรมการและกรรมการได้เสนอรายงานสมาชิกฯ	

อภิปราย	 ประธานกรรมการและกรรมการตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับ

รายงานของคณะกรรมการ	 โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงก่อนส่งรายงาน

พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป

	 ๒.	 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	 อุตสาหกรรม	 พาณิชย์										

การท่องเที่ยวและบริการ	 วาระปฏิรูปที่	 ๑๕	 :	 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ	 (รอบ	๒)	 และ				

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....																																			

(ในระเบียบวาระที่	๓.๒)
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	 โดยมีรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่													

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อให้

ประธานกรรมาธิการเสนอรายงานเฉพาะส่วนที่ปรับปรุงแก้ไข	 แถลงหลักการและเหตุผล									

รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ	 และให้สมาชิกฯ	 อภิปรายรายงานและร่าง

พระราชบัญญัติเฉพาะในประเด็นที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	

	 นายเกริกไกร	 จีระแพทย์	ประธานกรรมาธิการได้เสนอรายงาน	นางอัญชลี	 ชวนิชย์	

ได้แถลงหลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	

ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับ

รายงานของคณะกรรมาธิการ	 โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงก่อนส่งรายงาน

พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป	และ

ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับหลักการและเหตุผล	รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 เพื่อส่งร่างพระราชบัญญัติ					

ดังกล่าวพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปให้คณะกรรมาธิการเพ่ือประกอบการ

พิจารณา	 และให้คณะกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันที่

สภามีมติ	 โดยสมาชิกฯ	 อาจยื่นคำาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระบัญญัติต่อประธานกรรมาธิการ

ภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๗

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	 อุตสาหกรรม	 พาณิชย์การท่องเที่ยวและ

บริการ	วาระปฏิรูปที่	๑๔	:	การปฏิรูปภาคเกษตร	(รอบ	๒)	และร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน				

๔	ฉบับ	คือ

	 ๑)	 ร่างพระราชบัญญัติปาล์มและน้ำามันปาล์ม	พ.ศ.	....

	 ๒)	 ร่างพระราชบัญญัติมันสำาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง	พ.ศ.	....

	 ๓)	 ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อโค	กระบือ	พ.ศ.	....

	 ๔)	 ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ	พ.ศ.	....	(ในระเบียบวาระท่ี	๓.๒)

	 เนื่องจากรายงานของคณะกรรมาธิการและร่างพระราชบัญญัติที่ เสนอ																		

เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุม											

เพื่อให้ประธานกรรมาธิการเสนอรายงานเฉพาะส่วนที่ปรับปรุงแก้ไข	 แถลงหลักการ															

และเหตุผล	รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๔	ฉบับ	และให้สมาชิกฯ	อภิปราย

รายงานและร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๔	ฉบับ	ไปในคราวเดียวกัน	แต่ให้ที่ประชุมลงมติให้ความ
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เห็นชอบกับรายงานและหลักการของร่างพระราชบัญญัติในแต่ละฉบับตามลำาดับ																									

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 นายเกริกไกร	 จีระแพทย์	 ประธานกรรมาธิการได้เสนอรายงาน	 นายอุทัย												

สอนหลักทรัพย์	 ได้แถลงหลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ										

ทั้ง	๔	ฉบับ	ตามลำาดับ	โดยมีประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ปฏิบัติหน้าที่ต่อ	สมาชิกฯ	อภิปราย	

ในระหว่างนั้นประธานกรรมาธิการได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ	

พ.ศ.	 ....	 ออกจากระเบียบวาระการประชุม	 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติยินยอมให้ถอนได้	 ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	 ๔๘	 ประธานกรรมาธิการตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของ

คณะกรรมาธิการ	 โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานพร้อม

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยังคณะรัฐมนตรี	 เพ่ือดำาเนินการต่อไป	และท่ีประชุม

ได้ลงมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติปาล์มและน้ำามันปาล์ม	 พ.ศ.	 ....	

ร่างพระราชบัญญัติมันสำาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง	 พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติ

การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อโค	 กระบือ	 พ.ศ.	 ....	 ทีละฉบับ	 ตามลำาดับ	 เพื่อส่งร่าง

พระราชบัญญัติทั้ง	 ๓	 ฉบับ	 ดังกล่าว	 พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปให้

คณะกรรมาธิการ	 เพื่อประกอบการพิจารณา	 และให้คณะกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จ

ภายในเจ็ดวัน	 นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ	 โดยให้สมาชิกฯ	 อาจยื่นคำาขอแก้ไขเพิ่มเติม																						

ร่างพระราชบัญญัติต่อประธานกรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๗

	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๔๕	นาฬิกา
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	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๕๖

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๒๗	 กรกฎาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 มีการประชุม																								

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๕๖	 โดยมีรองศาสตราจารย์	ดร.	ทัศนา	 บุญทอง	 รองประธาน																				

สภาปฏิรูปแห่งชาต	ิ คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาปฏิรูปแห่งชาต	ิ ปฏิบัติหน้าที่

ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๑	นาฬิกา	

	 เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว	ศาสตราจารย์	ดร.	ทัศนา	บุญทอง	รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	

	 จากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง

การให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล	 ช่องหมายเลข	 ๑๐	 ของสถานีวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 ซึ่งประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้อนุญาตให้มีการ

ถ่ายทอดสดการประชุมทางเครื่องขยายเสียงและวิทยุโทรทัศน์วงจรปิดภายในบริเวณสภา	

และสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๓	 วรรคสอง	 และสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับสิทธิเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำาหรับการให้

บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	 บริการสาธารณะประเภทที่สาม	 โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

การกระจายข้อมูลข่าวสาร	ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน	และรัฐสภา

กับประชาชน	 ทั้งนี้	 ได้มีการแพร่ภาพออกอากาศในระบบดิจิตอลทางช่องรับสัญญาณ

หมายเลข	๑๐	(ช่อง	๑๐)	ระบบดาวเทียมและเคเบิลทีวีช่อง	๒๐	แล้ว	ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่	๒๓	

กรกฎาคม	๒๕๕๘	ที่ผ่านมา	

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่	๓	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ตามลำาดับ	คือ	

	 ๑.	 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	วาระปฏิรูปที่	๑๖	:	การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา	วาระปฏิรูปที่	๑๗	:	การปฏิรูป

ระบบการคลังด้านการศึกษา	 (ด้านอุปสงค์)	 วาระปฏิรูปที่	 ๑๘	 :	 การปฏิรูประบบการเรียนรู้

และร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ	พ.ศ.	....	

(ในระเบียบวาระที่	๓.๑)	
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	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษา									

ที่ประชุมเพื่อให้ประธานกรรมาธิการเสนอรายงานแต่ละวาระปฏิรูปเฉพาะส่วนที่ปรับปรุง

แก้ไข	 และแถลงหลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญในร่างพระราชบัญญัติ	 โดยให้สมาชิกฯ	

อภิปรายรายงานทั้ง	 ๓	 วาระปฏิรูป	 และร่างพระราชบัญญัติไปในคราวเดียวกัน	 และให้

ทีป่ระชุมลงมติให้ความเห็นชอบกับรายงานท้ัง	๓	วาระปฏิรูป	และร่างพระราชบัญญัติ	ตามลำาดับ	

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	

	 นายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา	ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการได้เสนอ

รายงานทั้ง	๓	วาระปฏิรูป	ทีละเรื่อง	ตามลำาดับ	และแถลงหลักการและเหตุผล	รวมถึงสาระ

สำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ	สมาชิกฯ	อภิปราย	โดยมีประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปฏิบัติ

หน้าที่ต่อ	 ประธานกรรมาธิการตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของ

คณะกรรมาธิการทั้ง	 ๓	 วาระปฏิรูป	 โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงเพื่อส่ง

รายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการ

ต่อไป	 และที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับหลักการ	 และเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่าง

พระราชบัญญัติ	 เพื่อส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของ

สมาชิกฯ	ไปให้คณะกรรมาธิการเพื่อประกอบการพิจารณา	และให้คณะกรรมาธิการพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันท่ีสภามีมติ	 โดยสมาชิกฯ	 อาจย่ืนคำาขอแก้ไขเพ่ิมเติม

ร่างพระราชบัญญัติต่อประธานกรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติ	

	 ๒.	 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	นวัตกรรม

และทรัพย์สินทางปัญญา	 วาระปฏิรูปที่	 ๒๐	 :	 ระบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทาง

ปัญญาของประเทศ	 (รอบ	๒)	 วาระปฏิรูปท่ี	๒๑	 :	 ระบบวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	

เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ	(รอบ	๒)	วาระการพัฒนา	:	การปฏิรูป

ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ	 (Connected	 Government	 as	 National	 Agenda)															

(ในระเบียบวาระที่	๓.๒)	

	 เน่ืองจากรายงานของคณะกรรมาธิการท้ัง	๒	วาระปฏิรูป	 และ	๑	วาระการพัฒนา	

เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อให้

ประธานกรรมาธิการเสนอรายงานแต่ละวาระปฏิรูปเฉพาะส่วนที่ปรับปรุงแก้ไข	และวาระการ

พัฒนา	 โดยให้สมาชิกฯ	 อภิปรายในคราวเดียวกัน	 และให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบ				

กับรายงานทั้ง	๒	วาระปฏิรูป	และ	๑	วาระการพัฒนา	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	
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	 นายศักรินทร์	 ภูมิรัตน	 ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการได้เสนอรายงาน								

ทั้ง	๒	 วาระปฏิรูป	 และวาระการพัฒนา	ทีละเรื่อง	 ตามลำาดับ	 โดยมีรองประธานสภาปฏิรูป

แห่งชาติ	 คนที่สอง	 ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	 ประธานกรรมาธิการ

ตอบช้ีแจง	จากน้ันท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานท้ัง	๒	วาระปฏิรูป	และ	๑	วาระการพัฒนา	

โดยให้คณะกรรมาธิการนำาไปปรับปรุงรายงานเพ่ือส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ

ของสมาชิกฯ	ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๒๔	นาฬิกา	
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การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ครั้งที่ ๕๗

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๒๘	 กรกฎาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 มีการประชุม																	

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๕๗	โดยมีนายเทียนฉาย		กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม		เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๓	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม

	 จากนั้น	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ												

วาระที่	๓	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข	 วาระปฏิรูปที่	 ๒๒	 :	

ระบบบริการสาธารณสุข	 วาระปฏิรูปที่	 ๒๓	 :	 ระบบการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	

และวาระปฏิรูปท่ี	 ๒๔	 :	 ระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ	 (ในระเบียบ

วาระท่ี	๓.๑)

	 เนื่องจากรายงานของคณะกรรมาธิการทั้ง	 ๓	 วาระปฏิรูป	 เป็นเรื่องที่มีความ

เกี่ยวเนื่องกัน	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อให้ประธานกรรมาธิการ

เสนอรายงานแต่ละวาระปฏิรูปเฉพาะส่วนที่ปรับปรุงแก้ไข	โดยให้สมาชิกฯ	อภิปรายรายงาน

ในคราวเดียวกันและลงมติให้ความเห็นชอบกับรายงานท้ัง	 ๓	 วาระปฏิรูป	 ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบ	

ทั้งนี้	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้อนุญาตให้	 ศาสตราจารย์จิรพร	 เหล่าธรรมทัศน์	

นายอนุชา	เศรษฐเสถียร	นายธนะพงศ์	จินวงษ์	นายวิทยา	ชาติบัญชาชัย	นายถาวร	สกุลพาณิชย์	

นายบุญชัย	 กิจสนาโยธิน	และนายไพโรจน์	 สุรัตนวนิช	 เข้าร่วมช้ีแจงต่อท่ีประชุม	ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๙๗	วรรคสาม

	 นางพรพันธุ์	 บุณยรัตพันธุ์	 ประธานกรรมาธิการ	 และรองประธานกรรมาธิการ									

ได้เสนอรายงาน	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง																

ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	 ประธานกรรมาธิการตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ

กับรายงานของคณะกรรมาธิการทั้ง	 ๓	 วาระปฏิรูป	 โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไป

ปรับปรุงก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยังคณะรัฐมนตรี

เพื่อดำาเนินการต่อไป
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	 ๒.	 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	 อุตสาหกรรม	 พาณิชย์													

การท่องเที่ยวและบริการ	วาระการพัฒนา	:	แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

และร่างพระราชบัญญัติสำานักงานโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	

(ในระเบียบวาระที่	๓.๒)

	 เนื่องจากประธานกรรมาธิการได้มีหนังสือขอถอนร่างพระราชบัญญัติ	สำานักงาน

โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ออกจากระเบียบวาระการประชุม	

ซึ่งที่ประชุมมีมติยินยอมให้ถอนได้	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๔๘	 จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ของท่ีประชุมได้อนุญาตให้	 นายปราโมทย์	 พงษ์ทอง	 เข้าร่วมช้ีแจงต่อท่ีประชุม	 ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๙๗	วรรคสาม

	 นายเกริกไกร	 จีระแพทย์	 ประธานกรรมาธิการได้เสนอรายงาน	 โดยมีประธาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	คนที่สอง	ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการ

ประชุม	สมาชิกฯ	อภิปราย	ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการตอบชี้แจง	จากนั้นที่ประชุม

ได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการโดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไป

ปรับปรุงก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยังคณะรัฐมนตรี

เพื่อดำาเนินการต่อไป

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	 อุตสาหกรรม	 พาณิชย์	 การท่องเที่ยวและ

บริการ	 วาระการพัฒนา	 :	 การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย																		

(ในระเบียบวาระที่	๓.๒)

	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณารายงาน	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้

อนุญาตให้นายกฤษดา	แพทย์หลวง	เข้าร่วมช้ีแจงต่อท่ีประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๙๗	วรรคสาม

	 นายเกริกไกร	 จีระแพทย์	 ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการได้เสนอรายงาน

สมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ต่อ	 ประธานกรรมาธิการ

ตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการโดยให้											

คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ

ของสมาชิกฯ	ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๓๘	นาฬิกา
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การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ครั้งที่ ๕๘

	 ที่รัฐสภา	วันพุธที่	๒๙	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	มีการประชุมสภาปฏิรูป

แห่งชาติ	คร้ังท่ี	๕๘	โดยมีนายเทียนฉาย		กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานการประชุม		เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๕	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม

	 จากนั้น	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ					

วาระที่	๓	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค	 วาระปฏิรูปท่ี	 ๓๑	 :	

การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค	(รอบ	๒)	จำานวน	๕	เรื่อง

	 	 	 ๑)		ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 	 ๒)	 การจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยและร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัย

และจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	พ.ศ.	....

	 	 	 ๓)	 ความรับผิดต่อความชำารุดบกพร่องของสินค้า	 และร่างพระราชบัญญัติ						

ความรับผิดต่อความชำารุดบกพร่องของสินค้า	พ.ศ.	....

	 	 	 ๔)	 ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม														

(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....

	 	 	 ๕)	 การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการ

สาธารณสุข	และร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน	๓	ฉบับ

	 	 	 	 	 (๑)	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการ

สาธารณสุข	พ.ศ.	....

	 	 	 	 	 (๒)	ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 	 	 	 	 (๓)	ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	(ในระเบียบวาระท่ี	๓.๑)
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	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปรึกษาที่ประชุม											

เพ่ือให้ประธานกรรมาธิการเสนอรายงานท้ัง	 ๕	 เร่ือง	 เฉพาะส่วนท่ีปรับปรุงแก้ไข	 แถลงหลักการ

และเหตุผล	รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๖	ฉบับ	โดยให้สมาชิกฯ	อภิปราย

รายงานและร่างพระราชบัญญัติไปในคราวเดียวกัน	 และให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบ

กับรายงานและหลักการของร่างพระราชบัญญัติในแต่ละฉบับตามลำาดับ	 ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบ

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้อนุญาตให้พันเอก	 อรรคเดช													

ประทีปอุษานนท์	 นางสาววิชยา	 โกมินทร์	 นายวรวิทย์	 กิตติวงศ์สุนทร	 นายเชิดวุฒิ																																

สินพิมลบูลย์	 นายปิยะบุตร	 บุญอร่ามเรือง	 นางสุนี	 ไชยรส	 และนางอุดมลักษณ์	 อุ่นศรี																

เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๙๗	วรรคสาม

	 นางสาวสารี	 อ๋องสมหวัง	 ประธานกรรมาธิการและรองประธานกรรมาธิการ									

ได้เสนอรายงาน	 แถลงหลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ														

จนครบทั้ง	 ๖	 ฉบับ	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง																					

ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการตอบชี้แจง

	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาที่ประชุมตามข้อบังคับฯ												

ข้อ	 ๑๒๖	 เพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๗	 เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	 โดยกำาหนดให้																			

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันจันทร์ที่	 ๓	

สิงหาคม	๒๕๕๘	และสมาชิกฯ	อาจยื่นคำาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ	 ต่อประธาน

กรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันจันทร์ที่	๓	สิงหาคม	๒๕๕๘	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูป													

การคุ้มครองผู้บริโภค	 วาระปฏิรูปที่	 ๓๑	 :	 การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค	 (รอบ	 ๒)

จำานวน	๕	เรื่อง	ดังนี้

	 ๑)	 ลงมติเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 เรื่อง	 ข้อเสนอแนะ												

เพื่อการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค	 โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงาน

ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยัง

คณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป

	 ๒)	 ลงมติเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 เรื่อง	 การจัดการสินค้า									

ที่ไม่ปลอดภัย	โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็น

และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป	 และลงมติเห็นชอบ

กับหลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยและ
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จัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ....	 เพื่อส่งร่างพระราชบัญญัติพร้อมความเห็น

และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปให้คณะกรรมาธิการเพื่อประกอบการพิจารณา	 และให้						

คณะกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันจันทร์ที่	 ๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘					

โดยสมาชิกฯ	 อาจยื่นคำาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติต่อประธานกรรมาธิการ												

ภายในสามวันนับแต่วันจันทร์ที่	๓	สิงหาคม	๒๕๕๘

	 ๓)	 ลงมติเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 เรื่อง	 ความรับผิดต่อ											

ความชำารุดบกพร่องของสินค้า	โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงก่อนส่งรายงาน

พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป								

และลงมติเห็นชอบกับหลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ											

ความรับผิดต่อความชำารุดบกพร่องของสินค้า	 พ.ศ.	 ....	 เพื่อส่งร่างพระราชบัญญัติ																				

พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปให้คณะกรรมาธิการเพื่อประกอบการ

พิจารณา	 และให้คณะกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันจันทร์ที่	 ๓	

สิงหาคม	๒๕๕๘	 โดยสมาชิกฯ	 อาจยื่นคำาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ	 ต่อประธาน

กรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันจันทร์ที่	๓	สิงหาคม	๒๕๕๘

	 ๔)	 ลงมติเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 เรื่อง	 ข้อเสนอเพื่อการ

ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	

โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ

ของสมาชิกฯ	 ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป	 และลงมติเห็นชอบกับหลักการและ

เหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

เพื่อส่งร่างพระราชบัญญัติพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปให้คณะ

กรรมาธิการเพื่อประกอบการพิจารณา	 และให้คณะกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน

เจ็ดวันนับแต่วันจันทร์ที่	 ๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 โดยสมาชิกฯ	 อาจยื่นคำาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง

พระราชบัญญัติต่อประธานกรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันจันทร์ที่	๓	สิงหาคม	๒๕๕๘

	 ๕)	 ลงมติเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 เรื่อง	 การปฏิรูปกฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข	 โดยให้คณะกรรมาธิการ

นำารายงานไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยัง

คณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป	 และลงมติเห็นชอบกับหลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระ

สำาคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	 ....	
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ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ทีละฉบับ	ตามลำาดับ	เพื่อส่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๓	ฉบับ

ดังกล่าวพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	ไปให้คณะกรรมาธิการเพ่ือประกอบการ

พิจารณา	 และให้คณะกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันจันทร์ที่	 ๓

สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 โดยสมาชิกฯ	 อาจยื่นคำาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติต่อประธาน

กรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันจันทร์ที่	๓	สิงหาคม	๒๕๕๘

	 ๒.	 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ	 การเงินและการคลัง															

วาระปฏิรูปท่ี	๑๓	:	การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์	(รอบ	๒)	จำานวน	๓	เร่ือง

	 	 	 ๑)	 การปฏิรูปการเงินฐานรากและร่างพระราชบัญญัติการเงินระดับฐานราก	

พ.ศ.	....

	 	 	 ๒)	 การปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์	และสหกรณ์เครดิตยูเนียน

	 	 	 ๓)	 แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน												

(ในระเบียบวาระที่	๓.๒)

	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษา												

ที่ประชุมเพื่อให้ประธานกรรมาธิการเสนอรายงานทั้ง	 ๓	 เรื่อง	 เฉพาะส่วนที่ปรับปรุงแก้ไข		

และแถลงหลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ	 โดยให้สมาชิกฯ	

อภิปรายรายงานและร่างพระราชบัญญัติไปในคราวเดียวกัน	 และให้ที่ประชุมลงมติ

ให้ความเห็นชอบกับรายงานแต่ละเร่ืองและหลักการของร่างพระราชบัญญัติ	 ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบ

	 นายสมชัย	 ฤชุพันธุ์	 ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการได้เสนอรายงาน									

แถลงหลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ	 สมาชิกฯ	 อภิปราย									

โดยมีประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ	 ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการ

ตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูป

เศรษฐกิจ	 การเงินและการคลัง	 วาระปฏิรูปที่	 ๑๓	 :	 การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์

ออมทรัพย์	(รอบ	๒)	จำานวน	๓	เรื่อง	ดังนี้

	 ๑)	 ลงมติเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 เรื่อง	 การปฏิรูปการเงิน

ฐานราก	 โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็นและ

ข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป	 และลงมติเห็นชอบกับ

หลักการและเหตุผล	 รวมถึงสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติการเงินระดับฐานราก									

พ.ศ.	 ....	 เพื่อส่งร่างพระราชบัญญัติพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปให้
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คณะกรรมาธิการเพื่อประกอบการพิจารณา	 และให้คณะกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จ

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันจันทร์ที่	๓	สิงหาคม	๒๕๕๘	โดยสมาชิกฯ	อาจยื่นคำาขอแก้ไขเพิ่มเติม

ร่างพระราชบัญญัติต่อประธานกรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันจันทร์ที่	 ๓	 สิงหาคม	

๒๕๕๘

	 ๒)	 ลงมติเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 เรื่อง	 การปฏิรูปสหกรณ์

ออมทรัพย์	 และสหกรณ์เครดิตยูเนียน	 โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุงก่อน			

ส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการ

ต่อไป

	 ๓)	 ลงมติเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 เรื่อง	 แนวทาง																																																							

การส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน	 โดยให้คณะกรรมาธิการ									

นำารายงานไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ไปยัง						

คณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป

	 ๓.	 รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น	

เรื่อง	 แนวทางการปฏิรูปการกระจายอำานาจและการปกครองท้องถิ่น	 (รอบ	 ๒)																																										

(ในระเบียบวาระที่	๓.๓)

	 นายพงศ์โพยม	วาศภูติ	ประธานกรรมาธิการได้เสนอรายงาน	สมาชิกฯ	อภิปราย	

ประธานกรรมาธิการตอบชี้แจง	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณา

ศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ	โดยให้คณะกรรมาธิการนำารายงานไปปรับปรุง	ก่อนส่งรายงาน

พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	ไปยังคณะรัฐมนตรี	เพื่อดำาเนินการต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๕๑	นาฬิกา
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คณะกรรมการศึกษาแนวทางเสริมสร้างความปรองดองฯ สรุปแนวทางก่อนส่งสภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 คณะกรรมการศึกษาแนวทางเสริมสร้างความปรองดอง	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ																		

สรุปแนวทางสร้างความปรองดองก่อนส่งสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘																																																																																																																										

พร้อมสนับสนุนกฎหมายนิรโทษกรรม	 แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	 ๒	กรกฎาคม	๒๕๕๘	 	มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางเสริมสร้าง

ความปรองดอง	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษเอนก	 เหล่าธรรมทัศน์		

สมาชิก	 สปช.	 เป็นประธานการประชุม	 เพื่อสรุปแนวทางการสร้างความปรองดองเสนอต่อ	

สปช.	 ภายหลังการประชุมได้แถลงผลการประชุมว่า	 คณะกรรมการศึกษาแนวทางเสริมสร้าง											

ความปรองดองฯ	 ให้ความเห็นชอบแนวทางการสร้างความปรองดองตามท่ีคณะทำางานเสนอมา																																																																																																																				

จำานวน	๓๗	หน้า	ซึ่งจะเสนอแนวทางดังกล่าวให้นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธาน	สปช.	ได้

ในวันที่	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 	 ทั้งนี้	 เพื่อให้นำาแนวทางการสร้างความปรองดองไปอภิปราย
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ในท่ีประชุม	 สปช.	 หากสมาชิกให้ความเห็นชอบจะเสนอให้รัฐบาล	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	

(คสช.)	 หน่วยงานยุติธรรมท่ีเก่ียวข้องและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 รับทราบต่อไป							

ขณะนี้สังคมไทยต้องการสร้างความปรองดองไม่ใช่เพียงแค่การปฏิรูปหรือการกลับคืนสู่

ประชาธิปไตย

	 ด้านนายบัณฑูร	 เศรษฐศิ โรตม์ 	 สมาชิก	

สปช.	 และคณะกรรมการศึกษาแนวทางเสริมสร้างความ

ปรองดอง	กล่าวว่า	แนวทางสร้างความปรองดองที่จะเสนอ

มี	๖	หัวข้อ	ประกอบด้วย	๑.	 การสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ของสังคมต่อเหตุความขัดแย้ง	๒.	การแสวงหาและเผยแพร่

ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ความรุนแรง	๓.	การอำานวยความ

ยุติธรรมรวมทั้งการสำานึกรับผิดชอบและการให้อภัย	 เช่น	

การนิรโทษกรรม	 ๔.	 การเยียวยาดูแลและฟื้นฟูผู้ได้รับ									

ผลกระทบ	 ๕.	 การสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน	

ซึ่งความขัดแย้งทางสังคมที่ชัดเจนที่สุดขณะนี้	คือ	กลุ่มนักศึกษาดาวดิน	เท่าที่ติดตามต้นเหตุ	

คือ	 ความไม่เป็นธรรมที่กลุ่มดาวดินได้พบเห็น	 เรื่องการเปิดสัมปทานเหมืองแร่โดยขาดการ

มีส่วนร่วมของประชาชน	 กรณีน้ีเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำาแข็งท่ีสะท้อนออกมา	 ยังมีอีกหลายกลุ่ม

ที่ยังไม่ปรากฏ	และ	๖.	มาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

	 ขณะท่ี	ดร.	ภูมิ	มูลศิลป์	รองคณบดีคณะนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 และคณะกรรมการศึกษาแนวทาง

เสริมสร้างความปรองดอง	 กล่าวว่า	 การนิรโทษกรรมถือเป็น	

๑	 ใน	 ๖	 แนวทางการสร้างความปรองดองท่ีมีการเสนอมา							

โดยการนิรโทษกรรมจะอยู่ในช่วงระยะเวลาปี	 ๒๕๔๘	 -	

๒๕๕๗	 จะแบ่งเป็น	 ๒	 ระดับ	 คือ	 ระดับผู้ชุมนุมและ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	 ซึ่งต้องมีการแบ่งแยกผู้กระทำาผิดเป็น	

๓	 ประเภท	 โดย	 ๑.	 ผู้กระทำาผิดจากมูลเหตุจูงใจ

ทางการเมือง	 อาจทำาโดยให้อัยการพิจารณาไม่สั่งฟ้อง	

นายบัณฑูร	 เศรษฐศิโรตม์

ดร.	ภูมิ	มูลศิลป์
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๒.	 ผู้กระทำาผิดในคดีอาญาโดยเนื้อแท้	 เช่น	 ฆ่าคนตาย	 การมีอาวุธในครอบครอง	

๓.	 ผู้กระทำาผิดจากมูลเหตุจูงใจทางการเมือง	 และคดีอาญาโดยเนื้อแท้	 ซึ่งในกลุ่มที่	 ๒	

และ	๓	จะต้องไปต่อสู้คดีอาญาตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติ	จนกระทั่งเมื่อรับโทษไป

ระยะหนึ่งก็สามารถขอรับการอภัยโทษ	 ส่วนการนิรโทษกรรมระดับแกนนำาและเจ้าหน้าที่รัฐ

ระดับสั่งการ	ควรกระทำาหลังจากที่นิรโทษกรรมในระดับประชาชนและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ

ไปแล้ว	๑	ปี	และจะทำาได้ก็ต่อเมื่อแกนนำาต้องแสดงความสำานึกผิด	และมีข้อเท็จจริงปรากฏ

ต่อสังคมแล้วในระดับหนึ่ง	รวมถึงเหยื่อต้องให้อภัย		จึงจะพิจารณาว่า	จะมีการนิรโทษกรรม

ให้หรือไม่	 แต่หลักเกณฑ์การนิรโทษกรรมจะไม่ครอบคลุมถึงคดีทุจริต	 คดีอาญาโดยเนื้อแท้																											

คดีมาตรา	 ๑๑๒	 และคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง	 ทั้งนี้	 หลังจากที่มีการ

นิรโทษกรรมแล้ว	 จะไปสู่ข้ันตอนการเยียวยาท่ีเท่าเทียมกันไม่ให้เกิดความรู้สึกเหล่ือมล้ำา	มาตรการ

เยียวยาจะมีทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน	 การสร้างอาชีพ	 การให้การศึกษา	 ตลอดจน

จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริง	 และรายช่ือบุคคลท่ีอยู่เบ้ืองหลังเหตุความขัดแย้งท้ังหมด

ให้สังคมทราบภายหลังจากที่มีการนิรโทษกรรมไปแล้ว	๒๐	ปี	ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสาร

	 อย่างไรก็ตามการนิรโทษกรรมให้ผู้ชุมนุมตลอดจนแกนนำาผู้สั่งการ	 จะทำาได้โดย

ใช้ช่องทางกฎหมายที่มีอยู่แล้ว	 เช่น	 การที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง	 การอภัยโทษ	 รวมถึงการออก

กฎหมายพิเศษ	เช่น	สนช.	ออกเป็นกฎหมาย	คณะรัฐมนตรีออกเป็นพระราชกฤษฎีกา	หรือ	

คสช.	ใช้อำานาจพิเศษตามมาตรา	๔๔

	 สำาหรับพันตำารวจโท	 ทักษิณ	 ชินวัตร	 อดีตนายกรัฐมนตรี	 จะได้รับสิทธิการ																								

นิรโทษกรรมหรือไม่น้ัน	 ซ่ึงกรณีพันตำารวจโท	 ทักษิณ	 อยู่ในระดับแกนนำาและผู้ส่ังการ	 ถ้าจะ																																																																																																																				

นิรโทษกรรมได้ต้องเข้าสู่กระบวนการสำานึกผิดก่อน	 ส่วนคดีอาญาก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการ

ยุติธรรม	เพราะพันตำารวจโท	ทักษิณ	มีคดีติดตัวหลายคดี
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติผ่านร่าง พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างกิจการรถไฟฟ้า

	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างกิจการรถไฟฟ้า	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	ช่วงแบร่ิง	-	สมุทรปราการฯ	

เป็นกฎหมาย	

	 วันที่	 ๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุม							

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 โดยมีนายสุรชัย														

เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธาน	 สนช.	 คนที่หนึ่ง																						

ทำาหน้าที่ประธานการประชุม	 ในที่ประชุมได้พิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 เวนคืนอสังหาริมทรัพย์

เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	

ช่วงแบริ่ง	 -	 สมุทรปราการ	 ในท้องที่อำาเภอเมือง							

สมุทรปราการ	 จังหวัดสมุทรปราการ	 พ.ศ.	 ....	

ซ่ึงคณะกรรมาธิการการคมนาคม	 สนช.	 พิจารณาเสร็จแล้ว	

โดยพลอากาศเอก	 ไพศาล	 สีตบุตร	 ประธานกรรมาธิการ	

ได้กล่าวถึงผลการพิจารณาว่า	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ						

พิจารณาร่าง	 พ.ร.บ.	 ดังกล่าวเป็นรายมาตราแล้ว

พลอากาศเอก	 ไพศาล	 สีตบุตร



91

ไม่มีการแก้ไข	 อย่างไรก็ตามได้ตั้งข้อสังเกตว่า	 การเวนคืนที่ดินของประชาชนบางแปลง								

มีเนื้อที่เพียงเล็กน้อย	 ดังนั้น	 ในการดำาเนินโครงการอื่น	 ๆ	 ครั้งต่อไป	 จึงเห็นควร

ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพิจารณาใช้เทคนิคการออกแบบและก่อสร้าง				

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในลักษณะดังกล่าวด้วย

	 สำาหรับร่าง	 พ.ร.บ.	 ดังกล่าวจัดทำาขึ้นเนื่องจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน							

แห่งประเทศไทย	 ได้สำารวจที่ดินที่จะต้องมีการเวนคืนเพื่อใช้สร้างกิจการรถไฟฟ้า	 โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียว	 ช่วงแบริ่ง	 -	 สมุทรปราการ	 ตามพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดิน

ในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน	 ในท้องท่ีเขตบางนา	 -	 กรุงเทพมหานคร	 และอำาเภอเมืองสมุทรปราการ	

จังหวัดสมุทรปราการ	พ.ศ.	๒๕๕๓	จึงต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ดังกล่าว

		 ภายหลังการพิจารณาที่ประชุม	 สนช.	 ได้มีมติเห็นชอบร่าง	 พ.ร.บ.	 เวนคืน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	 ช่วงแบริ่ง	 -	

สมุทรปราการ	ในท้องที่อำาเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	พ.ศ.	....	วาระที่	๓		

ด้วยคะแนนเสียง	๑๘๓	งดออกเสียง	๒	เสียง	

										

สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติผ่านร่าง พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนฯ เป็นกฎหมาย  

	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ประกาศใช้เป็น

กฎหมายต่อไป	ด้วยคะแนนเสียง	๑๘๔	เสียง

	 วันที่	 ๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)																

โดยมีนายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธาน	สนช.	คนที่หนึ่ง		ทำาหน้าที่ประธานการประชุม	

ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 ศาลเยาวชนและครอบครัวและ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ด้วยคะแนนเสียง	๑๘๔	เสียง	ไม่เห็นด้วยไม่มี	งดออกเสียง	๓	เสียง		และเห็นชอบกับข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการ
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นายวัลลภ	ตังคณานุรักษ์		

	 ท้ังน้ี	 เหตุผลท่ีต้องตราร่าง	 พ.ร.บ.	 ฉบับดังกล่าวเน่ืองจากปัจจุบันคดีอาญาท่ีเด็ก

หรือเยาวชนเป็นผู้ต้องหา	 ซึ่งไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้ทันภายใน

ระยะเวลาท่ีกำาหนด	 และต้องขออนุญาตฟ้องจากอัยการสูงสุดมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็นจำานวนมาก							

และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เป็นเหตุให้การพิจารณาอนุญาตฟ้องคดีล่าช้า

และกระทบต่อการอำานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน	 ดังนั้น	 เพื่อให้การอนุญาตฟ้องคดี

ดังกล่าวสะดวกรวดเร็ว	 และเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 สมควรแก้ไขเพิ่มเติม										

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	

พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 เพ่ือกำาหนดให้พนักงานอัยการผู้มีตำาแหน่งไม่ต่ำากว่าอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาค																						

ซึ่ งอัยการสูงสุดมอบหมาย	 มีอำานาจอนุญาตให้ฟ้องคดีอาญาที่ เด็กหรือเยาวชน

เป็นผู้ต้องหา	 ซึ่งไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ทันภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำาหนด	

จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลห่วงคนพิการไม่สามารถเข้าถึง

การจ้างงานได้ตามกฎหมาย 

	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งกระทู้ถาม

รัฐบาล	 ห่วงคนพิการไม่สามารถเข้าถึงการจ้างงานได้

ตามกฎหมายกำาหนด	 ด้านรัฐบาลยอมรับสัดส่วนผู้พิการ

ในสถานประกอบการมีน้อย	 ขณะที่หน่วยงานรัฐยังมี

ข้อจำากัดความเหมาะสมกับตำาแหน่ง	 ยืนยันรัฐบาลให้ความ

สำาคัญเห็นเป็นพลังมากกว่าภาระ	 จัดโครงการสนับสนุน

พร้อมประสานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสงวน

อัตรากำาลังให้

	 วันท่ี	๓	กรกฎาคม	๒๕๕๘	นายวัลลภ	ตังคณานุรักษ์																

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี	 เรื่องการรับ

คนพิการเข้าทำางาน	หลังพบว่าที่ผ่านมาแม้จะมีพระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	ส่งเสริมและพัฒนา
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คุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ที่กำาหนดให้สถานประกอบการและหน่วยงานรัฐ

รับคนพิการเข้าทำางาน	 หากไม่รับก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ	หรืออาจให้สัมปทานจัดสถานท่ีจำาหน่ายสินค้าและบริการ	แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า

คนพิการยังไม่สามารถเข้าถึงการจ้างงานดังกล่าวได้อย่างเต็มที่	ทั้งเอกชน	หน่วยงานของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา	ที่ละเลยไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ

ไม่ครบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำาหนด	 จึงต้องการทราบว่า	 กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่รับ

คนพิการเข้าทำางาน	 ได้จัดให้มีบริการอ่ืนทดแทนการรับเข้าทำางานหรือไม่อย่างไร	 พร้อมกันน้ี	

ได้เสนอแนะให้นำาเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 มาใช้สนับสนุนส่งเสริม

คุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มเติมในด้านการจ้างครูมาสอนคนพิการ	หรือจ้างคนพิการที่มีความ

เหมาะสมเข้าทำางานดูแลชุมชนแออัดในบางพื้นที่

		 ด้านพลตำารวจเอก	อดุลย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

กล่าวยอมรับว่า	 การรับคนพิการเข้าทำางานท้ังในหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนยังมีสัดส่วนน้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนด	

โดยกรณีของรัฐมีสาเหตุสำาคัญ	 ๓	 ประการ	 คือ	 คนพิการ

ยังมีข้อจำากัดในการสอบแข่งขันกับบุคคลท่ัวไป	 ขณะเดียวกัน

หน่วยงานแต่ละแห่งยังไม่มีการระบุตำาแหน่งสำาหรับ

คนพิการ	 และสังคมมองว่าคนพิการยังไม่เหมาะสม

กับหน่วยงานภาครัฐ	 อย่างไรก็ตามกระทรวงฯ	 ได้ดำาเนินการ										

จัดสัมมนาทำาความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐทุกปี	 พร้อมจัดอบรมและจัดทำาเว็บไซต์

เพื่อส่งเสริมทักษะให้คนพิการเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 อีกท้ังได้เผยแพร่สาระสำาคัญของกฎหมายส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อสาธารณะเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้นำาไปสู่การปฏิบัติ	

นอกจากนี้	 ได้ประสานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (กพร.)	 เพื่อให้คนพิการ

ได้เข้าสนับสนุนการทำางานของภาครัฐ	 เพิ่มกำาลังบุคลากร	 การสงวนตำาแหน่งผู้เกษียณอายุ

ราชการให้กับคนพิการ	 รวมถึงการส่งเสริมคนพิการได้ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับ

อุดมศึกษามากขึ้น	 นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำาคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	

เห็นว่าผู้พิการคือพลังไม่ใช่ภาระของสังคม	 และต้องการนำาไปสู่การปฏิบัติให้ปีนี้เป็นปี

พลตำารวจเอก	อดุลย์	แสงสิงแก้ว
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นายปราโมทย์	ไม้กลัด

แห่งการสนับสนุนคนพิการอย่างแท้จริง	 จึงได้ดำาเนินการเพ่ิมเบ้ียยังชีพให้ผู้พิการจาก	 ๕๐๐	 บาท	

เป็น	๘๐๐	บาท	ต้ังแต่เดือนตุลาคมท่ีผ่านมา	พร้อมจัดโครงการต่าง	ๆ	เพ่ือสนับสนุนจำานวนมาก	

อาทิ	 จัดฝึกอบรมอาชีพโดยตั้งเป้าผู้เข้าร่วมกว่าหกพันคน	 จัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีชานต่ำา

รถประจำาทางคนพิการ	จำานวนกว่า	๓,๑๐๐	คัน	สำาหรับว่ิงใน	๒๐	สาย	๓๔	ถนน	เร่ิมให้บริการ

เดือนสิงหาคมนี้

สภาปฏิรูปแห่งชาติ เห็นชอบรายงานเสนอสร้างพลังเครือข่ายจัดการภัยพิบัติให้เข้มแข็งและย่ังยืน 	

	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 มีมติ	 ๑๘๗	 เสียง	 เห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูป

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เสนอสร้างพลังเครือข่ายจัดการ

ภัยพิบัติธรรมชาติภาวะโลกร้อนให้เข้มแข็งเป็นระบบและยั่งยืน	 หวังให้ไทยมียุทธศาสตร์

ขับเคลื่อนจัดการภัยพิบัติฯ	ได้ครบทุกมิติ

	 วันที่	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 ที่ประชุมสภา

ปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 โดยมีรองศาสตราจารย์	 ดร.	 ทัศนา	

บุญทอง	 รองประธาน	 สปช.	 คนที่สอง	 เป็นประธานการ

ประชุม	 ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูป

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 สปช.	 วาระปฏิรูปท่ี	 ๒๖	

เรื่อง	 การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน						

โดยนายปราโมทย์	 ไม้กลัด	 ประธานคณะกรรมาธิการฯ	

ได้กล่าวชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า	 ภัยพิบัติธรรมชาติ

เป็นปัญหาสำาคัญท่ีคนไทยทุกคนควรให้ความสนใจและร่วมกัน													

แก้ปัญหา	 โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เพ่ือเตรียมการป้องกันภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน	 และหน่วยงานภาครัฐควรสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ

ภัยพิบัติตามธรรมชาติให้กระจายสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึง	 เพ่ือสร้างจิตสำานึกและสร้างพลังเครือข่าย										

การจัดการภัยพิบัติให้เข้มแข็งเป็นระบบและย่ังยืน	 โดยปฏิรูปการสร้างยุทธศาสตร์ต่อยอด																																																																																																							

จากที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
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หรือสร้างยุทธศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงขับเคลื่อนก่อนเกิดภัยพิบัต	ิ การเตรียมความพร้อม

พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยและการกระจายข่าวสาร	 การบริหารจัดการฉุกเฉินขับเคลื่อน

ระหว่างเกิดภัยพิบัติ	อาทิ	กรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงขนาดใหญ่ต้องตั้ง	 “คณะทำางาน

ยุทธศาสตร์”	 เพื่อติดตามเฝ้าสถานการณ์	 รวมทั้งเตรียมพร้อมการจัดการหลังเกิดภัยพิบัติ

ในการประเมินความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน	 สิ่งของ	 และฟื้นฟู

สภาพจิตใจ	 ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุง	 “ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ”	 เป็น	 “ศูนย์ป้องกัน

และจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ”	 ให้เป็นรูปธรรมและมีกลไกทำางานที่มีประสิทธิภาพ	 เนื่องจาก

ปัจจุบันการบริหารจัดการภัยพิบัติมีหลายหน่วยงานดูแลทำาให้ขาดการบูรณาการด้านข้อมูล

และเกิดความซ้ำาซ้อน	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนจัดการภัยพิบัติฯ							

ครบทุกมิติ

	 ด้านสมาชิก	 สปช.	 อภิปรายเห็นด้วยกับการปฏิรูปการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ

ภาวะโลกร้อน	 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดแบบเฉียบพลัน

เพิ่มขึ้น	 อย่างไรก็ตามขอให้ตระหนักความสำาคัญการบริหารจัดการน้ำาสำาหรับผลักดันน้ำาเค็ม

ในแม่น้ำาด้วย	หลังสถานการณ์เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น	ขณะที่การปรับปรุง	“ศูนย์เตือนภัยพิบัติ				

แห่งชาติ”	 ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณด้านเตือนภัยพิบัติให้เพียงพอ	 โดยมีเจ้าหน้าที่

ให้ข้อมูลในทุกช่องทางอย่างครอบคลุม	และมีข้อมูลที่แม่นยำามากขึ้น

	 ภายหลังการพิจารณาท่ีประชุม	สปช.	มีมติเห็นด้วย	๑๘๗	เสียง	ไม่เห็นด้วย	๔	เสียง													

และงดออกเสียง	 ๕	 เสียง	 โดยหลังจากนี้จะนำารายงานดังกล่าวรวมถึงข้อคิดเห็นของ

คณะกรรมาธิการฯ	และข้อเสนอแนะของสมาชิก	สปช.	เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป
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ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ แสดงความเห็นโหวตร่างรัฐธรรมนูญควรใช้วิธีลงคะแนนเปิดเผย

									

	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติแสดงความคิดเห็น																																																																													

กรณีลงมติร่างรัฐธรรมนูญควรใช้วิธีลงคะแนนเปิดเผย									

แต่ถ้าจะใช้วิธีลงคะแนนลับต้องแก้ข้อบังคับก่อน	

	 วันที่	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นายเทียนฉาย											

กีระนันทน์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 เปิดเผยว่า	

กรณีที่มีสมาชิก	 สปช.	 เสนอให้มีการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ

แบบลับนั้น	 ยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้	 ซึ่งยังไม่อยาก

วิพากษ์วิจารณ์เพราะยังไม่ถึงเวลา	 แต่ถ้าจะทำาก็ต้องมีการ

แก้ไขข้อบังคับก่อน	 และจะต้องมีการหารือกับสมาชิกอีกคร้ัง	

แต่ส่วนตัวเห็นว่าควรลงมติด้วยวิธีเปิดเผย	 โดยใช้วิธีเสียบ

บัตรลงคะแนนเหมือนปกติเพื่อความโปร่งใส		

ตัวแทนเครือข่ายประชาชนฯ ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาล สนช. และ สปช. ถอนร่างแก้ไข 

พ.ร.บ. ปิโตรเลียม

	 ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย	 ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาล	 สมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ถอนร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ

การปิโตรเลียมและร่างพระราชบัญญัติภาษีปิโตรเลียม	 ฉบับท่ีกระทรวงพลังงานเสนอออกจาก

การพิจารณา

		 วันที่	 ๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย	

(คปพ.)	 นัดรวมตัวกันบริเวณศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์	 ประตู	 ๔	 ทำาเนียบรัฐบาล	 เพื่อร่วมลงชื่อ

ย่ืนหนังสือขอให้รัฐบาล	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ																																																																																											

(สปช.)	 ถอนร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 การปิโตรเลียม	 และ	 ร่าง	 พ.ร.บ.	 ภาษี

ปิโตรเลียม	 ฉบับที่กระทรวงพลังงานเสนอออกจากการพิจารณาหลังจากยื่นหนังสือ

นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	
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ที่ทำาเนียบรัฐบาลแล้ว	 คปพ.	 ได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้ประธาน	 สนช.	 รวมทั้งประธาน

คณะกรรมาธิการการพลังงาน	สนช.	 	และ	สปช.	สายพลังงานที่รัฐสภา	 โดย	คปพ.	 ระบุว่า	

การจัดทำากฎหมายฉบับนี้ไม่มีความชอบธรรมเพราะไม่ได้มีการผ่านการทำาประชาพิจารณ์

จากภาคประชาชนอย่างแท้จริง	 และที่สำาคัญเนื้อหาในร่าง	 พ.ร.บ.	 มีจุดบกพร่องที่สำาคัญ

หลายจุด	 โดยเฉพาะการกำาหนดให้มีการทำาสัญญาแบ่งปันผลผลิต	 แม้ในร่างกฎหมาย

จะกำาหนดคำาว่าสัญญาแบ่งปันผลผลิตในร่างกฎหมายของกระทรวงพลังงาน	 แต่เม่ือพิจารณา

แล้วก็จะพบว่า	 วิธีการแบ่งปันผลผลิตมีการกำาหนดสัดส่วนผลประโยชน์ท่ีรัฐจะได้รับในอัตราต่ำา							

คล้ายคลึงกับผลประโยชน์ที่ได้จากวิธีสัมปทานที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่ดี	 การแก้ไขกฎหมาย

ของกระทรวงพลังงานจึงไม่ได้ทำาให้รัฐได้รับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น	ๆ	เพิ่มมากขึ้น

แต่ประการใด	ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการทำาสัมปทานจำาแลง	ดังนั้น	คปพ.	เห็นว่าควรให้	สนช.	

ต้ังคณะทำางานข้ึนมาหน่ึงชุดเพ่ือทำาการศึกษาร่างกฎหมายเหล่าน้ีให้รอบคอบและนำาข้อคิดเห็น

ของประชาชนไปพิจารณาด้วย

	 ด้านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธาน	 สนช.	 กล่าวว่า	 สำาหรับ						

ร่าง	 พ.ร.บ.	 ดังกล่าวกระทรวงพลังงานและคณะรัฐมนตรียังไม่ได้เสนอมายัง	 สนช.	 แต่อย่างใด																		

อย่างไรก็ตามกระบวนการพิจารณาร่าง	 พ.ร.บ.	 ของ	 สนช.	 ยืนยันว่ายึดผลประโยชน์

ของประชาชนเป็นหลัก	 โดยจะนำาความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาให้เกิดความรอบคอบ
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ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติยืนยันไม่เคยมีการหารือเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ

	

	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ยืนยันไม่เคยมีการพูดคุยเร่ืองรัฐบาลแห่งชาติในสภาปฏิรูป

แห่งชาติ	 และไม่ใช่เรื่องที่จะนำามาพูดคุยในสถานการณ์ขณะนี้	 เนื่องจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

มีวาระเรื่องการปฏิรูปที่คั่งค้างและจะต้องเร่งทำาให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนด

	 วันที่	 ๑๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นายเทียนฉาย										

กีระนันทน์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 ยืนยัน											

ไม่เคยมีการพูดคุยภายใน	 สปช.	 เรื่องรัฐบาลแห่งชาติ	 และ

ที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้	 พร้อมเห็นว่าไม่ใช่เหตุการณ์

ท่ีจะนำามาพูดคุยในตอนน้ีเพราะ	 สปช.	 มีวาระเร่ืองการปฏิรูป

ที่คั่งค้าง	 และจะต้องเร่งทำาให้เสร็จ	 ซึ่งโดยลำาพังแล้วงาน

ปฏิรูปยังทำาแทบไม่ทัน	 ดังนั้นไม่ควรนำาเรื่องนี้มาพูดคุยและ

ไม่ใช่เรื่องของ	สปช.	ที่จะหยิบยกมาเสนอ																				

					 สำ าหรับการพิจารณาร่ า งรั ฐธรรมนูญนั้ น	

ประธาน	 สปช.	 กล่าวว่า	 ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศใช้

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว	 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 ดังนั้น

จะต้องยึดตามรัฐธรรมนูญเดิม	 คือ	 คณะกรรมาธิการ

ยกร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดทำารัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จและ

ส่งให้	 สปช.	 ภายในวันที่	 ๒๓	 กรกฎาคมนี้	 ซึ่งเมื่อรับร่าง

รัฐธรรมนูญมาแล้ว	 สปช.	 ก็มีกรอบเวลาที่จะพิจารณา

และต้องลงมติภายใน	 ๑๕	 วัน	 คือ	 ต้องลงมติภายในวันท่ี	 ๖	

สิงหาคม	๒๕๕๘											

	 ขณะที่นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 เลขานุการ																													

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (วิป	 สปช.)	 ยืนยันว่า	 สปช.	 ไม่เคย

เสนอเรื่องรัฐบาลแห่งชาติและในคำาขอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ส่งให้กับคณะกรรมาธิการยกร่าง																							

รัฐธรรมนูญ	 จำานวน	 ๘	 คำาขอ	 ก็ไม่มีเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ	 อย่างไรก็ตามยอมรับว่า	

นายเทียนฉาย		กีระนันทน์

นายอลงกรณ์	 พลบุตร
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เคยมีสมาชิก	 สปช.	 บางส่วนพูดถึงเร่ืองการหาทางออกให้กับประเทศในช่วงเปล่ียนผ่านภายหลัง

การเลือกตั้งครั้งหน้าในลักษณะให้มีรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองที่ได้เสียงมากที่สุดสองพรรค

ร่วมเป็นแกนนำาจัดตั้งรัฐบาล	 เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศจะเดินหน้าได้โดยไม่เกิดวิกฤตเหมือน

ช่วง	 ๑๐	 ปีที่ผ่านมา	 หรือที่เรียกว่า	 แกรนด์	 คอลิชั่น	 (grand	 coalition)	 แต่มีความแตกต่าง

จากแนวทางเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ	ซึ่งเป็นเพียงการพูดคุยในวงเล็ก	ๆ	เท่านั้น	และยังไม่มีใคร

คิดนำาเสนอต่อสาธารณชนเพื่อพิจารณาแต่อย่างใด

สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบแผนปฏิรูปการเข้าสู่อำานาจและระบบพรรคการเมือง

	

	 สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติ	 ๒๐๐	 เสียงต่อ	 ๒	 เสียง	 เห็นชอบรายงานของ																	

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เสนอแผนปฏิรูปการเข้าสู่อำานาจและ

ระบบพรรคการเมืองต้องยึดโยงประชาชน	 หวังให้สถาบันการเมืองไทยเข้มแข็งป้องกันระบบ

นายทุน

	 วันที่	๑๓	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	(สปช.)	มีมติเห็นชอบ

รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง	 สปช.	 วาระปฏิรูปที่	 ๒	 การเข้าสู่อำานาจและ

ระบบพรรคการเมือง	 (รอบ	 ๒)	 เรื่อง	 แผนปฏิรูปการเข้าสู่อำานาจ	 และระบบพรรคการเมือง							

ที่กรรมาธิการฯ	พิจารณาเสร็จแล้ว	ด้วยคะแนนเสียง	๒๐๐	 เสียง	 ไม่เห็นด้วย	๒	 เสียง	และ

งดออกเสียง	๕	เสียง	จากผู้เข้าร่วมประชุม	๒๐๗	คน	 โดยศาสตราจารย์สมบัติ	ธำารงธัญวงศ์							

ประธานกรรมาธิการฯ	 พร้อมคณะ	 ได้กล่าวชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า	 พรรคการเมือง

และการเลือกตั้งเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตย	 ซึ่งพรรคการเมืองที่ดีต้องเป็นองค์การ

ทางการเมืองของประชาชน	 แต่ที่ผ่านมาพรรคการเมืองไทย

ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง	 จึงต้องมีการปฏิรูประบบ

พรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง	 โดยต้อง

ปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นของประชาชนไม่ใช่ของนายทุน	

และปฏิรูปการคัดเลือกคนดีเข้าสู่สภาทั้งระบบตั้งแต่การเลือกตั้ง					

คัดสรรผู้สมัครให้ยึดโยงกับสมาชิกพรรคการเมืองหรือประชาชน

เพ่ือให้เกิดการหย่ังเสียงข้ันต้นในการได้มาซ่ึงผู้นำาทางการเมือง ศาสตราจารย์สมบัติ	ธำารงธัญวงศ์
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และนักการเมือง	 ทั้งนี้	 ยืนยันว่าไม่ใช่ระบบประธานาธิบดีแต่เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก

พรรคและประชาชนมีสิทธิเสนอนักการเมืองมากขึ้น	 รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในทุกมิติ	 สร้างจิตสำานึกพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย	 นอกจากนี้ยังต้องปฏิรูป

โครงสร้างองค์กรอิสระ	 อาทิ	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 โดยปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมส่งเสริม

การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	 โดยให้กำาหนดไว้ในวาระปฏิรูปเพ่ือการ

ขับเคลื่อนประเทศไทย	 เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาภาคประชาชนอ่อนแอ	 โดยพรรคต้อง

เป็นพื้นที่สาธารณะให้ความรู้ประชาชนในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็นสถาบันการเมืองที่เป็น

สมบัติของประชาชนอย่างแท้จริง

	 ด้านสมาชิก	 สปช.	 ส่วนใหญ่อภิปรายเห็นด้วยกับแนวทางปฏิรูปพรรคการเมือง	

โดยเฉพาะการคัดสรรคนดีเข้าสภา	 พร้อมเห็นว่าการเมืองจะมีความยั่งยืนได้นั้นต้องเกิด

ความสมดุลในด้านพรรคการเมือง	 ผู้แทนของประชาชนและประชาชน	 ท้ังน้ี	 ได้มีข้อเสนอแนะ												

ในหลายประเด็น	 อาทิ	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ควรสนับสนุนให้

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเข้ามามีบทบาทตรวจสอบภาคการเมืองมากขึ้น	 เพราะมี

ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการอยู่แล้ว	 ขณะท่ีระบบการหย่ังเสียงเลือกต้ังข้ันต้น	 (Primary	 Vote)							

เพื่อให้ได้มาซึ่งนักการเมือง	 เห็นว่าเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้า	 เพราะทำาให้ผู้แทนประชาชน

มีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้น	 อย่างไรก็ตามมีสมาชิกบางส่วนเห็นว่าระบบดังกล่าว

ยังไม่เหมาะสมกับการเมืองไทยปัจจุบัน

	 ทั้งนี้	 หลังมีมติเห็นชอบแล้วกรรมาธิการจะนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้																										

จากสมาชิก	 สปช.	 ไปปรับปรุงรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 ก่อนเสนอไปยัง

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
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สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบ ๓ วาระ ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

	 สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบ	 ๓	 วาระ	 ปฏิรูปการ

บริหารราชการแผ่นดินที่คณะกรรมาธิการเสนอ	 นำาไปสู่การ

ปฏิรูประบบงบประมาณ	 ปฏิรูปการปรับโครงสร้างอำานาจส่วนกลาง	

ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น	 และเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพ

การบริหารงานแห่งรัฐ	เตรียมนำาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

	 วันที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘	มีการประชุมสภาปฏิรูป

แห่งชาติ	(สปช.)	โดยมีนายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	ประธาน	สปช.	

เป็นประธานการประชุม	 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงาน	

จำานวน	 ๓	 ฉบับ	 ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	 สปช.	 ซ่ึงมีนายธีรยุทธ์	

หล่อเลิศรัตน์	เป็นประธาน	ประกอบด้วยวาระปฏิรูปที่	๓	การปรับโครงสร้างอำานาจส่วนกลาง	

ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถ่ิน	 (รอบ	๒)	วาระปฏิรูปท่ี	๔	การปฏิรูประบบงบประมาณ	 (รอบ	๒)													

และวาระปฏิรูปที่	 ๕	 การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ	 (รอบ	 ๒)	

สำาหรับวาระปฏิรูประบบงบประมาณเสนอให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบกำากับการจัดสรร

งบประมาณทั้งหมด	 และจัดทำางบประมาณตามพื้นที่ซึ่งย่อมมีความแตกต่างหลากหลาย

ในแต่ละพื้นที่	 คู่ขนานไปกับระบบงบประมาณตามภารกิจ	 ภายใต้หลักการที่เน้นการ

มุ่งผลสัมฤทธิ์	 การมีส่วนร่วมของประชาชน	 การบูรณาการร่วมกัน	 การสร้างความเป็นธรรม									

ความรับผิดชอบและความโปร่งใส

	 ขณะที่วาระปฏิรูปการปรับโครงสร้างอำานาจส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาคและส่วน

ท้องถิ่น	 (รอบ	 ๒)	 นั้น	 เป็นการเสนอให้เกิดการจัดการภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบ

ให้เช่ือมโยงกันกับยุทธศาสตร์ชาติท้ังในส่วนกลาง	 ภูมิภาคและท้องถ่ิน	 เกิดการบูรณาการร่วมกัน													

และจัดความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด					

มีความคล่องตัว	 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ประชาชนได้มีส่วนร่วม	 เกิดการ

บริการสาธารณะที่ดี	 พร้อมปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มีมาตรฐาน	

ขจัดความเหลื่อมล้ำา	 มีเอกภาพในด้านค่าตอบแทนและมีความเป็นกลางทางการเมือง

นายธีรยุทธ์	หล่อเลิศรัตน์
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ส่วนวาระปฏิรูปเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ	 (รอบ	๒)	 เสนอให้ออก

กฎหมายใหม่และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมเสนอแผนปรับปรุงองค์กร

ภาครัฐให้พัฒนาตนเองและให้มีประสิทธิภาพ	 เข้าถึงและสอดคล้องความต้องการของ

ประชาชนอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม	 แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	 พร้อมรองรับแนวทางการขับเคล่ือน

ประเทศและสร้างรายได้เฉลี่ยของวิสาหกิจชุมชนให้สูงขึ้น								

สภาเด็กและเยาวชนเสนอแนวทางพัฒนาเด็กและเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ

										 	

	 รักษาการประธานสภาเด็กและเยาวชน	 ยื่นหนังสือประกาศเจตนารมณ์เสนอ

แนวทางนำาไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อนำาไปสู่การปฏิรูปประเทศไทย

	 วันที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘	นายสุทธิพงษ์	นิ่มนวล	รักษาการประธานสภาเด็ก

และเยาวชน	 เข้ายื่นหนังสือคำาประกาศเจตนารมณ์สภาเด็กและเยาวชนต่อนายเทียนฉาย								

กีระนันทน์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 เพื่อเป็นข้อเสนอพัฒนาเด็กและเยาวชน			

ต่อการปฏิรูปประเทศไทย	 ๗	 ประเด็น	 คือ	 ๑.	 ต้องสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา	

๒.	 ลดความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจ	 ๓.	 ปลอดคอร์รัปชันทั้งภาคราชการ	 ภาคการเมือง	

ภาคเอกชน	โปร่งใสตรวจสอบได้	และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน	๔.	บริการด้าน

สาธารณสุขต้องมีความเพียงพอและประชาชนสามารถเข้าถึงเท่าเทียม	๕.	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของเด็กและเยาวชน	๖.	ต้องมีการส่งเสริมเอกลักษณ์และค่านิยมท้องถ่ิน	เคารพความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม		๗.	เด็กและเยาวชนต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเอง	

	 ด้านนายเทียนฉาย	 กล่าวว่า	 หลังจากนี้ตนจะรับไปดำาเนินการ	 ทั้งนี้	 ในเรื่อง							

การศึกษาบางครั้งก็แก้ไขไม่ได้ด้วยอำานาจแม้ว่าเราจะมีงบประมาณก็ตาม	 เพราะว่าบางครั้ง

เรารู้วิธีแก้แต่เมื่อถึงเวลาแก้จริง	ๆ	วิธีแก้บางวิธีก็ใช้ได้กับบางพื้นที่เท่านั้น	วันนี้บ้านเมืองเรา

จำาเป็นอย่างมากที่จะต้องช่วยเหลือกัน	ความเห็นต่างไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จะต้องช่วยกันทำางาน	

บางครั้งคิดถึงตัวเองได้แต่ก็ขอให้คิดน้อยลงบ้างเพราะอยากให้คิดถึงสังคมเป็นส่วนใหญ่	

และที่สำาคัญเรากำาลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ดังนั้น	อย่าลืมภาษาที่สามด้วย
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เลขานุการวิป สปช. เปิดเผย ส่งพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศให้รัฐบาล ๑๑ สิงหาคม

	 เลขานุการวิป	 สปช.	 เปิดเผยกรอบเวลาการ

ทำางานของ	 สปช.	 หลังรัฐธรรมนูญชั่วคราว	 ฉบับแก้ไข	 มีผล							

บังคับใช้	 ระบุ	 เลื่อนส่งพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศให้รัฐบาล

เป็นวันท่ี	๑๑	สิงหาคม	๒๕๕๘	คาดลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ

ร่างรัฐธรรมนูญสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน	

	 วันที่	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๕๘	นายอลงกรณ์	พลบุตร												

เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

(วิป	 สปช.)	 เปิดเผยว่า	 หลังจากรัฐธรรมนูญชั่วคราว	 ฉบับแก้ไข

เพิ่มเติมประกาศใช้	 ได้มีการขยายกรอบเวลาการทำางานของ	สปช.	 ใหม่	 โดยนายเทียนฉาย																				

กีระนันทน์	 ประธาน	 สปช.	 กำาหนดให้พิจารณาวาระการปฏิรูป	 ๔๘	 วาระแล้วเสร็จ	

ก่อนที่จะส่งมอบพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศ	 ให้รัฐบาลในวันที่	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 นี้	

พร้อมจัดรายงานสาธารณะ	(	Public	report)	โดยเชิญภาครัฐและเอกชน	รวมทั้งภาคประชาชน	

ทั้งกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 จำานวน	 ๗๐๐	 -	 ๑,๐๐๐	 คน	 เข้าร่วมการรับฟังข้อเสนอ

การปฏิรูป	 ขณะท่ีการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญเบ้ืองต้นกำาหนดไว้ในสัปดาห์แรก

ของเดือนกันยายน	 ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่กับการขยายกรอบเวลาการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ

ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งศาสตราจารย์บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ	 ประธาน

กรรมาธิการยกร่างฯ	 จะแจ้งให้ประธาน	 สปช.	 ทราบภายในวันที่	 ๒๑	 กรกฎาคมนี้	

ก่อนนำาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม	สปช.	ต่อไป

	 ส่วนการตั้งคำาถามสำาหรับการทำาประชามตินายอลงกรณ์กล่าวว่า	 จะนัดประชุม

เพ่ือพิจารณาในเร่ืองดังกล่าวหลังจากจัดทำาแผนปฏิรูปแล้วเสร็จในวันท่ี	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	

ซึ่ง	 สปช.	 จะประชุมเพื่อเลือกคำาถามในวันเดียวกับการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ

ร่างรัฐธรรมนูญ

นายอลงกรณ์	พลบุตร



104

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมทำาประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

	 ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ยืนยัน	 คณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อม							

ในการทำาประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	๑๐	มกราคม	๒๕๕๙	และหากมีประเด็นคำาถาม

เพิ่มเติมงบประมาณอาจเกิน	๓,๐๐๐	ล้านบาท	

				 	 	 	 	 	 	 	วันที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๘	นายศุภชัย	สมเจริญ	

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 กล่าวยืนยันความ

พร้อมของ	 กกต.	 ในการทำาประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

หลังจากที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 ลงมติในช่วงต้นเดือน

กันยายน	 ๒๕๕๘	 โดย	 กกต.	 จะจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ

สมบูรณ์ส่งให้ประชาชน	 จำานวน	 ๑๙	 ล้านครัวเรือน	 ซึ่งตั้งเป้า

ร้อยละ	 ๘๐	 จะได้รับทราบรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญ

ภายในวันที่	 ๓๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	 และกำาหนดวัน

ลงประชามติในวันท่ี	 ๑๐	 มกราคม	 ๒๕๕๙	 พร้อมกับระบุว่า	 ไม่หนักใจหากจะมีการใส่คำาถาม

เพิ่มเติมในการทำาประชามติ	 เนื่องจากมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้ง

มาเป็นเวลานาน	สำาหรับงบประมาณในการเสนอทำาประชามติคาดว่าอาจจะเกิน	๓,๐๐๐	ล้านบาท	

ซึ่งขึ้นอยู่กับประเด็นคำาถามและบัตรลงคะแนนที่มีจำานวนมากขึ้น	 โดยทางรัฐบาลจะเป็น								

ผู้จัดสรรให้

	 สำาหรับกรณีหากมีคำาถามเพ่ิมเติมจาก	สนช.	และ	สปช.	ประชาชนจะสับสนหรือไม่	

นายศุภชัยกล่าวว่า	ไม่สับสนเนื่องจากได้รับการคัดกรองมาอย่างดีแล้ว

นายศุภชัย	สมเจริญ
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คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมเตรียมข้อมูลเสนอต่อท่ีประชุม AIPA Caucus

	 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติหารือประเด็นนำาเสนอต่อที่ประชุม	 AIPA	

Caucus	 คร้ังท่ี	 ๗	 เร่ืองการท่องเท่ียวอาเซียน	 :	 ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนา

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 ก่อนเดินทางร่วมประชุมที่เมืองเสียมราฐ	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	

หวังสร้างความสอดคล้องทางกฎหมายร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน

	 วันที่	 ๑๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ																																																								

(สนช.)	 ในการประชุม	 AIPA	 Caucus	 ครั้งที่	 ๗	 ซึ่งมีพลอากาศเอก	 ชาลี	 จันทร์เรือง	

เป็นประธาน	ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน	สนช.	ได้หารือร่วมกับพลอากาศเอก	ชนัท	รัตนอุบล																																																																																		

และนางสุวรรณี	สิริเวชชะพันธ์	 ในฐานะผู้แทน	สนช.	และผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา	 เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการเดินทางไปร่วมประชุม	 AIPA	 Caucus	 ครั้งที่	 ๗	

ที่เมืองเสียมราฐ	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 -	 ๓๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	

โดยที่ประชุมได้เตรียมนำาเสนอรายงานสถานการณ์ในประเทศ	 เรื่องการท่องเที่ยวอาเซียน	 :	

การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 ซึ่งเป็นหัวข้อหลัก

ของการประชุม	 AIPA	 Caucus	 ครั้งที่	 ๗	 ที่	 ๑๐	 ประเทศสมาชิกของสมัชชารัฐสภาอาเซียน	

(AIPA)	 มุ่งที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก	

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความสอดคล้องทางกฎหมายร่วมกัน	 ทั้งนี้	 กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬาได้เตรียมจัดทำาข้อมูลและตารางสรุปแนวทางปฏิบัติของไทยในด้าน

ต่าง	 ๆ	 อาทิ	 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว	 สถิติตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งในและ

ต่างประเทศที่มีจำานวนเพิ่มขึ้นทุกปี	การจัดการท่องเที่ยวสีเขียว	(Green	Tourism)	การร่วมกับ

ประเทศในอาเซียนพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว	 โดยคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ																																																			

จะนำาเสนอประเด็นสำาคัญดังกล่าวต่อประเทศสมาชิก	 เพื่อนำาไปสู่การสร้างข้อริเริ่มและ		

การหาแนวทางสร้างความสอดคล้องทางกฎหมายร่วมกันต่อไป
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สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบรายงานปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

	

	 สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	

อุตสาหกรรม	พาณิชย์	การท่องเที่ยวและบริการ	 เสนอปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	

แก้ไขปัญหาการผูกขาด	สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม

	 วันที่	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	(สปช.)	มีมติเห็นชอบ

รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	 อุตสาหกรรม	 พาณิชย์	 การท่องเที่ยวและ

บริการ	สปช.	เรื่อง	การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม	(รอบ	๒)	เรื่อง	การปฏิรูปกฎหมาย

การแข่งขันทางการค้า	ที่คณะกรรมาธิการฯ	พิจารณาเสร็จแล้วด้วยคะแนนเสียง	๑๙๖	เสียง	

ไม่เห็นด้วย	๑	เสียง	และงดออกเสียง	๑	เสียง	 พร้อมเห็นชอบ

ร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 การแข่งขันทางการค้า	 พ.ศ.	 ....	

ด้วยคะแนนเสียง	๑๙๔	เสียง	ไม่เห็นด้วย	๒	เสียง	และงดออก

เสียง	๒	เสียง	จากผู้เข้าร่วมประชุม	๑๙๘	คน	โดยนายเกริกไกร								

จีระแพทย์	 ประธานคณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการฯ									

ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมฯ	 ว่า	 ประเทศไทยมีกฎหมาย

แข่งขันทางการค้าบังคับใช้มาเกือบ	๑๖	ปี	คือ	พระราชบัญญัติ																																																																																	

การแข่งขันทางการค้า	พ.ศ.	๒๕๔๒	แต่ที่ผ่านมากลับไม่สามารถ

บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงจำาเป็นต้องปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวให้มีความ

ทันสมัย	 มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	 พร้อมกำาหนดหลักเกณฑ์และบทลงโทษ

ให้ชัดเจน	 รวมถึงปรับปรุงขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ	 เน่ืองจาก

ปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งประกอบธุรกิจแข่งขันกับภาคเอกชนโดยตรง	 นอกจากนี้																																																																																																																		

ยังต้องปรับโครงสร้างสำานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าให้เป็นองค์กรอิสระ																		

เพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระปลอดจากการถูกแทรกแซง

ทางการเมือง	 ท้ังน้ี	เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกำากับดูแลแก้ปัญหาการผูกขาด	และส่งเสริมให้การแข่งขัน

เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม			

นายเกริกไกร	จีระแพทย์
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	 ขณะที่นางสาวสารี 	 อ๋องสมหวั ง 	 ประธาน

กรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค	 สปช.	 พร้อมด้วย

อนุกรรมาธิการฯ	 ได้กล่าวว่า	 คณะกรรมาธิการฯ	 ได้เสนอ

การปฏิรูปการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้าเช่นเดียวกัน											

โดยเห็นว่าร่างกฎหมายที่ดีต้องยึดหลักสร้างความสมดุล

ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อหากำาไรสูงสุดกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภคที่เสียเปรียบในสังคม	และต้องสามารถบังคับใช้ได้ทันที													

โดยกรอบปฏิรูปฉบับของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครอง	

ผู้บริโภคฯ	ได้ให้ความสำาคัญกับคำานิยามคำาว่า	“ตลาด”	“อำานาจเหนือตลาด”	และ	“ผู้ประกอบ

ธุรกิจในเครือ”	 เพื่อให้สามารถจำาแนกถึงลักษณะสินค้าแต่ละประเภทได้	 และทำาให้ทราบถึง															

ส่วนแบ่งของผู้ประกอบธุรกิจ	 ขณะที่บทบัญญัติการป้องกันการผูกขาดต้องมีลักษณะ

ไม่เข้มงวดเกินไป	 โดยการบังคับใช้ต้องเป็นไปตามลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท	

เพ่ือให้รัฐควบคุมการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ท้ังน้ี	 เห็นว่าการแข่งขันทางการค้า

ที่เป็นธรรมจะนำามาซึ่งทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจขนาดเล็ก	 ขณะที่การคุ้มครอง

ผู้บริโภคจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าของประเทศ	 พร้อมเชื่อว่า

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	 อุตสาหกรรม	 พาณิชย์	 การท่องเที่ยว	 และบริการ	 และ

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค	 ทั้ง	 ๒	 คณะ	 ที่ปฏิรูปเรื่องดังกล่าวมีเป้าหมาย

เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

นางสาวสารี	 อ๋องสมหวัง
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กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	-	ภูฏาน ประชุมลงมติเลือกประธานกลุ่มมิตรภาพ  

	 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	-	ภูฏาน	มีมติเลือกพลเรือเอก	พลวัฒน์	สิโรดม	

เป็นประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	-	ภูฏาน	พร้อมมีมติเลือกคณะกรรมการบริหาร

งานกลุ่มเพื่อทำาหน้าที่ดำาเนินกิจกรรมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาสอง

ประเทศ	

	 วันที่	 ๒๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 ที่ประชุมสมาชิก										

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 -	ภูฏาน	 (Thailand	 -	Bhutan	

Parliamentarians	 Friendship	 Group)	 มีมติเลือกพลเรือเอก

พลวัฒน์	 สิโรดม	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	

เป็นประธานกลุ่มมิตรภาพฯ	 พร้อมเลือก	 พลอากาศเอก	 ชาลี														

จันทร์เรือง	 เป็นรองประธาน	 นางพิไลพรรณ	 สมบัติศิริ	 เป็น

ท่ีปรึกษา	พลตำารวจเอก	ชัชวาลย์	สุขสมจิตร์	เป็นเลขานุการ	และ

เลือกนายกล้านรงค์	จันทิก	นายชูศักดิ์	ลิ่มสกุล	และนางเสาวณี	

สุวรรณชีพ	เป็นกรรมการบริหารงานกลุ่มมิตรภาพฯ	เพื่อทำาหน้าที่ดำาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ข้อมูล	 และกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิกรัฐสภาและระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภา

ภูฏานที่มีมาอย่างแนบแน่นและเติบโตเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง	 นับตั้งแต่ภูฏานเปลี่ยนแปลง

การปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในปี	๒๕๕๑

		 สำาหรับความสัมพันธ์ในรูปแบบแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างรัฐสภานั้น																

นางพิไลพรรณ	สมบัติศิริ	ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	-	ภูฏาน	ในขณะนั้น	ได้นำา

สมาชิกรัฐสภาไทยเดินทางไปประชุมทวิภาคีเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา	 ตามคำาเชิญของ

นายโซนัม	 คินกะ	 ประธานวุฒิสภาราชอาณาจักรภูฏาน	 ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นว่าพัฒนาการ

ทางการเมืองของไทยจะไม่ส่งผลกระทบใด	 ๆ	 ต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ	

พร้อมยินดีสนับสนุนไทยในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีระหว่างประเทศ

พลเรือเอก	พลวัฒน์	สิโรดม
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สภาปฏิรูปแห่งชาติ ผ่าน ๓ ร่างพระราชบัญญัติปราบปรามการทุจริต 

พร้อมตั้งศาลชำานาญพิเศษปราบคนโกง

	

	 ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติผ่าน	 ๓	 ร่างพระราชบัญญัติปราบปรามการ

ทุจริต	 เน้นปลูกฝัง	 “คนไทยไม่โกง”	สมาชิกเห็นด้วย	พร้อมทั้งเสนอตั้ง	 “ศาลชำานาญพิเศษ”	

พิจารณาคดีทุจริตโดยเฉพาะ

	 วันที่	 ๒๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 โดยมี																																																																																																																								

นายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	ประธาน	สปช.	เป็นประธานการประชุม	โดยมีวาระการพิจารณา

รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

เรื่อง	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 (รอบ	 ๒)	 และร่างพระราช

บัญญัติ	(พ.ร.บ.)	ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	พ.ศ.	....	 ร่าง	พ.ร.บ.	การโฆษณาประชาสัมพันธ์

ของภาครัฐ	พ.ศ.	....	และร่าง	พ.ร.บ.	ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	 พ.ศ.	 ....	 โดยคณะกรรมาธิการฯ	 ได้นำาเสนอรายงานต่อที่ประชุม

ในประเด็นการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่า	 มีหลักยุทธศาสตร์	 ๓	 ด้าน	

ได้แก่	 ๑.	 ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง	 “คนไทยไม่โกง”	 เพื่อปฏิรูปคนให้มีจิตสำานึกและสร้างพลัง

ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	๒.	 ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคม

ธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิรูปองค์กร	 เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน	 ๓.	 ยุทธศาสตร์

การปราบปรามการทุจริตเพ่ือปฏิรูป	 และกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตคอร์รัปชันให้มี

ประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยจะต้องมีการแก้ไข

ปรับปรุงกฎหมาย	 จึงเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่	 จำานวน	 ๓	 ฉบับ	 โดยจะมีการตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือร่วมกับสำานักงบประมาณในการกล่ันกรองการใช้งบประมาณ	 โดยหน่วยงาน

ของรัฐจะต้องมีแผนงานและการกำาหนดแนวทางในการเสนอของบประมาณในการโฆษณา

ที่ชัดเจน	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้จ่ายงบประมาณ	 และควรแก้ไขปัญหาการเอื้อ

ประโยชน์แก่พวกพ้อง	 ควรมีการจัดตั้งศาลชำานาญพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาคดีทุจริตโดยตรง

ให้ดำาเนินการเป็นไปโดยรวดเร็วข้ึน	 รวมท้ังควรปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมให้มากข้ึน	

และตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชัน	 ตลอดจนภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบมากขึ้นด้วย
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	 ต่อมาได้มีการลงมติหลังการอภิปราย	 โดยที่ประชุม	 สปช.	 ได้ลงมติเห็นชอบ																						

รายงานด้วยคะแนนเสียง	 ๒๑๘	 เสียง	 งดออกเสียง	 ๗	 เสียง	 พร้อมส่งรายงานความเห็น

ข้อเสนอแนะของสมาชิก	 สปช.	 ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการต่อไป	 ทั้งนี้	 ที่ประชุม			

ได้มีมติเห็นชอบกับร่าง	พ.ร.บ.	ทั้ง	๓	ฉบับด้วย

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมใหญ่ AIPA 

	 	 	 	 	 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมความพร้อม

สำาหรับการประชุม	 AIPA	 ครั้งที่	 ๓๖	 ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	

ประเทศมาเลเซีย	 ระหว่างวันที่	 ๖	 -	 ๑๐	 กันยายน	 ๒๕๕๘	

มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนที่ยึดประชาชน

เป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางไปยังทุกภาคส่วน

		 วันท่ี	 ๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 พลอากาศเอก	 ชาลี																	

จันทร์ เรือง	 เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้แทน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับ

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 (AIPA)	 คร้ังท่ี	 ๓๖	 ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	

ระหว่างวันที่	๖	-	๑๐	กันยายน	๒๕๕๘	ซึ่งรัฐสภาประเทศสมาชิกในอาเซียนทั้ง	๑๐	ประเทศ	

จะร่วมนำาเสนอประเด็นหลักต่อท่ีประชุมใหญ่	 AIPA	 เพ่ือการตระหนักรู้และสร้างความร่วมมือ	

ระหว่างกันในหัวข้อ	 “การสร้างการมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนท่ียึดประชาชนเป็นพ้ืนฐาน								

และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางไปยังทุกภาคส่วน”	 พร้อมกันนี้คณะผู้แทนไทยได้หารือ

เพ่ือเตรียมข้อมูลสำาหรับเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมาธิการด้านต่าง	 ๆ	 ของ	 AIPA	 เพ่ือนำาไปสู่

การมีมติร่วมกันในหมู่ประเทศสมาชิก	 อาทิ	 คณะกรรมาธิการด้านกิจการสตรีของสมัชชารัฐสภา															

อาเซียนมีนางสุวรรณี	 สิริเวชชะพันธ์	 และนางสาวอรจิต	 สิงคาลวณิช	 สมาชิก	 สนช.	

เป็นตัวแทนประชุมเร่ืองการตระหนักรู้ในการพัฒนาภายหลังปี	 ๒๕๕๙	 ว่าด้วยความเท่าเทียมกัน

ทางเพศ	 การส่งเสริมวัฒนธรรมของการให้เกียรติสิทธิของสตรีและเด็กหญิงไปยังทุกภาคส่วน				

ส่วนการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง	 มีนายนิพนธ์	 นราพิทักษ์กุล	 และพลตำารวจเอก																

ชัชวาลย์	 สุขสมจิตร์	 สมาชิก	 สนช.	 เป็นตัวแทนประชุม	 เรื่องการสร้างความเข้มแข็ง

พลอากาศเอก	ชาลี	จันทร์เรือง
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ของประชาคมอาเซียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลไปยังทุกภาคส่วน	 และการสร้างความเข้มแข็ง

ของประชาคมการเมืองและความมั่นคงไปยังทุกภาคส่วน

		 นอกจากนี้คณะผู้แทน	 สนช.	 จะเข้าร่วมการประชุม	 AIPA	 ในฐานะ																

คณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและในภูมิภาคเรื่องการค้า	อุตสาหกรรม	การประชุม

คณะกรรมาธิการด้านสังคมเรื่องการปกป้องสิทธิและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

การส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอาเซียนไปสู่ประชาคมอาเซียนท่ีเป็นหน่ึงเดียว	

ขณะเดียวกันจะหารือกับประเทศผู้สังเกตการณ์	 ๑๑	 ประเทศ	 และ	 ๑	 องค์กร	 อาทิ	

ออสเตรเลีย	 เบลารุส	 จีน	 สภายุโรป	 ในการส่งเสริมความร่วมมือระดับรัฐสภาผ่านแนวทาง

การยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

สภาปฏิรูปแห่งชาติรับทราบรายงานรับมือวิกฤตกรุงเทพจม 

										

	 สภาปฏิรูปแห่งชาติรับทราบรายงานวิกฤต	“กรุงเทพจม”	 เสนอตั้งคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติรับมือ	 ช้ี	 ต้นเหตุขุดน้ำาบาดาล	 สร้างตึกสูงกดทับ	 ทำาแผ่นดินทรุด	 เช่ือระยะยาว

อาจต้องย้ายเมืองหลวง

	 วันที่	 ๒๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 โดยมี																																	

นายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	 ประธาน	 สปช.	 เป็นประธานการประชุม	 เพื่อพิจารณารายงาน

ของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อรับมือวิกฤตการณ์	 “กรุงเทพจม”	 เรื่องการปฏิรูปเพื่อรับมือ

วิกฤตการณ์น้ำาทะเลขึ้นสูงและแผ่นดินทรุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 (กทม.)	 และปริมณฑล	

โดยมีนายวิทยา	กุลสมบูรณ์	ประธานกรรมการฯ	ชี้แจงว่า	จากลักษณะพื้นดินของ	กทม.	และ

ปริมณฑลมีระดับความสูงจากน้ำาทะเลประมาณ	๐.๕	-	๒.๐	เมตร	ประกอบกับ	กทม.	มีการ

พัฒนาความเจริญในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมือง	 เพื่อรองรับจำานวน

ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ทำาให้ความต้องการทรัพยากรมีเพิ่มมากขึ้นและนอกจาก

การทรุดตัวตามธรรมชาติแล้วยังพบว่า	 เกิดจากการใช้น้ำาบาดาลในพ้ืนท่ีระบบน้ำาประปาเข้าไม่ถึง	

ซึ่งปัญหาที่พบจากการใช้น้ำาบาดาลมาเป็นระยะเวลายาวนาน	 ทำาให้พื้นดินใน	 กทม.	 และ

ปริมณฑลเกิดทรุดตัว	 รวมทั้งภาวะน้ำาหนักกดทับจากสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้น	 เพราะปัจจุบัน	
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กทม.	มีอาคารสูง	๒๐	ช้ันข้ึนไปประมาณ	๗๐๐	แห่ง		๘	-	๒๐	ช้ัน	๔,๐๐๐	แห่ง	และรถไฟฟ้า

ที่เกิดขึ้นหลายสายทำาให้พื้นที่บางส่วนของ	 กทม.	 และปริมณฑลมีโอกาสจะจมน้ำาทะเลได้

ในอนาคต

	 ดังนั้นการปฏิรูปโดยเฉพาะในเชิงนโยบายจะต้องครอบคลุมทุกมิติที่รัฐบาล								

ต้องให้ความสำาคัญ	 โดยจัดเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อรับมือวิกฤตการณ์

น้ำาทะเลหนุนสูงและแผ่นดินทรุด	 มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 โดยจัดทำาเป็นแผนหลักระยะยาว																																																																																																																													

เพิ่มเติมกฎหมายและขยายขอบเขตบทบาทกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏิรูป

องค์กร	 ต้องกำาหนดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนแผนงานกำากับ

ดูแลภารกิจในการป้องกันและรับมือปัญหาวิกฤตน้ำาเพิ่มขึ้น	 รวมทั้งให้ภาคประชาชน

มีส่วนร่วมในการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น	 ซึ่งโอกาสที่	 กทม.	 และ

ปริมณฑลมีความเสี่ยงสูงมากที่จะได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของดินและน้ำาทะเลขึ้นสูง																			

หากไม่ดำาเนินการหรือมีมาตรการรองรับในระยะสั้นจะเกิดความเสี่ยงสูงมากจากพื้นที่

น้ำาทะเลท่วมในวงกว้างและลึก	 โดยต้องดำาเนินการอย่างเร่งด่วนและใช้งบประมาณมหาศาล	

และอาจจะต้องมีการทบทวนประเด็นของการย้ายเมืองหลวงด้วย	 แต่ขณะนี้	 กทม.	 มีความ

เสี่ยงอยู่ในระดับกลางหากดำาเนินการด้านมาตรการเพื่อรองรับในระยะเวลาที่เหมาะสมก็จะ

สามารถรับมือวิฤตการณ์ได้ทันสามารถควบคุมความเสียหายได้ในระดับหนึ่ง

	 ด้านสมาชิก	 สปช.	 อภิปรายแสดงความเห็นด้วยกับการปฏิรูปเรื่องดังกล่าว	

อย่างไรก็ตามได้มีข้อเสนอแนะว่า	 การแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดจากการกดทับของส่ิงปลูกสร้างน้ัน																	

ควรมีการพิจารณาการย้ายแหล่งอุตสาหกรรมหรือธุรกิจออกนอกเขตเมืองบางส่วน	

เพ่ือป้องกันการทรุดตัวของดินมากข้ึน	 พร้อมขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำาเนินการขุดลอกคูคลอง

อย่างต่อเนื่อง	และสร้างทางน้ำาเพื่อระบายน้ำาออกสู่ทะเลมากขึ้น	รวมทั้งสนับสนุนให้สถาบัน

การศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญด้านน้ีมีส่วนร่วมในการวิจัยเร่ืองดังกล่าวต้ังแต่ต้น	 เพ่ือเตรียมการ

ป้องกันปัญหาในระยะยาว
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รายการ “รัฐสภาของเรา” ย้ำาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์

และรัฐสภา

	 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุพร้อมสนับสนุนงานรัฐสภาในขณะที่รองเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรเช่ือความร่วมมือท่ีม่ันคงจะนำาพาท้ังสององค์กรก้าวข้ามส่ิงต่าง	 ๆ	 ไปสู่

ยุคดิจิตอลได้ราบรื่น

	 วันที่	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘	นายอภินันท์	จันทรังษี	อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	

กล่าวในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารายการ	 “รัฐสภาของเรา”	 ซึ่งเป็นความร่วมมือ

ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 จัดรายการในพื้นที่

ที่ไม่สามารถรับสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาได้ว่า	 ความร่วมมือดังกล่าวเป็น

ความร่วมมือระหว่างรัฐสภากับกรมประชาสัมพันธ์มายาวนาน	ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มีความ

ยินดีและพร้อมสนับสนุนการดำาเนินงานของรัฐสภาอย่างเต็มที่	 และขอแสดงความยินดีกับ

การดำาเนินงานด้านทีวีดิจิตอลของรัฐสภาช่อง	๑๐	ในโอกาสนี้ด้วย

	 ด้านนางสาวสุภาสินี	 ขมะสุนทร	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวว่า	

ดีใจที่ความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานมีความยั่งยืนที่มั่นคงและทำาให้บทบาทรัฐสภา

สามารถเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้	 ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ทำาให้เรื่องรัฐสภาเข้าถึงทุก

ครัวเรือนและทำาให้ประชาชนได้เข้าถึงการทำางานของรัฐสภา	 จึงหวังว่าสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรและกรมประชาสัมพันธ์จะก้าวไปด้วยกันต่อไป	นอกจากน้ีการก้าวเข้าสู่ดิจิตอล												

ของสื่อวิทยุและโทรทัศน์นั้น	 เชื่อว่าฐานที่ เป็นปึกแผ่นและความเป็นมืออาชีพของ

กรมประชาสัมพันธ์จะทำาให้ท้ังสององค์กรสามารถก้าวข้ามส่ือต่าง	ๆ	ไปได้	 ท้ังน้ี	หวังว่ารายการ

รัฐสภาของเราจะใช้รายการนี้เปิดพรมแดนใหม่	ๆ	ไปด้วยกัน
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	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังได้มอบนโยบายการดำาเนินรายการ	 “รัฐสภา

ของเรา”	ให้กับผู้ดำาเนินรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	๕๐	สถานี		๔๔	

จังหวัดทั่วประเทศว่า	การดำาเนินรายการในปีต่อ	ๆ 	ไป	นับเป็นความท้าทายของทั้งสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและกรมประชาสัมพันธ์ที่จะสร้างกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น	

เพ่ือให้ผู้ฟังในพ้ืนท่ีต่าง	ๆ	 มีความเข้าใจการทำางานของฝ่ายนิติบัญญัติมากข้ึน	และให้ประชาชน

ได้ใช้ช่องทางของฝ่ายนิติบัญญัติในการช่วยให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้น	 ความร่วมมือระหว่าง

กรมประชาสัมพันธ์และสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการจัดทำารายการ	 “รัฐสภา

ของเรา”	ตลอดระยะเวลา	๑๔	ปีที่ผ่านมา	ช่วยให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคลาย

ความกังวลในการเผยแพร่ข่าวสารของรัฐสภาไปยังพื้นที่ต่าง	ๆ	ได้เป็นอย่างดี	และขอยืนยัน

ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองหน่วยงานที่จะร่วมกันสร้างสรรค์รายการดี	ๆ	เช่นนี้ต่อไป

	 สำาหรับรายการ	 “รัฐสภาของเรา”	 ดำาเนินการมาถึงขณะนี้เป็นปีที่	 ๑๔	 แล้ว																		

โดยมีจำานวนสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วม	๕๐	สถานีทั่วประเทศ

สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข 

	 สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติ	 ๑๘๒	 เสียง	 เห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการ

ปฏิรูประบบสาธารณสุข	 เสนอปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยทั้งระบบ	 มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพ				

ที่มี	“พื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

	 วันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	(สปช.)	มีมติเห็นชอบ

รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข	 สปช.	 เรื่อง	 ระบบบริการสาธารณสุข	

ระบบการส่งเสริมสุขภาพ	 และการป้องกันโรค	 รวมทั้งระบบบริหารจัดการและการเงิน

การคลังด้านสุขภาพ	 ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 ด้วยคะแนนเสียง	 ๑๘๒	 เสียง	

ไม่เห็นด้วยไม่มี	งดออกเสียง	๒	เสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	๑	เสียง	จากผู้เข้าร่วมประชุม	๑๘๕	คน		

	 สำาหรับสาระสำาคัญของการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทยครั้งนี้											

ได้มุ่งให้ความสำาคัญกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ	 เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพระดับ

พื้นที่ที่มี	 “พื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง”	 โดยให้ความสำาคัญกับระบบสุขภาพ

ชุมชนในทุกระดับ	 ส่งเสริมการพึ่งตนเองควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพเพื่อการดูแลตนเอง
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ของประชาชน	 และจัดสรรการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งเวลาราชการและการให้บริการ

ประชาชน	 ในการดูแลสุขภาพระยะยาวแก่ชุมชนทุกกลุ่มวัย	 รวมถึงปฏิรูปให้มีการใช้

การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์ทางเลือก	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการสุขภาพให้เข้มแข็ง	

รวมทั้งการสร้างเครือข่ายบริการที่เน้นการให้บริการร่วมกับท้องถิ่น	ผสานชุมชน	ภาคเอกชน

ในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับบริบทและปัญหาของพ้ืนท่ี	 โดยมี	 “ทีมหมอประจำาครอบครัว”	 เป็นผู้รับผิดชอบ																										

ส่วนด้านการเงินการคลังได้เสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพระดับชาติ	

เพื่อพัฒนากลไกกลางของระบบข้อมูลข่าวสารสำาหรับประชาชน	 พร้อมกับการควบคุม

ค่าใช้จ่ายอีกทางหน่ึงด้วย	 ขณะท่ีโครงสร้างการบริหารจัดการได้เสนอต้ังคณะกรรมการบริหาร

จัดการสุขภาพในระดับพื้นที่	 ภายใต้การใช้ทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ภายในพื้นที่	

เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	 และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำา	

สร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง	 เกิดการจัดการตนเองและ

มีจิตสำานึกต่อส่วนรวม	 สร้างสังคมสุขภาพที่รับผิดชอบสาธารณะร่วมกัน	 ทำาให้พลเมืองตื่นรู้

ต่อสุขภาพ	พร้อมก้าวเข้าสู่เมืองสุขภาพอย่างสมบูรณ์ต่อไป

	 ด้านสมาชิก	 สปช.	 ส่วนใหญ่อภิปรายแสดงความเห็นด้วยกับการปฏิรูประบบ

สาธารณสุขไทยครั้งนี้	 เพราะสภาวะสุขภาพที่ดีของประชาชนมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งต่อการ

พัฒนาประเทศ	 อย่างไรก็ตามได้มีข้อเสนอแนะในหลายประเด็น	 อาทิ	 สนับสนุนบุคลากร

ด้านการแพทย์ในการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น	 ปรับปรุง

การแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 พร้อมเห็นควรพัฒนาหน่วยงานด้านสาธารณสุข			

ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการเสนอตั้งองค์กรใหม่	 ทั้งนี้	 เพื่อความรวดเร็ว

และประหยัดงบประมาณแผ่นดิน
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“อเล็กซิส ซิปราส” นายกรัฐมนตรีกรีซ ประกาศชัยชนะหลังจากประชาชนโหวต ‘No’ 

ไม่รับมาตรการรัดเข็มขัดของเจ้าหนี้ 

	 วันท่ี	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 ผลการนับคะแนน				

การลงประชามติ	 ของประเทศกรีซ	 ที่จะไม่เอาด้วยกับเจ้าหนี้																																																																							

ต่างประเทศหลังปิดหีบ	 ล่าสุด	 ฝ่ายโหวตโนเป็นฝ่ายท่ีมี

คะแนนนำาฝ่ังท่ีโหวต	 ท่ี	 ๖๑	 เปอร์เซ็นต์	 ต่อ	 ๓๙	 เปอร์เซ็นต์	

และมีความเป็นไปได้สูงมากที่ฝ่ายโหวตโนจะเป็นฝ่ายชนะ

โดยได้เสียงสนับสนุนจากการทำาประชามติคร้ังน้ี	 ซ่ึงน่ันจะหมายถึง

ชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของรัฐบาลกรีซ	
นายอเล็กซิส	ซิปราส
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	 ด้านนายนิคอส	ฟิลิส	โฆษกของพรรคซีริซ่า	ออกมาให้สัมภาษณ์โดยแสดงความ

เชื่อมั่นว่า	 ผลการลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์นี้จะช่วยเปิดทางให้รัฐบาลกรีซ	 สามารถ

เดินหน้าต่อในการบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ทรอยก้า	๓	ฝ่าย	ทั้ง	อียู	ไอเอ็มเอฟ	และธนาคาร

กลางยุโรป	 ได้ในท่ีสุดและยังระบุด้วยว่า	 ผลการลงประชามติซ่ึงมีแนวโน้มว่า	 ฝ่ายโหวตโน	

จะได้รับชัยชนะแบบขาดลอย	 น่าจะช่วยให้ภาคการเงิน	-	การธนาคารของกรีซกลับเข้าสู่สภาวะปกติ	

	 ขณะที่ โฆษกรัฐบาลและโฆษกกระทรวงการคลังกรีซ	 ออกมาแถลงว่า																		

ทางกระทรวงการคลังของกรีซเตรียมนัดหารือด่วนกับผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ต่าง	 ๆ																																																																																																			

ภายใน	 ๒๔	 ชั่วโมง	 เพื่อหามาตรการรองรับเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นหลังการจัด								

ลงประชามติ

นายกรัฐมนตรีของอิตาลี แสดงความเห็นว่าไม่ว่าผลการลงประชามติของกรีซ 

จะออกมาในรูปแบบใด ยุโรปจะต้องหันหน้าพูดคุยกับกรีซอีกครั้ง

	 วันท่ี	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นายมัตเตโอ	 เรนซี	

นายกรัฐมนตรีของอิตาลี	 ออกมากล่าวว่า	 หลังจากที่												

ตนเองได้เห็นภาพชาวกรีซยืนร้องไห้อยู่หน้าธนาคาร	

ก็ทำาให้ตระหนักได้ว่าประเทศที่มีความสำาคัญและมี

วัฒนธรรมระดับโลก	 เช่น	 กรีซ	 ไม่ควรจบลงแบบนี้	 ดังนั้น

ทันทีท่ีการลงประชามติส้ินสุดลง	 ยุโรปต้องเร่ิมต้นคุยกันอีกคร้ัง																						

และไม่มีใครรู้ในข้อน้ีมากไปกว่า	 นายกรัฐมนตรี	 อังเกลา																																																																														

แมร์เคิล	 ผู้นำาเยอรมัน	 โดยนายกรัฐมนตรีของอิตาลี	

ซ่ึงพยายามวางตัวเป็นกลางระหว่างกรีซ	 กับบรรดาชาติเจ้าหน้ี																											

กล่าวเสริมว่า	 เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยกรีซ	 โดยปราศจากความร่วมมือ

จากรัฐบาลกรีซ	 และปราศจากการปฏิรูประบบบำานาญ	 ปราบปรามการหลบเลี่ยงภาษี	

และจัดการตลาดแรงงาน

นายมัตเตโอ	เรนซี	
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เมียนมาร์ประกาศวันที่ ๘ พฤศจิกายน นี้ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภา

	 วันที่	๙	กรกฎาคม	๒๕๕๘	นายถั่น	ซิน	อ่อง	รองผู้อำานวยการคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเมียนมาร์	 ประจำาเมืองย่างกุ้ง	 แถลงว่า	 การเลือกตั้งทั่วไปได้ถูกกำาหนดให้มีขึ้น	

ในวันที่	๘	พฤศจิกายน	นี้	 ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนในทั้ง	๒	สภา	ก่อนจะมีการ																				

แต่งตั้งประธานาธิบดีโดยรัฐสภา	 โดยจะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งจาก

คณะกรรมาธิการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ	

	 ด้าน	นายเนียน	วิน	โฆษกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	หรือ	NLD	

กล่าวว่า	พรรคเตรียมจัดประชุมเพื่อหารือว่าจะเข้าร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่	
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สถานทูตฯ เตือนคนไทยในตุรกีระมัดระวังตัว หลังมีผู้ประท้วง 

กรณีส่งผู้ร้ายข้ามแดนอุยกูร์เติร์ก ไปยังประเทศจีน

	

	 วันที่	 ๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 กลุ่มผู้ประท้วงชาวตุรกี	 โจมตีสถานกงสุลไทย											

ในเขตซิสลี	 อิสตันบูล	 เมืองหลวงของประเทศ	 แสดงความไม่พอใจที่ทางการประเทศไทย

จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนอุยกูร์เติร์กไปยังประเทศจีน	 โดยกลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวกันที่หน้าสถาน

กงสุลไทยเพื่อแถลงการณ์ด่วน	 แต่หลังแถลงการณ์กลุ่มผู้ประท้วงกลับสร้างความรุนแรง	

ฝูงชนพากันทุบทำาลายสถานที่ตั้งกงสุล	 ทั้งทุบหน้าต่างและปลดธงชาติ	 เจ้าหน้าที่มั่นคง

จำานวนมากถูกระดมเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อนที่กลุ่มผู้ประท้วงจะแยกย้าย	

ทั้งนี้	 ชนกลุ่มน้อยอุยกูร์อยู่ในเมืองซินเจียงของจีน	 ราว	 ๔๕	 เปอร์เซ็นต์	 ได้กล่าวหาว่า									

ประเทศจีนดำาเนินการปราบปราม	 กีดกัน	 กิจกรรมทางศาสนา	 การค้า	 ชาวอุยกูร์บางคน

ถูกบังคับให้หาที่อยู่ในต่างประเทศ	 จากการเผชิญกับแรงกดดันในจีน	 ชาวตุรกีได้แสดง

จุดยืนในฐานะเจ้าบ้านอย่างเป็นทางการเรียกร้องให้ไทยส่งผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ไปยังตุรกี

ไม่ส่งกลับจีน	ซึ่งอาจได้รับอันตรายต่อชีวิต	

	 อย่างไรก็ตาม	 ล่าสุดสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยได้มีประกาศเตือนให้

ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของไทยในพื้นที่ระวังอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ออกแถลงประณามไทย 

ต่อกรณีเนรเทศชนกลุ่มน้อยเช้ือสายอุยกูร์ไปจีน

							 วันท่ี	 ๑๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นายจอห์น	 เคอร์บี																																																																																									

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	 ออกแถลงการณ์

ประณามทางการประเทศไทย	 โดยระบุว่า	 สหรัฐอเมริกา	

รู้สึกผิดหวังกับไทยอย่างยิ่ง	 และขอประณามไทยที่บังคับ

เนรเทศชนกลุ่มน้อยอุยกูร์กว่า	 ๑๐๐	 คนไปจีนในวันที่	 ๙	

กรกฎาคม	 พวกเขาเส่ียงถูกปฏิบัติอย่างรุนแรงโดยไม่ชอบด้วย

กระบวนการทางกฎหมายจากทางการจีน	

	 ทั้งนี้	 ทางการประเทศไทยเปิดเผยเมื่อวันที่	 ๙	

กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 ว่า	 ได้ส่งตัวสตรีและเด็กชาวอุยกูร์										

ราว	 ๑๗๐	 คนไปยังอิสตันบูล	 เมื่อปลายเดือนมิถุนายน	 หลังถูกทางการไทยควบคุมตัว

ไว้นานกว่า	 ๑	 ปี	 ส่วนอีกประมาณ	 ๑๐๐	 คน	 ส่งไปยังจีน	 ในวันที่	 ๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	

ที่ผ่านมา	

	 ด้านกระทรวงต่างประเทศของจีน	 ได้ออกแถลงปกป้องประเทศไทย	 กรณีถูก

สหรัฐอเมริกาประณามจากการส่งตัว	 ๑๐๙	 ชาวอุยกูร์ให้กับทางการจีน	 นายหัว	 ชุนหยิง									

โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน	 ระบุว่า	 การประณามทางการไทยของสหรัฐอเมริกา	

เป็นการละเลยต่อข้อเท็จจริงและเต็มไปด้วยความอคติทางการเมืองทำาเป็นไม่รู้เห็น

การตรวจสอบคนเข้าเมืองของทางการไทย	 รวมถึงข้ันตอนการประสานงานระหว่างไทยและจีน	

ในดำาเนินการตรวจสอบพร้อมยืนยันปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศมาโดยตลอด	

พร้อมกันน้ี	 ยังเรียกร้องให้สหรัฐฯ	 มีมุมมองท่ีถูกต้องต่อความพยายามของจีนท่ีดำาเนินการ

ต่อการอพยพที่ผิดกฎหมาย	 หยุดการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องและป้องกันการเกิด

ปัญหาที่อาจจะบานปลาย	 กระทบต่อเสถียรภาพความสัมพันธ์ระหว่าง	๒	ประเทศ

นายจอห์น	เคอร์บี
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นายกรัฐมนตรีของเยอรมัน เผย เตรียมเสนอแนะให้รัฐสภาเยอรมัน 

อนุญาตให้รัฐบาลเปิดการเจรจาเรื่องความช่วยเหลือกับกรีซ 

	 วันที่	 ๑๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นางอังเกลา	

แมร์เคิล	 นายกรัฐมนตรีของเยอรมัน	 แถลงข่าวหลังจาก

ผู้นำากลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร	 หรือยูโรโซน	 เสร็จสิ้น

การเจรจานาน	 ๑๗	 ชั่วโมง	 กับกรีซว่า	 เตรียมจะเสนอ

รายงานเชิงบวกต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภาในสัปดาห์นี้																																																																													

แต่คิดว่ายั งไม่ควรเรียกประชุมสมาชิกรัฐสภาที่อยู่ 						

ระหว่างปิดสมัยประชุมฤดูร้อนจนกว่าจะม่ันใจว่าสภากรีซ

ได้ผ่านความเห็นชอบกฎหมายที่จำาเป็นต่อการปฏิรูปแล้ว	

โดยนางอังเกลา	 แมร์เคิล	 ระบุว่า	 กรีซเป็นฝ่ายทำาให้

สถานการณ์แย่ลงจากการทำาให้เศรษฐกิจทรุดลงอย่างรวดเร็วระหว่างการเจรจาที่ยืดเยื้อ

มานาน	 ๖	 เดือน	 และต้องปิดธนาคารในช่วง	 ๒	 สัปดาห์มานี้	 และเห็นว่าทางข้างหน้า

ยังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยความยากลำาบาก	 ยอมรับเยอรมันได้ยกเลิกข้อเรียกร้อง

ที่ต้องการให้ระบุในเอกสารของที่ประชุมผู้นำายูโรโซนว่า	 กรีซควรต้องออกจากกลุ่มชั่วคราว	

หากไม่ทำาตามเงื่อนไขความช่วยเหลือ

นางอังเกลา	แมร์เคิล
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเผยสหภาพยุโรปร่อนจดหมายเร่งไทย

ทำาประมงถูกกฎหมาย

	 วันที่	 ๑๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 สหภาพยุโรป	 ส่งจดหมายเตือนมายัง																																																																																																												

พล.อ.	 ประวิตร	 วงษ์สุวรรณ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 ระบุผ่านส่ือว่า	 ทางการยุโรป

ส่งจดหมายเตือนมายังประเทศไทย	 ระบุ	 ไทยยังดำาเนินการไม่เพียงพอต่อการปราบปราม																		

การประมงผิดกฎหมาย	 ทั้ งในแง่บริหารและแง่กฎหมาย	 ซึ่ งไทยที่ เป็นผู้ส่งออก

อาหารทะเลเป็นอันดับ	 ๓	 ของโลก	 รับปากแก้ไขปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย	

โดยจะทำาให้เรือประมงข้ึนทะเบียน	 และติดต้ังการตรวจสอบให้หมดทุกลำาภายในเวลา	 ๖	 เดือน

นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา	 ขณะที่ปัจจุบันยังมีเรือประมงทั่วประเทศราว	๓,๐๐๐	 ราย																																																																																																																						

ท่ียังไม่ได้ข้ึนทะเบียน	 อย่างไรก็ตาม	 ทางการไทยพยายามท่ีจะดำาเนินการในเร่ืองดังกล่าว

ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ขณะท่ีมีชาวประมงจำานวนมากมีการหยุดการเดินเรือ	 เพ่ือประท้วง

ต่อการขึ้นทะเบียนเรือตามที่รัฐบาลไทยกำาหนด
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ฝรั่งเศสร้องตั้งรัฐบาลคุมยูโรโซน กู้ศรัทธาหลังความเชื่อมั่นลดลงจากวิกฤตกรีซ

	 วันที่	 ๑๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นายฟรองซัวส์	

อ็อลล็อง	 ประธานาธิบดีฝรั่งเศส	 เรียกร้องให้มีการก่อตั้ง

รัฐบาลปกครองกลุ่มยูโรโซน	เพื่อกู้คืนศรัทธาจากประชาชน

ในภูมิภาค	 ที่ลดความเชื่อมั่นในองค์กรลงเนื่องจากสาเหตุ

วิกฤตการณ์การเงินในประเทศกรีซ	 ที่ส่งผลกระทบกลุ่ม	

โดยความเห็นเพื่อการฟื้นฟูดังกล่าว	 เป็นโครงการดั้งเดิม

ของ	 นายแจ๊คโคส	 เดอโลส	 อดีตประธานคณะกรรมการ

ยุโรป	 ซึ่งผู้นำานายอ็อลล็องกล่าวว่า	 รัฐบาลของยูโรโซน																																																																																			

จะมีอำานาจเทียบเท่ากับสภายุโรป	 เพื่อควบคุมให้การ

ทำางานเป็นไปโดยเท่าเทียมกัน	 อีกทั้งประเทศสมาชิกยูโรโซน	 ๑๙	 ชาติ	 จะได้รับเลือก									

ร่วมเป็นสมาชิกสภาองค์กรยูโรโซน	 เนื่องจากความก้าวหน้านี้อยู่ในความรับผิดชอบของ

สมาชิกทุกราย	 และไม่มีใครออกจากการรับผิดชอบในองค์กรได้	 เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่

กลุ่มยูโรโซน	 ซึ่งเป็นการรักษาความก้าวหน้าของประเทศผู้ที่ตัดสินใจในโครงการดังกล่าว	

	 ทั้งนี้	 นายอ็อลล็อง	 กล่าวว่า	 สิ่งที่เป็นภัยกับยุโรปไม่ใช่สิ่งส่วนเกินแต่เป็นสิ่งที่												

ขาดแคลนและสถาบันยุโรปถูกลดความเชื่อมั่นลงกลายเป็นความอ่อนแอ	 และรัฐสภา																																																																																																																															

ยังห่างไกล	 จากการตัดสินใจท่ีจะป้องกัน	 ๒๘	 ชาติในยุโรป	 เพ่ือด้ินรนหาจุดก้าวหน้าร่วมกัน 

ทำาให้ความน่าเชื่อถือของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป	 การเปลี่ยนแปลงตามระบอบ

ประชาธิปไตยที่เสนอขึ้น	 ยึดตามสถานการณ์ความอ่อนแอของยุโรปกับปัญหาของสถาบัน

ยุโรป	 เนื่องจากประชาชนยังไม่มีความมั่นใจและต้องการการป้องกันและความเชื่อมั่น

ที่จะกลับมา

นายฟรองซัวส์	อ็อลล็อง
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สมเด็จพระสันตะปาปา ผู้นำาคริสต์ศาสนิกชน เรียกร้องทั่วโลกสร้างข้อตกลงพื้นฐาน

แก้ปัญหาการค้ามนุษย์

						 วันท่ี	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๘	สมเด็จพระสันตะปาปา	

ฟรานซิส	ที่	๑	ประกาศในที่ประชุมสุดยอดผู้นำาพลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม	 ถึงเร่ืองการแก้ปัญหาผู้อพยพ	 โดยทรงตรัสว่า					

ความหวังยิ่งใหญ่ของพระองค์คือ	 การได้เห็นข้อตกลง																																																																																		

พื้ นฐาน เพื่ อการแก้ปัญหาการอพยพย้ ายถิ่ นฐาน																							

ที่กำาลังวิกฤต	 และพระองค์ยังทรงตรัสอีกว่า	 องค์การ

สหประชาชาติ	 ต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการ									

แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างแท้จริง	 โดยเฉพาะการค้ามนุษย์										

ที่เป็นปัญหากำาลังเติบโตขึ้น

	 ทั้งนี้	 การแสดงความเห็นดังกล่าวของพระองค์	 มีขึ้นหนึ่งวันหลังการประชุม

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทั่วโลก	 ณ	 กรุงวาติกัน	 ซึ่งเป็นเจ้าภาพการเจรจาต่อต้าน

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและหนทางหยุดยั้งปัจจัยสนับสนุนให้เกิดวิกฤตด้าน

มนุษยธรรมเพื่อการอพยพลี้ภัยและการค้าทาสยุคใหม่	 โดยมี	 นายบิลเดอ	 บลาซิโอ	

นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก	 ของสหรัฐอเมริกา	 นายจอร์จ	 เฟอร์กูซัน	 นายกเทศมนตรี

เมืองบริสตอล	 ของอังกฤษ	 และนายกุสตาโว	 เปโตร	 นายกเทศมนตรีกรุงโบโกตาของสเปน	

ร่วมอภิปรายด้วย

	 โดยในที่ประชุม	 มีการนำาบุคคลที่เคยตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์	 ร่วมถ่ายทอด

ประสบการณ์ด้วย	 ทั้งนี้	 ในที่ประชุมยังมีการหารือแนวทางแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวตั้งแต่

ต้นเหตุ	 โดยเน้นไปที่ปัจจัยแวดล้อมที่ทำาให้เกิดการอพยพคือ	 การว่างงาน	 ที่เป็นปัจจัยหนึ่ง

และผู้อพยพอาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 	

สมเด็จพระสันตะปาปา	ฟรานซิส	ท่ี	๑
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ทางการไทยและเมียนมาร์ ลงนามอนุญาตพลเมือง ๒ ประเทศ ข้ามพรมแดน 

โดยไม่ต้องใช้วีซ่า

						 วันท่ี	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๘	คณะรัฐมนตรีประเทศไทยอนุมัติข้อตกลงร่วมกันกับ

ประเทศเมียนมาร์	อนุญาตให้พลเมืองของ	๒	ประเทศ	เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่า	

ได้ถึง	๑๔	วัน	โดยการเดินทางสามารถใช้เพียงหนังสือเดินทางเท่านั้น 

	 โดย	 พลเอก	 ธนะศักดิ์	 ปฏิมาประกร	 รองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศของไทย	 มีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว	 ทั้งนี้	 ข้อตกลงการเข้า

ประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่ามีการอนุมัติมาตั้งแต่รัฐบาลก่อน	 ตั้งแต่เมื่อวันที่	 ๒๒	 ตุลาคม	

๒๕๕๖	 เพียงแต่การตกลงฉบับใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย	 โดยระบุพลเมืองของทั้ง	

๒	 ประเทศ	 ที่มีเพียงหนังสือเดินทางจะได้รับสิทธิ์ให้สามารถเข้าประเทศได้นาน	 ๑๔	 วัน	

หากเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินพาณิชย์	 และข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นว่าแต่ละประเทศ

สามารถยกเลิกสัญญาผ่านการเจรจาทางการทูตได้	 จะมีผลบังคับใช้หลัง	 ๙๐	 วัน	 ซึ่งเป็น	

กรอบเวลาเดียวกับข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าประเทศในอาเซียน	ที่จากเดิมได้เพียง	๖๐	วัน	ทั้งนี้	

สัญญาดังกล่าว	 จะถูกนำามาใช้สำาหรับผู้เดินทางชาวเมียนมาร	์ ที่เดินทางมายังประเทศไทย	

ผ่านทางสนามบิน	 ๒๓	 แห่งทั่วประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อตกลงสามารถถูกระงับชั่วคราว	

เพื่อความปลอดภัย		หรือเหตุผลด้านสุขภาพ	๑๕	วัน		หลังการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
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นายกรัฐมนตรีของเยอรมัน ต่อสายถึงผู้นำาตุรกี ลั่นสนับสนุนต่อต้านก่อการร้าย

ในระดับที่เหมาะสม	

	 วันที่	 ๒๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นางอังเกลา	 แมร์เคิล	 นายกรัฐมนตรี																																																																																																																								

ของเยอรมัน	 กล่าวสนับสนุนตุรกีต่อต้านการก่อการร้าย	 ระหว่าง	 สนทนาผ่านทาง

โทรศัพท์กับนายอาเหม็ด	 ดาวูโตกลู	 นายกรัฐมนตรีของตุรกี	 โดยการเจรจามีขึ้นหลัง

เกิดเหตุคนร้าย	วางระเบิดสังหารเจ้าหน้าท่ีทหารตุรกีเสียชีวิต	๒	นาย	และบาดเจ็บราว	๑๐	นาย	

ตอบโต้ตุรกีที่โจมตีพรรคแรงงานเคิร์ดหรือ	 PKK	 พร้อมไปกับการโจมตีกลุ่มก่อการร้ายอิรัก	

และซีเรีย 	

	 ทั้งนี้แม้ว่าผู้นำาเยอรมันจะประกาศสนับสนุนแต่ยังคงยำ้าว่าจะเป็นการสนับสนุน

ในระดับที่สมควร	 ขณะที่ยุโรปกำาลังสนับสนุนตุรกี	 ด้านโฆษกของ	 PKK	 กล่าวว่า					

นายกรัฐมนตรีของเยอรมัน	 จะต้องทราบด้วยว่ากระบวนการสันติกับเคิร์ดจะไม่เกิดขึ้น	

แต่จะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำาบากมากมาย	ทั้งนี้กองกำาลัง	PKK	กล่าวว่าสัญญา

สงบศึกกับตุรกี	 หมดความหมายทันทีหลังค่ายพักชาวเคิร์ดทางตอนเหนือของอิรักถูกเคร่ืองบินรบ

ของตุรกีโจมตี
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กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศผลการจัดอันดับค้ามนุษย์ 

ปี ๒๕๕๘ เป็นทางการประเทศไทยยังอยู่เทียร์ ๓ เหมือนเดิม 

						 วันที่	 ๒๗	 กรกฎาคม	๒๕๕๘	กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	 เปิดเผย

รายงานการค้ามนุษย์ประจำาปี	 ๒๕๕๘	 อย่างเป็นทางการ	 ซึ่งปรากฏว่า	 ยังคงจัดอันดับ

ประเทศไทยอยู่ในเทียร์	 ๓	 หรือกลุ่มประเทศท่ีจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ต่ำาท่ีสุดต่อไป	 ร่วมกับ

ประเทศต่าง	 ๆ	 อีก	 ๒๒	 ประเทศ	 เช่น	รัสเซีย	อิหร่าน	 เกาหลีเหนือ	ซีเรีย	เยเมน	ลิเบีย	

เป็นต้น	 โดยกลุ่มที่ถูกจัดให้อยู่ในเทียร์	 ๓	 นี้	 ในภูมิภาคอาเซียนมีเพียงประเทศไทย										

เพียงชาติเดียว	 ขณะที่มาเลเซียซึ่งมีปัญหาเรื่องผู้อพยพชาวโรฮีนจาเหมือนกับไทย	

ในช่วงที่ผ่านมาได้รับการปรับเลื่อนจากเทียร์	 ๓	 ไปอยู่เทียร์	 ๒	 ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ	

เรียบร้อยแล้ว	 

	 ด้านวุฒิสภาสหรัฐฯ	 สงสัยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำาปี	 ๒๕๕๘														

นายจอห์น	 เคอร์รี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ	 แถลงสรุปรายงานดังกล่าว	นายบ็อบ	คอร์เกอร์	

ประธานคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์วุฒิสภาสหรัฐฯ	 และนายเบน	 คาร์ดิน	 วุฒิสมาชิก	

เกิดความกังขาในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำาปี	๒๕๕๘	ของสหรัฐฯ	 และได้ทำาหนังสือ																																																																																																																							

ถึงนายจอห์น	 เคอร์รี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ	 ขอให้แถลงบรรยายสรุปเร่ืองรายงานสถานการณ์

ดังกล่าวโดย	ประธานคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์และวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ	ระบุว่าต้องการความ

เข้าใจท่ีชัดเจนมากกว่าน้ี	 สำาหรับข้อเท็จจริงพ้ืนฐานท่ีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ	 ได้ยกระดับ				
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หลายประเทศ	 เช่น	 คิวบา	 กับมาเลเซีย	 ซ่ึงหลุดพ้นจากกลุ่มเทียร์	 ๓	 ข้ึนไปอยู่กลุ่มเทียร์	 ๒	

โดยที่ความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ	 ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของรายงานซึ่งได้จัดอันดับรัฐบาล													

ของ	 ๑๘๘	 ประเทศท่ัวโลก	 ว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์	 กลุ่มสิทธิมนุษยชนและ

สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ	 จากพรรคเดโมแครตต่างกล่าวหากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ	 ว่า

มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดอันดับ	 โดยเฉพาะในกรณีของมาเลเซีย

ประเทศคู่ค้าสำาคัญของสหรัฐฯ	ทั้งที่ล้มเหลวในการปราบปรามการค้ามนุษย์ก็ตาม

ประธานาธิบดีตุรกีเยือนจีน ถกซื้อขายระบบขีปนาวุธ ขณะความสัมพันธ์

ระหว่างกันยังอึมครึม

	 วันท่ี	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๘		นายเรเจป	ไตยิป	เออร์โดกัน 

ประธานาธิบดีตุรกี	 เดินทางถึงประเทศจีนท่ามกลางความ																																																																																																																										

ตึงเครียดในปัญหาชนกลุ่มน้อยอุยกูร์	 และการเจรจาความเป็น									

ไปได้	 ในการซื้อขายขีปนาวุธเต็มไปด้วยความละเอียดอ่อน																																																																																																																																			

ขณะที่ 	 ความสัมพันธ์ภายนอกมีทีท่ า เป็นมิตรต่อกัน	

ซ่ึงตุรกียังมีความรู้สึกไม่พอใจจากรายงานท่ีระบุว่า	 ชนกลุ่มน้อย												

อุยกูร์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 ถูกกีดกันในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในช่วงเทศกาลรอมฎอน	 มีการประท้วงเผาธงชาติจีนที่ เป็น										

สัญลักษณ์บ้านเกิดของชาวอุยกูร์ขึ้นที่หน้าสถานทูตในตุรกีเมื่อเดือนก่อน	 ซึ่งทางการตุรกี

ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 โดยจีนได้ชี้แจงว่า	 แม้จะไม่ให้สิทธิ์ในงาน

บริหารแก่พรรคแรงงานอุยกูร์	 แต่ได้ให้สิทธิ์ในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนและนักเรียน	

นักศึกษาทั่วไป	 ในเวลาต่อมา	 มีกลุ่มผู้ไม่พอใจแสดงท่าทีเป็นภัยต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน	

หรือชาวเอเชียที่มีลักษณะคล้ายกับชาวจีนในตุรกีด้วย	 ซึ่งจีนได้แถลงการณ์ให้ตุรกีชี้แจง

ต่อเร่ืองดังกล่าวให้ชัดเจน	 สำาหรับการเดินทางเยือนจีนคร้ังน้ีผู้นำาตุรกีจะได้พบกับผู้นำาเบอร์	 ๑	

ของจีน	 หลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ	 อย่างไรก็ตาม	 ความสัมพันธ์ของ	 ๒	 ประเทศ	

นายเรเจป	ไตยิป												
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อยู่ในความซับซ้อน	 เนื่องจากตุรกีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ	 ที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่

ในสงครามซีเรียด้วยกัน	 ขณะที่ตุรกีเป็นสมาชิกสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ  แต่ตกลงที่จะ

ซื้อระบบขีปนาวุธป้องกันทางอากาศจากจีน	 ซึ่งการซื้อขายระหว่างจีนกับตุรกี	 ทำาให้ตุรกี

มีความขัดแย้งกับสมาชิกนาโต้ที่เกรงว่าความลับทางการทหารของนาโต้จะรั่วไหลไปยังจีน 
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คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

	 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 แถลงถึง

ผลสำารวจประชาชนทั่วประเทศ	 พบส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ

ร่างรัฐธรรมนูญ		

	 วันที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๕๘	นางถวิลวดี	บุรีกุล																																																																								

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 กล่าวถึง	 ผลสำารวจ													

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ		

ครั้งที่	๒	จำานวน		๗๗,๑๖๐	คน	จาก	๗๗	จังหวัดทั่วประเทศ					
นางถวิลวดี	บุรีกุล																																							
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ระหว่างวันที่	 ๑	 –	 ๓๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 พบว่า	 ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

ที่แตกต่างกัน	 โดยประชาชนร้อยละ	 ๙๓	 มีความคิดเห็นว่า	 เมื่อสมาชิกฯ	 ได้เป็น																		

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี	 จะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกฯ	 และร้อยละ	 ๙๐.๙	 เห็นด้วย					

ที่สมาชิกฯ	บัญชีรายชื่อจะต้องมาจากความนิยมของประชาชน		และร้อยละ	๘๖.๖	เห็นด้วย																																																																																																																				

กับการให้มีนายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกได้หากบ้านเมืองเกิดวิกฤต	 แต่จะต้องใช้เสียง				

ไม่น้อยกว่า	๒	ใน	๓

	 ขณะที่ประชาชนกว่าร้อยละ	 ๙๐	 เห็นด้วยที่ให้กำาหนดกรอบเวลาพิจารณาคดี				

ให้มีความชัดเจน	 และผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ส่วนการปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรม	 ควรจะเร่งการปฏิรูปองค์กรศาลให้มีความเป็นกลาง	 โปร่งใส	มีคุณธรรม	

ไม่เลือกปฏิบัติ	 และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	 พร้อมกับให้ความรู้ต่อประชาชน

ในเรื่องของกฎหมาย	 อย่างไรก็ตาม	 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข

ความขัดแย้งในอนาคต	 โดยร้อยละ	 ๗๗.๓	 สนับสนุนให้ตั้งรัฐบาลผสม	 และปลุกจิตสำานึก

เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	 ส่วนประเด็นการนิรโทษกรรม	 ผู้เก่ียวข้องการชุมนุมทางการเมือง									

โดยต้องไม่เกี่ยวกับผู้ที่กระทำาผิดทางอาญา	 พบว่า	 ประชาชนเห็นด้วยร้อยละ	 ๕๒.๙		

ซึ่งลดลงจากการสำารวจในครั้งแรก	ที่เห็นด้วยร้อยละ	๙๐.๕
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คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สภาปฏิรูป

แห่งชาติ	 แถลงถึงวาระปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ระบุ	 ต้องมีการสร้างความรู้

ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนมีความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากร	

	 วันที่	 ๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นายปราโมทย์	

ไม้กลัด	 ประธานกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 (สปช.)	 กล่าวว่า																																																												

กรรมาธิการฯ	 ได้ส่งรายงานวาระการปฏิรูปกลไกการบริหาร																																																																					

จัดการทรัพยากรน้ำาและร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำา	 พ.ศ.	 ....	 และเรื่องการจัดการภัยพิบัติ

ตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน	 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

ดำาเนินการต่อตามมติที่ประชุม	 สปช.	 แล้ว	 โดยทาง

คณะกรรมาธิการได้เสนอให้มีประเด็นการปฏิรูปหลัก	

๓	 ประเด็น	 คือ	 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

การปฏิรูประบบ	 โครงสร้างองค์กร	 และกฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้ง	 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือและกลไกในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			

	 นายปราโมทย์	 กล่าวว่า	 ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับภัยธรรมชาติ																												

หลายประเภทและเกิดข้ึนอยู่บ่อยคร้ัง	 ไม่ว่าจะเหตุการณ์ภัยพิบัติตามธรรมชาติ	 สถานการณ์																																																																																																																																			

ภัยพิบัติตามธรรมชาติ	 ซ่ึงมีแนวโน้มในการเกิดแบบเฉียบพลัน	 มีจำานวนการเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง					

ดังนั้น	 การแก้ปัญหาภัยพิบัติตามธรรมชาติจึงต้องเป็นปัญหาสำาคัญต้องร่วมมือกัน	 โดยต้อง

อาศัยหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกลไกหลักในการดำาเนินการแก้ไขปัญหา

ต่อไป

นายปราโมทย์	ไม้กลัด													
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คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

	 คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	

เสนอ	 ๖	 แนวทาง	 สู่การปฏิรูปพลังงานทดแทน	 พลังงาน

หมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงาน		

	 วันท่ี	๘	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ศาสตราจารย์ดุสิต	เครืองาม	

ท่ีปรึกษากรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน	 และนายเจน	 นำาชัยศิริ									

โฆษกกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ																				

(สปช.)	 แถลงถึงผลการดำาเนินงานของกรรมาธิการ	

สู่	 ๖	 แนวทางในการปฏิรูปพลังงานทดแทน	 พลังงานหมุนเวียน

และอนุรักษ์พลังงาน	 โดยเน้นให้ประชาชนเป็นผู้ใช้	 ผู้ผลิต									

และจำาหน่ายพลังงาน	 คือ	 โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี	 ซึ่งทาง	 สปช.	

ได้เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว	พร้อมจัดทำาร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน	พ.ศ.	....	เพ่ือ

ปฏิรูปกฎหมายด้านพลังงานทดแทน	 และเน้นการทำาวิจัยจัดทำาแนวทางการปฏิรูปพลังงาน			

ชีวภาพ	 ควบคู่กับการปฏิรูปแนวทางในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน

ชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะเวลา	๑๐	ปี	และเป็นศูนย์กลางยานยนต์

ไฟฟ้าในอาเซียน	 ที่เน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบโลจิสติกส์และการส่งเสริมไฟฟ้าแบบ

แบตเตอรี่เป็นแนวทางหลัก	 ส่วนการประหยัดพลังงานจะใช้ระบบบริษัทจัดการพลังงานกับ

หน่วยงานภาครัฐและการบังคับใช้ข้อบัญญัติใช้พลังงานสำาหรับอาคาร		

	 ขณะที่	 องค์กรในการดำาเนินงานด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ	 ได้เสนอให้

แยกกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 ออกเป็นกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และกรมอนุรักษ์พลังงาน	 เพื่อให้มีองค์กรหลักที่ดูแลการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงานแยกอย่างชัดเจน	 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและอำานาจหน้าที่และแนวทางปฏิรูป

ต่อไป

ศาสตราจารย์ดุสิต	เครืองาม
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คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

	 โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 แถลงถึงผลการประชุมกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ	ได้พิจารณาเสร็จในส่วนบททั่วไปของหมวดศาลและกระบวนการยุติธรรม	

	 วันที่	 ๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 พลเอก	 เลิศรัตน์	 รัตนวานิช	 ที่ปรึกษาและโฆษก

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	

วันแรก	ณ	โรงแรมเอเชีย	พัทยา	โดยที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาตั้งแต่ภาค	๓	หลักนิติธรรม	ศาล	

และองค์กรตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	 โดยพิจารณาเสร็จสิ้นในส่วนบททั่วไปของหมวดศาล

และกระบวนการยุติธรรม	 และมีการปรับแก้เนื้อหาที่สำาคัญ	 คือ	 การตัดมาตรา	 ๒๒๕	ออก

ซึ่งเกี่ยวกับที่มาขององค์กรบริหารงานบุคคลของศาล	 แล้วให้นำาไปบัญญัติไว้ในมาตรา	 ๒๑๙	

และให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรมและศาลปกครอง	

รวมทั้ง	 เรื่องการอุทธรณ์คำาสั่งองค์กรบริหารงานบุคคลของศาล	 ลงโทษทางวินัยผู้พิพากษา

และตุลาการ	ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติเช่นกัน	ซึ่งเป็นหน้าที่ของประธานแต่ละศาลจะ

เป็นผู้เสนอร่างกฎหมายต่อไป

	 ขณะที่	 มาตรา	 ๒๒๒	 ที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยอำานาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรม	

ศาลปกครอง	 ศาลทหาร	 และศาลอื่น	 ๆ	 ได้กำาหนดให้ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน

คณะกรรมการวินิจฉัย	ประธานศาลอ่ืน	 ๆ	เป็นกรรมการ	รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนๆ	อย่างน้อย	๔	คน	
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เป็นกรรมการ	ซึ่งสามารถตั้งอนุกรรมการทำาหน้าที่พิจารณาแต่ละกรณีได้	 ส่วนมาตรา	๒๒๘	

ที่เกี่ยวกับองค์กรอัยการ	 มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำาหน้าที่ของอัยการตามวรรคหนึ่ง	 โดย

เพิ่มข้อความที่ต้องทำาหน้าที่	 “โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์”	 ขณะที่โครงสร้าง

ของคณะกรรมการอัยการ	 ที่เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการ	 ก็ให้เป็น

ไปตามกฎหมายบัญญัติ	 ที่สำานักงานอัยการสูงสุดจะเป็นผู้เสนอร่างกฎหมาย	 โดยที่มาของ

ประธานคณะกรรมการอัยการ	 จะเป็นอดีตข้าราชการอัยการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ

อัยการ	 นอกจากนี้	 ยังมีการปรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำารงตำาแหน่งในองค์กรรัฐวิสาหกิจ	

จากเดิมข้าราชการอัยการจะดำารงตำาแหน่งใด	 ๆ	 ในองค์รัฐวิสาหกิจมิได้	 เป็นห้ามดำารงตำาแหน่ง

กรรมการในองค์กรรัฐวิสาหกิจด้วย

คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ	 การเงินและ								

การคลัง	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	เสนอ	๕	หลักการปฏิรูประบบ

และโครงสร้างภาษี	เน้นการแยกภาษีเป็น	๒	ระดับ	ขยายช่วง

เงินได้และยกเลิกอากรแสตมป์	

	 วันที่	 ๑๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นายสมชัย	 ฤชุพันธุ์	

ประธานกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ	 การเงินและการคลัง		

พร้อมด้วยนายกิติพงศ์	อุรพีพัฒนพงศ์		โฆษกกรรมาธิการฯ		

และนายวิริยะ	 นามศิริพงศ์พันธ์ุ	 กรรมาธิการฯ	 ร่วมกันแถลงว่า												

กรรมาธิการฯ	 เตรียมส่งรายงานการปฏิรูประบบและ

โครงสร้างภาษีต่อคณะรัฐมนตรี	 ตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติเห็นชอบ	 โดยกรรมาธิการ	

ได้เสนอ	๕	หลักการ	เพื่อการปฎิรูปที่เน้นการแยกภาษีเป็น	๒	ระดับ	โดยแยกภาษีระดับชาติ

กับภาษีระดับท้องถิ่นให้ชัดเจน	 	 เก็บภาษีให้ครบฐาน		ขยายช่วงเงินได้	ยกเลิกอากรแสตมป์		

และปรับปรุงการบริหารจัดเก็บภาษีให้รัดกุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	 ทั้งนี้	

นายสมชัย	 ยืนยันว่า	 การจัดการระบบภาษีที่เสนอไปนั้นเป็นระบบที่มีความยุติธรรม	

ประชาชนจะเสียภาษีได้ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น	 จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำาได้	 และส่งให้

การแข่งขันของธุรกิจไทยดีขึ้น	อีกทั้งระบบการคลังของไทยก็จะกระจายอำานาจมากขึ้นด้วย

นายสมชัย	ฤชุพันธุ์	
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คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

	 การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

เพื่อพิจารณารายมาตรา	 จะเข้าสู่การพิจารณาในภาค	 ๔											

การปฏิรูปและสร้างความปรองดอง

	 วันท่ี	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘	 ศาสตราจารย์บวรศักด์ิ	

อุวรรณโณ	ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	ได้ชี้แจง

ก่อนการเริ่มประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างฯ	 ว่า	 หลังจาก

ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พ.ศ.	

๒๕๕๗	 แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับท่ี	 ๑)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 มีผลบังคับใช้										

คณะกรรมาธิการจะดำาเนินการพิจารณาตามกรอบเดิม	

ในขณะที่การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณารายมาตราในวันนี้																						

จะเข้าสู่การพิจารณาในภาค	 ๔	 การปฏิรูปและสร้างความปรองดอง	 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่

มาตรา	 ๒๗๗	 โดยคณะกรรมาธิการจะรอผลการหารือของคณะกรรมาธิการปฏิรูปท้ัง	 ๑๘	 คณะ	

เพ่ือวางแนวทางในการปฏิรูปให้สอดคล้องกัน	 ท้ังน้ี	 ภายหลังท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

(ฉบับช่ัวคราว)	พ.ศ.	๒๕๕๗	แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับท่ี	๑)	พ.ศ.	๒๕๕๘	 มีผลบังคับใช้จะส่งผลให้																								

กรอบเวลาในการทำางานสามารถขยายเวลาออกไปได้อีก	 โดยในมาตรา	 ๓๗	 ระบุ

ให้เวลาคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญตามคำาขอแก้ไข	

โดยเปิดโอกาสให้ขอขยายเวลาเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน	 ๓๐	 วัน	 นับตั้งแต่วันครบกำาหนด	 ทั้งนี้							

ต้องช้ีแจงเหตุผลจำาเป็นต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติรับทราบ	 ซ่ึงหลังจากพิจารณาปรับแก้เสร็จแล้ว																												

ให้ส่งต่อไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 โดยกำาหนดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ดำาเนินการลงมติ																																																																																																																							

เพื่อพิจารณารับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ	 หลังจากรับร่างจากคณะกรรมาธิการยกร่างฯ	

๑๕	 วัน	 ซึ่งหากสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติรับร่างรัฐธรรมนูญก็จะไปสู่การทำาประชามติของ

ประชาชนต่อไป

ศาสตราจารย์บวรศักด์ิ	อุวรรณโณ
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คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 มติประชุมอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เสนอจัดตั้ง	

“สมาพันธ์ข้าวและชาวนาแห่งประเทศไทย”	 พร้อมเสนอให้รัฐสนับสนุนเล้ียงวัวเป็นอาชีพเสริม		

ในสถานการณ์ภัยแล้ง		

	 วันที่	 ๑๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นายอุทัย	 สอนหลักทรัพย์	 เป็นประธาน																									

อนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ได้ประชุมร่วมกับ	 นายอำานวย	 ปะติเส													

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 นายสุเทพ	 คงมาก	 นายกสมาคมชาวนา

และเกษตรกรไทย	 นายประสิทธิ์	 บุญเฉย	 นายกสมาคมชาวนา	 ข้าวไทย	 เพื่อร่วมกัน

แก้ปัญหาให้กับชาวนาท่ีประสบภัยแล้ง	 โดยท่ีประชุมเสนอให้มีการจัดต้ัง	 “สมาพันธ์ข้าวและ

ชาวนาแห่งประเทศไทย”	 รวม	 ๗	 องค์กรให้เป็นหนึ่ง	 เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ	 พิทักษ์

ผลประโยชน์ชาวนา	 ขณะท่ีผู้แทนชาวนาได้เสนอให้ฝ่ายรัฐสนับสนุนให้เล้ียงวัวเป็นอาชีพเสริม

ในภาวะภัยแล้ง	 ด้านนายอำานวย	 ปะติเส	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ว่า	 ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี		

การแจกจ่ายน้ำาเป็นไปตามปกติ	 ส่วนการเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง	 ได้วาง

มาตรการเพื่อช่วยเหลือแล้ว	 เช่น	 การพักหนี้เกษตรกร	 โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ	อย่างไรก็ตาม		สถานการณ์ในแต่ละจังหวัดไม่น่าเป็นห่วง		

โดยจะประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน	 และการประกาศพื้นที่ภัยภิบัติจะให้ผู้ว่าราชจังหวัด

แต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ	 ขณะท่ีการลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ์ภัยแล้งน้ัน	 เป็นคำาส่ัง						

ของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวง	 กรม	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและ

ส่วนต่างๆ	ลงพื้นที่ต่อไป
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คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ																																																																																																																											

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 และคณะ	 ร่วมกันแถลงข่าวถึง	 ความคืบหน้าของวาระปฏิรูปการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

	 วันท่ี	 ๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นายประมนต์																																																																																																												

สุธีวงศ์	 ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปราม																																																																																																																									

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 และคณะ	

ร่วมกันแถลงข่าวถึงความคืบหน้าของวาระปฏิรูปการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบว่า	 การทำางาน

ของคณะกรรมาธิการฯ	 เป็นการทำางานร่วมกับรัฐบาล	

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 และคณะกรรมาธิการ

ต่าง	 ๆ	 และได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา	 ๒	 คณะ	

ประกอบด้วย	 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 และ

คณะกรรมการต่อการทุจริตแห่งชาติ	 โดยมีการดำาเนินการเก่ียวกับการปรับปรุงการทำางานของ

รัฐวิสาหกิจ	 การเปิดเผยข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย	์

การกำาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการนำาโครงการหลักสูตร	“โตไปไม่โกง”	 ไปบรรจุในโรงเรียนต่าง	ๆ	

ท่ัวประเทศ	เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดซ้ือจัดจ้าง	 การสนับสนุนพระราชบัญญัติ												

การอำานวยความสะดวก	 ตลอดจนการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย							

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒

	 สำาหรับการทำางานร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 ได้มีการเสนอ

ให้บัญญัติเรื่องสิทธิพลเมืองในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ภาครัฐ	 ส่วนการทำางานร่วมกับคณะกรรมาธิการต่าง	 ๆ	 นั้นเป็นการประสานงานภายใน

สภาปฏฺิรูปแห่งชาติ	 โดยจะเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่สามารถทำาได้โดยสะดวก

ในการบริหารประจำาวัน	 การกำาหนดมาตรการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับมาตรการต่าง	 ๆ	

ท่ีคณะกรรมาธิการได้กระทำาไปแล้ว	ท้ังน้ี	คณะกรรมาธิการได้เสนอยุทธศาสตร์	๓	ป.	ประกอบด้วย	

การปลูกฝัง	การป้องกัน	และการปราบปราม	ในครั้งนี้ด้วย

นายประมนต์	สุธีวงศ์
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คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 รองประธานกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	แถลงถึงแผนการจัดทำา

แผนปฏิรูปการกีฬา	พร้อมร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	๓	ฉบับ

	 วันท่ี	 ๒๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นายจุตินันท์	 ภิรมย์ภักดี	 รองประธานกรรมาธิการฯ																										

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 และพลเอก	 จิระ	 โกมุทพงศ์	 โฆษกกรรมาธิการฯ	 ร่วมกันแถลงว่า									

แผนของการปฏิรูปการกีฬาได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว	

และได้นำาผลสรุปจากการเปิดรับความคิดเห็นของบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาจัดทำาแผนปฏิรูปการกีฬา	

พร้อมร่างพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง	 ๓	 ฉบับ	 รวมท้ัง	 กรรมาธิการยังได้ดำาเนินการในเร่ืองสำาคัญ	

คือ	 การจัดทำาแผนปฏิรูปการกีฬาในรูปแบบของการปฏิรูป	 เช่น	 การใช้กีฬาเพ่ือสร้างความสันติสุข													

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติได้รับทราบแผนการปฏิรูปการกีฬาไปแล้ว	

และกรรมาธิการจะนำามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีดำาเนินการปฏิรูปต่อไป
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คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	

แถลงข่าวเรื่อง	 ผลการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา

	 วันที่	 ๒๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นายปราโมทย์	 ไม้กลัด	 ประธานกรรมาธิการ

ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 แถลงข่าวว่า	 ตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ							

ได้ดำาเนินการศึกษาทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ตลอดจนปัญหาและข้อจำากัดด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำาของประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 ตามที่ได้นำาเสนอผ่านรายงานเรื่อง	

การปฏิรูปกลไก	 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	 และร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำา	 พ.ศ.	 ....	 ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้ว	 ทั้งนี	้ คณะกรรมาธิการฯ	 จึงขอเปิดเผย

ผลการศึกษา	 รวมทั้งรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม	 พ.ศ.	 ....	 ในการสัมมนาเรื่อง	 “ถึงเวลาแล้ว...ที่ต้องปฏิรูปกลไกการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำา”	ในวันพุธท่ี	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๘	 ณ	โรงแรมแกรนด์	เมอร์เคียว	ฟอร์จูน	

กรุงเทพมหานคร	 โดยจะนำาผลการสัมมนาส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อประกอบการ

พิจารณาการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาของประเทศต่อไป
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คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม 

และทรัพย์สินทางปัญญา สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	

นวัตกรรม	 และทรัพย์สินทางปัญหา	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	

เสนอกรอบการปฏิรูประบบการวิจัย	 ระบบวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	 นวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและระบบข้อมูล	

เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ				

	 วันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๘	นายศักรินทร์	ภูมิรัตน																																																																														

ประธานกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี								

วิจัย	 นวัตกรรม	 และทรัพย์สินทางปัญญา	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	

พร้อมด้วยนายเทียนชัย	 ป่ินวิเศษ	 โฆษกกรรมาธิการฯ	 แถลงว่า	

คณะกรรมาธิการฯ	 ขอเสนอกรอบการปฏิรูประบบการวิจัย	 	 ระบบวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	

นวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญหาและระบบข้อมูล	 เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา

ประเทศ	 โดยเน้นไปที่การปฏิรูปด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ	 ระบบงบประมาณ		

การลงทุน	 และการบริการด้านวิจัยและนวัตกรรม	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาและบริหาร

จัดการกำาลังคน	 และการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ	เช่น	การส่งเสริม

สนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพ	 อุตสาหกรรมยาและชีววัตถุที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อภาคการเกษตรและเพื่อชุมชน	 ซึ่งทั้งหมดนี้	 ควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท

ในการวางนโยบาย	 และกระจายการลงทุนด้านนวัตกรรมไปสู่ภูมิภาคและท้องถ่ินอย่างท่ัวถึง				

รวมทั้ง	 ต้องใช้ระบบวิจัยเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ	 เพื่อลด																																																		

ความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจ	 และสังคม	 สร้างสมรรถนะในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ		

และเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน	 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	 โดยท่ีภาครัฐจะต้องมีระบบวิจัยท่ีมีความเข้มแข็งและเป็นระบบ	 และในส่วนของ																																																																																																																				

การปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศนั้น	 ต้องเป็นไปเพื่อลดความซ้ำาซ้อน

ของกระบวนการทำางานและการจัดการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 เน้นการสร้าง

ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงาน	 โดยที่

ประชาชนต้องเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่	 และสามารถนำาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ

ในการแข่งขันได้จริงต่อไป

นายศักรินทร์	ภูมิรัตน
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คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ   

	 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 ได้พิจารณาบทเฉพาะกาล									

เสร็จสิ้นแล้ว	โดยที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้	มีทั้งสิ้น	๒๘๕	มาตรา

	 วันที่	 ๒๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ											

ได้พิจารณาบทเฉพาะกาลเสร็จสิ้นแล้ว	 โดยที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 มีทั้งสิ้น	 ๒๘๕	 มาตรา	

ทั้งนี้	 ที่ประชุมฯ	 ได้กำาหนดให้คณะรัฐมนตรีอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่	 และ

ให้องค์กรอิสระอยู่ในตำาแหน่งจนครบวาระตามเดิม	 และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	

ปฏิบัติหน้าที่	 สภาผู้แทนราษฎร	 และวุฒิสภา	 ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมสภาครั้งแรก			

สำาหรับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะจัดทำากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ									

เพื่อเสนอให้	 สนช.	 พิจารณาต่อและดำารงตำาแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีสภาผู้แทนราษฎร	

อย่างไรก็ตาม	 บทเฉพาะกาลไม่มีการกำาหนดอายุของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	

ที่เกิดตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแก้ไขเพิ่มเติมไว้	 เนื่องจากเห็นว่าสภาดังกล่าวเกิดขึ้น

ตามอำานาจของนายกรัฐมนตรี		จึงต้องสิ้นสุดตามคำาสั่งของนายกรัฐมนตรีเช่นกัน							
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คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

	 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะ	 ให้การรับรองกรรมการ																	

สิทธิมนุษยชนแห่งเครือรัฐออสเตรเลียด้านการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ	 ในโอกาสเดินทางเยือน

ประเทศไทย	พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

	 วันที่	 ๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นายปกรณ์	 ปรียากร	 โฆษกกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ	พร้อมด้วย	 นางถวิลวดี	บุรีกุล	และนายเจษฎ์	โทณะวณิก	กรรมาธิการยกร่างฯ	

ให้การรับรอง	Mr.Tim	Southphommasane	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย

ด้านการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติและคณะ	 ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย	 พร้อมท้ัง	

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการยกร่าง
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รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทย	 ซึ่งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ชี้แจงถึงขั้นตอน

การร่างรัฐธรรมนูญว่า	 ได้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ	 ให้ประชาชนและ

เยาวชนร่วมแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง	ทุกกลุ่ม	ทุกสาขาอาชีพ	นอกจากนี้	กรรมาธิการ

ยกร่างฯ	 ได้ตอบข้อซักถามของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย	 ถึงการให้

ความสำาคัญกับสิทธิมนุษยชนด้านความเสมอภาคตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบท่ีจัดทำาข้ึนโดยสหประชาชาติ	 รวมท้ัง	 ความเท่าเทียมหญิง	 ชาย																																																																																																													

การให้ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาต	ิ ศาสนา	 ภาษา	 ฐานะ	 หรือเพศสภาพ	

โดยได้บรรจุอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญภาค	 ๑	 หมวด	 ๒	 ที่ให้ความสำาคัญกับพลเมืองอย่างมาก	

นอกจากน้ี	 ได้เพ่ิมหลักสำาคัญเร่ืองการสร้างความปรองดองลงในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่น้ีด้วย	

อย่างไรก็ตาม	 ยอมรับว่าเรื่องการเมืองและระบบเลือกตั้งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ	

มีผู้แสดงความเห็นจำานวนมาก	 ซ่ึงกรรมาธิการยืนยันออกแบบให้ดีท่ีสุดและเกิดความเป็นธรรม	

ส่วนประเด็นการควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดิน

ท่ีหลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงน้ัน	 กรรมาธิการยกร่างฯ	 ได้ทบทวนตามข้อสังเกตและยืนยันว่า

ไม่มีการควบรวม

					 พร้อมกันนี้	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย	ได้กล่าวว่า	เข้าใจถึง																																																																																																													

กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนของประเทศไทย	 และ

การตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน	 การให้ความสำาคัญกับการดูแลผู้อพยพ	 ชนกลุ่มน้อย																							

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัดผล	 ทั้งนี้	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 การดำาเนินการของไทย																																																																																																																						

จะนำาไปสู่เป้าหมายตามที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกได้ร่วมตกลงกันกับองค์การสหประชาชาติ

ในการก้าวสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาร่วมกันในปี	๒๕๕๘
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คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

	 ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 รับหนังสือจากผู้แทนสภาองค์กรชุมชน

ตำาบลและสภาพัฒนาการเมือง	 ที่ขอให้สนับสนุนให้ร่างรัฐธรรมนูญคงหลักการสำาคัญ								

เรื่องการกระจายอำานาจและสิทธิชุมชน	

	 วันที่	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 ศาสตราจารย์บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ	 ประธาน

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 รับหนังสือจาก	นางสาววิภาศศิ	 ช้างทอง	ผู้แทนสภาองค์กร

ชุมชนตำาบลและสภาพัฒนาการเมือง	ที่ขอให้สนับสนุนการคงหลักการสำาคัญของบทบัญญัติ

เรื่องการกระจายอำานาจและสิทธิชุมชนตามร่างรัฐธรรมนูญเดิมไว้ในมาตรา	๘๒	 (๓),	๒๑๑,											

๒๑๕	 และ	 มาตรา	 ๒๘๕	 และกำาหนดให้มีองค์กรภาคประชาชนที่มีกฎหมายรองรับ	

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำาเนินงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน	

ส่วนการคงหลักการมาตรา	๖๓	และ	๖๔	เป็นการให้สิทธิชุมชนในการปกป้อง	รักษา	ใช้ประโยชน์	

และร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้ง	 ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม	และทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน

	 ศาสตราจารย์บวรศักดิ์	 กล่าวว่า	 คณะกรรมาธิการยกร่างฯ	 ได้พิจารณาเรื่อง								

ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว	 โดยให้สิทธิชุมชนมีอำานาจมากกว่าเดิม	 ส่วนเรื่องการกระจายอำานาจ

จะยังอยู่ในร่างด้านการปฏิรูป	 พร้อมจะนำาไปกำาหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่อไป
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คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 ประธานกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	สภาปฏิรูปแห่งชาติ									

รับหนังสือจาก	 ผู้แทนชุมชนบ้านทับยาง	 จังหวัดพังงา	 ตัวแทนชุมชน	 พร้อมด้วยคณะ	

เพื่อขอคัดค้าน	พ.ร.บ.	ป่าชุมชน	

	 วันที่	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นายปราโมทย์	 ไม้กลัด	 ประธานกรรมาธิการ										

ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 รับหนังสือจากนางทัศนา	 นาเวช										

ผู้แทนชุมชนบ้านทับยาง	 จังหวัดพังงา	 พร้อมด้วยคณะ	 จำานวน	 ๗๐	 คน	 ประกอบด้วย	

กลุ่มชนเผ่ากระเหรี่ยง	 กลุ่มชนเผ่าปกาเกอะญอ	 กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล	 และกลุ่มชาวบ้าน	

ที่ได้รับผลกระทบจากป่าไม้	 เพื่อขอเสนอคัดค้านร่าง	 พ.ร.บ.	 ป่าชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งเป็น

กฎหมายที่รัฐไม่รับรองสิทธิ	ไม่ส่งเสริม	ไม่สนับสนุนป่าชุมชนอย่างจริงจัง	
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คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

	 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 ประชุมพิจารณาร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

เป็นรายมาตรานอกสถานที่

	 วันที่	 ๑๒	 กรกฎาคม	๒๕๕๘	นายคำานูณ	 สิทธิสมาน	 โฆษกกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ	 กล่าวถึง	 ความคืบหน้าการพิจารณาบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราว่า	

ตั้งแต่วันที่	๑๓	-	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๕๘	กรรมาธิการยกร่างฯ	จะเดินทางไปประชุมพิจารณา

ร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรานอกสถานที่	ณ	โรงแรมเอเชีย	พัทยา	จังหวัดชลบุรี	

โดยจะหารือเก่ียวกับบทบัญญัติรายมาตราในภาค	 ๓	 หลักนิติธรรม	 ศาล	 และองค์กรตรวจสอบ													

การใช้อำานาจรัฐ	 ภาค	 ๔	 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง	 รวมทั้ง	 บทบัญญัติ

บางมาตราท่ียังหาข้อยุติไม่ได้	 และเป็นการทบทวนเน้ือหาสาระท้ังหมดให้เกิดความรอบคอบ

อีกครั้งหนึ่ง	 ดังนั้น	 จึงคาดว่ากระบวนการทุกอย่างน่าจะดำาเนินการได้แล้วเสร็จในช่วง

การประชุมครั้งนี้	

นายคำานูณ	สิทธิสมาน
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คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

	 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	

เตรียมแนวทางแก้ปัญหานักการเมืองทุจริต	 โดยให้

ประชาชนยื่นตรวจสอบโดยตรง	 พร้อมบัญญัติให้มี

ศาลคดีทุจริต	 แผนกคดีวินัยการคลังศาลปกครอง	

เป็นกลไกใหม่แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

	 วั นที่ 	 ๑๔ 	 ก รกฎาคม 	 ๒๕๕๘																

นายชูชัย	 ศุภวงศ์	 รองประธานกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ	 เปิดเผยถึงความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นการปฏิรูปและการขจัด

ปัญหาคอร์รัปชันว่า	 การยกร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้	 คณะกรรมาธิการฯ	 ได้บัญญัติแนวทาง

ป้องกันปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปว่า	 “ในกรณีที่มีหลักฐาน

อันควรเชื่อได้ว่าผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำาการดังกล่าว	

วิญญูชนหรือผู้รู้ผิดรู้ชอบเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอย่างร้ายแรง	 สามารถ

ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	(คตง.)	หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ซ่ึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินโดยความเห็นชอบของ	 คตง.	 หรือ																																																																																																																	

ป.ป.ช.	 อาจไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำานวนยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง	 แผนกคดีวินัย

การคลังและการงบประมาณ	 และให้ศาลวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า	 ทำาให้ม่ันใจได้ว่าจะสามารถหยุดย้ัง

ความเสียหายแก่รัฐอย่างร้ายแรงได้”	 เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองอย่างร้ายแรง	

แต่ไม่มีกลไกใดที่สามารถยับยั้งหรือป้องกันการกระทำาดังกล่าวได้

	 นายชูชัย	 ยังกล่าวต่อไปว่า	 นอกเหนือจากการจัดตั้งให้มีแผนกคดีวินัยการคลัง

และการงบประมาณเพื่อปกป้องเงินของแผ่นดินแล้ว	 คณะกรรมาธิการยกร่างฯ	 ยังเห็นชอบ

ในหลักการที่ว่าด้วยเรื่องแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในศาล

อาญาที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นโดยประกาศคณะกรรมการบริหารยุติธรรมเมื่อวันที่	 ๒๙	 มิถุนายน	

๒๕๕๘	 เพื่อให้ในอนาคตเมื่อมีคดีทุจริตในปริมาณที่มากพอ	 จะได้สามารถยกระดับเป็น

ศาลคดีทุจริตฯ	 ต่อไปได้	 ซึ่งกลไกใหม่ดังกล่าวข้างต้น	 เป็นการปฏิรูปโครงสร้างระบบขจัด

คอร์รัปชันที่สำาคัญ	เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี

นายชูชัย	ศุภวงศ์	



149

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

	 คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ	 การเงินและการคลัง	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

แถลงเตรียมจัดสัมมนาเรื่อง	 “เศรษฐกิจไทยจะเดินหน้าอย่างไร”	 หวังภาครัฐและเอกชน

ทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ				

ของประเทศ	

	 วันท่ี	 ๑๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 พลอากาศเอกชนะ	 อยู่สถาพร	 ประธานกรรมาธิการ																																																																																																																																							

การเศรษฐกิจ	การเงินและการคลัง	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	แถลงเตรียมจัดสัมมนาเร่ือง	“เศรษฐกิจไทย

จะเดินหน้าอย่างไร”	ในวันพุธที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องจตุรทิศ	ชั้น	๓	โรงแรมโกลเด้น	

ทิวลิป	 ซอฟเฟอริน	 ถนนพระราม	 ๙	 กรุงเทพฯ	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสัมมนา	 เพื่อให้

ความรู้ความเข้าใจแก่ภาครัฐและเอกชนได้รับทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน	 รวมท้ัง										

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	 พร้อมทั้ง	 ร่วมระดม

ความคิดเห็นและรวบรวมข้อเท็จจริง	 ตลอดจนรับทราบนโยบาย	 มาตรการ	 หรือแนวทางท่ีเหมาะสม	

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ	

	 ทั้งนี้	 ภายในงานจะมีการอภิปรายในหัวข้อ	 “เศรษฐกิจไทยจะเดินหน้าอย่างไร”	

โดย	นายวรพล	โสคติยานุรักษ์	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	นายสุพันธุ์	มงคลสุธี	สมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 นายวิรไท	 สันติประภพ	

ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 นายเอกนิติ	 	 นิติทัณฑ์ประภาศ	 ที่ปรึกษา														

ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	 นายกิริฎา	 เภาพิจิตร	

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส	และ	นางสาวอุสรา	วิไลพิชญ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ฝ่ายวิจัย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์	จำากัด	(มหาชน)
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คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 	

	 คณะกรรมาธิการการเมือง	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 แถลงเตรียมจัดสัมมนา	 หัวข้อ	

“การเลือกต้ังที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม”	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำาข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ไปใช้ในการพิจารณาร่าง	พ.ร.บ.	ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

	 วันที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๘	นายกล้านรงค์	จันทิก	ประธานกรรมาธิการการเมือง	

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 แถลงเตรียมจัดสัมมนา	 หัวข้อ	 “การเลือกต้ังท่ีบริสุทธ์ิและเท่ียงธรรม”

ในวันพุธท่ี	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๘	โดยมีวัตถุประสงค์ในการสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ	

ตลอดจนการรับฟังข้อเสนอแนะ	 ข้อสังเกต	 และแนวความคิด	 เพื่อนำาข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ไปใช้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไป	 ท้ังน้ี	 เห็นว่ากระบวนการ

เลือกต้ังมีความจำาเป็นอย่างยิ่งในการที่จะได้มาซึ่งตัวแทนที่มีความรู้	 ความสามารถ	

ซึ่งกระบวนการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมจะเปิดโอกาสให้มีคนดีและมีคุณภาพเข้าสู่

กระบวนการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียม	 กรรมาธิการฯ	 จึงมีความเห็นว่า	 จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ	

	 ทั้งนี้	 ภายในงานจะมีการอภิปรายในหัวข้อ	 “การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และ												

เที่ยงธรรม”	โดย	นายมานิจ	สุขสมจิตร	กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	และรองศาสตราจารย์	

ดร.	ไชยันต์	ไชยพร	อาจารย์ประจำาภาควิชาการปกครอง	คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



151

คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

	 คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟัง										

ความคิดเห็นของประชาชน	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เปิดเวทีเสวนา																																																																																									

รับฟังความคิดเห็นประชาชน	 ในหัวข้อ	 “ปฎิรูปกฎหมาย

ปิโตรเลียม		เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”

	 วันที่	 ๑๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 คณะอนุกรรมาธิการ

การมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สำาคัญ	 ในคณะ

กรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นประชาชน	 ในหัวข้อ	

“ปฎิรูปกฎหมายปิโตรเลียม	 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน”	 ณ	 ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม																																																																																																																															

ชั้น	 ๓	 โรงแรมเอเชีย	 กรุงเทพฯ	 โดยมีการรายงานสรุปผลการศึกษาปัญหาการบังคับ

ใช้กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม	 รวมถึง	 เสนอหลักการและยุทธศาสตร์ของกฎหมาย

ปิโตรเลียมฉบับใหม่		พร้อมเปิดให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ร่วมแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง

	 นายพลเดช	 ปิ่นประทีป	 รองประธานกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 สภาปฎิรูปแห่งชาติ	 กล่าวว่า	 การรับฟังความเห็นของ

ประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ก่อนที่จะเสนอให้

สภานิติบัญญัติแห่งชาตินำาไปพิจารณาจะทำาให้กฎหมายเกิดความครบถ้วน	 น่าเช่ือถือ	 และเม่ือ

กฎหมายใช้บังคับแล้วจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	 ทั้งนี้	 จากการศึกษาพบว่า		

กฎหมายปิโตรเลียม	๒๕๑๔	และกฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	๒๕๑๔	 ยังมีหลายประเด็น

ที่ต้องแก้ไขให้เหมาะสม	 ก่อนเปิดสัมปทานรอบใหม่	 เช่น	 ปัญหาการจัดเก็บรายได้	 และ

ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษที่บางมาตราเอื้อประโยชน์ให้เอกชน	 การให้หลักประกันกับ								

ผู้สำารวจว่ารัฐจะไม่จำากัดปริมาณการส่งออก	 อย่างไรก็ตาม	 รัฐควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ปิโตรเลียมต่อสาธารณชน	 รวมถึง	 ให้ชะลอการสัมปทานปิโตรเลียมไปก่อนจนกว่าจะมี

การแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับให้แล้วเสร็จ		

นายพลเดช	 ป่ินประทีป
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คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

	 ประธานกรรมาธิ การการศึ กษาและกีฬา 	 สภานิ ติ บัญญัติ แห่ งชาติ 																																						

รับหนังสือจากตัวแทนผู้ปกครองโครงการศึกษานานาชาติ	 หวั่นการแต่งตั้งประธานโครงการ

ศึกษานานาชาติและรองประธานโครงการฯ	ปฏิบัติหน้าที่อาจไม่เป็นธรรม

	 วันที่	 ๒๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นายตวง	 อันทะไชย	 ประธานกรรมาธิการ															

การศึกษาและกีฬา	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 รับหนังสือจากตัวแทนผู้ปกครอง					

โครงการศึกษานานาชาติ	 โดยได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการจัดการที่ไม่เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ซึ่งการเข้ายื่นเรื่องในครั้งนี้เนื่องจาก

คณะผู้ปกครองเกิดความไม่แน่ใจในการแต่งต้ังประธานโครงการศึกษานานาชาติและรองประธาน																																																																																																																				

โครงการฯ	 มาทำาหน้าที่แทนประธานคนเดิม	 และเกิดความกังวลว่าหลักสูตรการเรียน										

การสอนไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการเดิม	 จึงต้องการเรียกร้องไปยังผู้เกี่ยวข้อง

ช่วยช้ีแจงถึงอำานาจในการแต่งต้ังว่าถูกต้องตามกฎหมาย	 และหลักธรรมาภิบาลหรือไม่	 เน่ืองจาก

ตามปกติแล้วผู้ที่แต่งตั้งตำาแหน่งข้างต้นจะต้องเป็นอธิการบดี	 แต่ปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้ง

อธิการบดีมีเพียงรักษาการเท่านั้น	 นอกจากนี้	 คณะผู้ปกครองยังไม่มั่นใจในการบริหารงาน

ของประธานโครงการและกรรมการชุดใหม่	 เนื่องจากไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมและไม่ได้

มีการวางแผนระบบการจัดการไว้ล่วงหน้าเท่าที่ควร
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คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์ 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์	

รับหนังสือแถลงการณ์จากที่ปรึกษาเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน	 ตัวแทน

สภาวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งชาติ	 พร้อมกับเสนอให้แก้ไขเนื้อหาในหมวด	 ๓							

คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ	มาตรา	๑๙	(ฉ)

	 วันจันทร์ท่ี	 ๒๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 นางภัทรียา	 สุมะโน	 ประธานอนุกรรมาธิการ								

ขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ในคณะ																																																																												

กรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป	 พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการร่วมกัน

รับหนังสือแถลงการณ์จากนายสุนทร	จันทร์รังสี	ที่ปรึกษาเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

ภาคอีสาน	 ตัวแทนสภาวิชาชีพ	 นักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งชาติ	 (สนภช.)	 ซ่ึงประกอบด้วย														

เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ใน	 ๔	 ภูมิภาค	 ได้แก่	 ภาคเหนือ	 ภาคอีสาน	 ภาคใต้	

รวมทั้ง	 ภาคกลางและภาคตะวันออกเพ่ือขอให้สนับสนุนร่าง	 พ.ร.บ.	 การคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน	 พร้อมกับเสนอให้แก้ไขเนื้อหา

ในหมวด	 ๓	 คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ	 มาตรา	 ๑๙	 (ฉ)	 ที่กำาหนดให้

ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในส่วนภูมิภาค	 มีจำานวน	 ๑	 คน	 นั้น	 สนภช.	 ขอเสนอให้

มีจำานวน	 ๓	 คน	 เนื่องจากภูมิภาคมีพื้นที่กว้างและมีผู้ประกอบวิชาชีพเป็นจำานวนมาก	

และใหล้ดจำานวนกรรมการซึ่งสรรหาจากผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนด้านอ่ืน	 ๆ	 จาก	 ๒	 คน	

เหลือ	 ๑	 คน	 รวมท้ัง	 ลดจำานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมซึ่งสรรหาจากผู้เชี่ยวชาญ	

จาก	๒	คน	เหลือ	๑	คน	เช่นกัน
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ข้อมูลทั่วไป

	 นาอูรู	(อังกฤษ:	Nauru,	เสียงอ่าน:	na:	u:	ru:/:	นาอูรู:	Naoero)	หรือชื่ออย่างเป็น

ทางการ	สาธารณรัฐนาอูรู	(อังกฤษ:	Republic	of	Nauru;	นาอูรู:	Ripublik	Naoero)	เป็นประเทศ

เกาะตั้งอยู่ในภูมิภาคไมโครนีเซีย	 ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก	 ประเทศนาอูรูตั้งอยู่ใกล้

กับเกาะบานาบาของประเทศคิริบาสมากที่สุด	โดยอยู่ห่างกัน	๓๐๐	กิโลเมตร	ไปทางตะวันออก	

ประเทศนาอูรูเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในมหาสมุทรแปซิฟิกและเล็กเป็นอันดับ	 ๒	 ของโลก																																																																																																																										

รองจากนครรัฐวาติกัน	 โดยมีพื้นที่	 ๒๑	 ตารางกิโลเมตร	 และมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้น	

๙,๔๘๘	คน
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	 ดิ น แ ด น ที่ เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ น า อู รู 																		

ในปัจจุบันมีชาวไมโครนีเซียและโพลินีเซียเข้ามา

อยู่อาศัย	 ในระยะเวลาต่อมาจักรวรรดิเยอรมนี

ได้ผนวกดินแดนนาอูรู เข้าเป็นส่วนหนึ่ งของ							

จักรวรรดิในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 	 ๑๙	

หลังจากสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 สิ้นสุด	 นาอูรู

กลายเป็นดินแดนในอาณัติของสันนิบาตชาติ																

โดยมีออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักร

เป็นผู้บริหารกิจการต่าง	 ๆ	 ในเกาะแห่งนี้ร่วมกัน	 ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่	 ๒	

จักรวรรดิญ่ีปุ่นได้เข้ามายึดครองนาอูรู	 เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี	 ๒	 ส้ินสุด	 นาอูรูกลายเป็นดินแดน

ในภาวะทรัสตีและได้รับเอกราชในปี	ค.ศ.	๑๙๖๘

	 เกาะนาอูรูเป็นเกาะหินฟอสเฟต	 โดยปริมาณของหินฟอสเฟตมีอยู่เป็นจำานวนมาก

ตามผิวดิน	 ทำาให้สามารถทำาเหมืองเปิดได้โดยง่าย	 อย่างไรก็ตามแหล่งฟอสเฟตบางส่วน

ไม่สามารถสกัดออกมาใช้ได้	 เนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนสกัดด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน		

ในช่วงระหว่างปลายคริสต์ทศวรรษ	 ๑๙๖๐	 ถึงต้นคริสต์ทศวรรษ	 ๑๙๗๐	 นาอูรูเป็นประเทศ

ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น		ๆ		ในโลก		แต่เมื่อแหล่งแร่ฟอสเฟต									

เร่ิมหมดลง	 รวมไปถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการทำาเหมืองแร่ฟอสเฟต	 ส่งผลให้ความน่าเช่ือถือ							

ทางการเงินของประเทศนี้ลดลงไป	 ด้วยเหตุนี้เองทำาให้นาอูรูต้องหารายได้จากแหล่งอื่น	

โดยนาอูรูได้กลายเป็นที่หลบภาษี	 (Tax	 haven)	 และศูนย์กลางของการฟอกเงิน	นอกจากนี้					

นาอูรูยังมีรายได้จากการบริจาคของประเทศออสเตรเลีย	 โดยแลกเปลี่ยนกับการที่นาอูรู

ยินยอมให้มีการจัดตั้งศูนย์กักกันของออสเตรเลียในประเทศนาอูรู
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ประวัติศาสตร์

	 ชาวไมโครนีเซียและเมลานีเซียได้เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในเกาะนาอูรูอย่างน้อย	

๓,๐๐๐	 ปีขึ้นไป	 โดยกลุ่มคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในนาอูรูสามารถแบ่งออกได้เป็น	 ๑๒	 เผ่า	

ซึ่งธงชาติของประเทศนาอูรูในปัจจุบันนั้น	 แทนเผ่าต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ด้วยดาว	 ๑๒	 แฉก		

ในธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวนาอูรูจะนับญาติทางสายมารดาเป็นหลัก	 ประชากรเหล่านี้

นิยมเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาไว้ในลากูนบูอาดา	 เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับประชากร	

ในขณะทีแ่หลง่อาหารในทอ้งถิน่อืน่	ๆ 										ทีป่ลกูในพืน้ทีเ่กาะคอื	 มะพรา้วและเตยทะเล		สำาหรบั

ในส่วนของชื่อ	 นาอูรู	 นั้นมีการสันนิษฐานว่ามาจากศัพท์คำาว่า	 Anaoero	 ในภาษานาอูรู	

ซึ่งมีความหมายว่า	 ฉันไปที่ชายหาด

	 จอห์น	 เฟิร์น	 นักล่าวาฬชาวอังกฤษเป็นชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางมาถึง								

เกาะนาอูรูใน	ปี	ค.ศ.		๑๗๙๘		โดยเขาได้ต้ังช่ือเกาะแห่งน้ีว่า		“เกาะพลีแซนต์”	(Pleasant	Island)	

นับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 ๑๘๓๐	 เป็นต้นมา	 ชาวนาอูรูได้ติดต่อกับเรือล่าวาฬของชาวตะวันตก	

ซึ่งเรือล่าวาฬเหล่านี้	 จะแสวงหาน้ำาจืดจากนาอูรูเพื่อเก็บไว้ใช้ในเรือ	 ในช่วงระหว่างนี้																		

กะลาสีเรือที่เลิกทำางานให้กับเรือล่าวาฬเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยในนาอูรู	 ชาวเกาะได้เริ่ม					

การแลกเปลี่ยนค้าขายกับชาวตะวันตกมากยิ่งขึ้น	 โดยชาวเกาะจะนำาอาหารไปแลกเปลี่ยน

กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาวุธสงคราม	 ซึ่งอาวุธที่ได้มาจากชาวตะวันตกเหล่านี้

ได้มีการนำามาใช้ในสงครามระหว่างชนเผ่าของนาอูรูในช่วงระหว่างปี	ค.ศ.	๑๘๗๘	-	๑๘๘๘

’
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	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๘๘๘	 เยอรมนีได้ผนวกเกาะนาอูรูเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะ

มาร์แชลล์ในอารักขา	 การเข้ามาของเยอรมนีในครั้งนี้ช่วยให้สงครามกลางเมืองระหว่าง

ชนเผ่าต่าง	 ๆ	 สิ้นสุดลง	 นอกจากนี้ยังมีการตั้งตำาแหน่งพระมหากษัตริย์ในการปกครอง

เกาะแห่งนี้	 โดยพระมหากษัตริย์ของนาอูรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ	 พระเจ้าโอเวอีดา

	 คณะมิชชันนารีสอนศาสนาเริ่มเข้ามาในปี	 ค.ศ.	 ๑๘๘๘	 โดยเป็นกลุ่มมิชชัน

นารีที่เดินทางมาจากหมู่เกาะ		กิลเบิร์ต		ชาวเยอรมันที่เข้ามาอาศัยในนาอูรูจะเรียกนาอูรูว่า											

Nawodo	 หรือ	 Onawero	 จักรวรรดิเยอรมันเข้าปกครองนาอูรูอยู่ราว	 ๆ	 ๓	 ทศวรรษ	

โดยโรแบร์ต	 รัสช์	 พ่อค้าชาวเยอรมันที่แต่งงานกับผู้หญิงชาวนาอูรูเป็นผู้บริหารของนาอูรู

คนแรกในปี	ค.ศ.	๑๘๙๐

พระเจ้าโอเวอีดา

มิชชันนารี
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	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๐๐	 อัลเบิร์ต	 ฟูลเลอร์	 เอลลิส	 นักสำารวจแร่ได้ค้นพบแหล่งแร่

ฟอสเฟตในนาอูรู	 จนกระทั่งถึงปี	 ค.ศ.	 ๑๙๐๖	 บริษัทแปซิฟิกฟอสเฟตได้ทำาข้อตกลง

กับรัฐบาลของเยอรมนีในการเริ่มต้นทำากิจกรรมเหมืองแร่ฟอสเฟต	 โดยเริ่มการส่งออก

ฟอสเฟตไปขายยังต่างประเทศในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๐๗	 เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 ในปี	

ค.ศ.	 ๑๙๑๔	 กองทัพออสเตรเลียได้ส่งกองกำาลังเข้ายึดครองนาอูรู	 จนกระท่ังถึงปี	 ค.ศ.	 ๑๙๑๙	

ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และสหราชอาณาจักร	ได้ลงนามในข้อตกลงนาอูรู	ซึ่งมีผลให้เกิดการ

สถาปนาคณะกรรมาธิการฟอสเฟตของอังกฤษ	 (British	 Phosphate	 Commission	 -	 BPC)	

โดยคณะกรรมาธิการนี้มีสิทธิ์ในการประกอบกิจการเหมืองฟอสเฟตในนาอูรู

	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๒๐	 เกิดการระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่	 ส่งผลให้ชาวนาอูรู																	

ร้อยละ	 ๑๘	 ล้มตายจากการระบาดในครั้งนี้	 หลังจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่	 ๓	 ปี	

สันนิบาตชาติได้ให้อำานาจออสเตรเลีย	 สหราชอาณาจักร	 และนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลนาอูรู

ในฐานะดินแดนในอาณัติ	 ในวันที่	 ๖	 และ	 ๗	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 ๑๙๔๐	 เรือเยอรมันสองลำา

ได้จมเรือของฝ่ายสัมพันธมิตร	 ๕	 ลำาบริเวณใกล้กับนาอูรู	 นอกจากการจมเรือแล้ว	

เรือเยอรมันทั้งสองลำาได้สร้างความเสียหายให้กับบริเวณเหมืองแร่และสายพานลำาเลียง

ฟอสเฟตอีกด้วย

	 จักรวรรดิญี่ปุ่นได้ส่งกองกำาลังเข้ายึดครองนาอูรู	 ในวันที่	 ๒๕	 สิงหาคม	 ค.ศ.	

๑๙๔๒	 หลังจากนั้นได้เกณฑ์แรงงานชาวญี่ปุ่น	 ชาวเกาหลี	 ชาวนาอูรู	 และชาวกิลเบิร์ต										

ให้สร้างสนามบิน	 โดยในระยะเวลาต่อมา	 กองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาได้ท้ิงระเบิดสนามบินน้ี															

เหมืองแร่ฟอสเฟต การยอมแพ้ของจักรวรรดิญ่ีปุ่นบนเรือรบเดียมันตินา
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ครั้งแรกในวันที่	 ๒๕	 มีนาคม	 ค.ศ.	 ๑๙๔๓	 เพื่อตัดการสนับสนุนเสบียงอาหารที่จะส่ง

ไปยังนาอูรู	 การท่ีเสบียงอาหารมีน้อยลงเป็นผลให้กองทัพญ่ีปุ่นต้องนำาชาวนาอูรู	 ๑,๒๐๐	 คน		

ออกจากเกาะโดยส่งไปอยู่ที่เกาะชุกในหมู่เกาะแคโรไลน์	 การที่นาอูรูโดนกองกำาลังอเมริกา

ปิดล้อมมาอย่างยาวนาน	 นำาไปสู่การยอมจำานนของผู้นำากองกำาลังญี่ปุ่นบนเกาะนาอูรูคือ			

ฮิซะฮะชิ		โซะเอะดะ		ในวันที่	๑๓	กันยายน	ค.ศ.	๑๙๔๕	ต่อกองทัพออสเตรเลีย		การยอม

จำานนของญี่ปุ่นในครั้งนี้ได้รับการยอมรับโดยพลจัตวาสตีเวนสัน	 ซึ่งเป็นผู้แทนของพลโท								

เวอร์นอน	 สตูร์ดี	 ผู้บัญชาการกองทัพออสเตรเลียที่	 ๑	 บนเรือรบเดียมันตินา	 หลังจาก

การยอมแพ้ของกองกำาลังญ่ีปุ่น	ได้มีการส่งชาวนาอูรู	๗๓๗	 คน	 ท่ีรอดชีวิตจากเกาะชุกกลับไป

ยังนาอูรู	โดยเรือของคณะกรรมาธิการฟอสเฟตของอังกฤษที่ชื่อว่า	Trienza	ในเดือนมกราคม	

ค.ศ.	๑๙๔๖		ในปี	ค.ศ.	๑๙๔๗		สหประชาชาติได้มอบหมายให้ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และ

สหราชอาณาจักร	เป็นผู้ดูแลเกาะนาอูรูในฐานะดินแดนในภาวะทรัสตี

	 นาอูรูได้สิทธิ์ในการปกครองตนเองในเดือนมกราคม	 ค.ศ.	 ๑๙๖๖	 และเมื่อ

การประชุมร่างรัฐธรรมนูญได้ผ่านไป	 ๒	 ปี	 หลังจากนั้นนาอูรูจึงได้ประกาศเอกราชในปี	

ค.ศ.	 ๑๙๖๘	 โดยมีประธานาธิบดีแฮมเมอร์	 ดีโรเบิร์ต	 เป็นประธานาธิบดีคนแรก	 ในปี	

ค.ศ.	 ๑๙๖๗	 ประชาชนชาวนาอูรูได้ร่วมกันซื้อทรัพย์สินของคณะกรรมาธิการฟอสเฟตของ

อังกฤษ	ซึ่งนาอูรูได้สิทธิ์ในการบริหารจัดการกิจการเหมืองแร่ในเดือนมิถุนายน	ค.ศ.	๑๙๗๐	

ภายใต้การบริหารของบริษัทนาอูรูฟอสเฟต	 รายได้ของนาอูรูที่ได้จากการทำาเหมืองแร่

ส่งผลให้ประชาชนชาวนาอูรูมีมาตรฐานการครองชีพสูงที่สุดในกลุ่มประเทศแถบแปซิฟิก			

ในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๘๙	 นาอูรูได้ฟ้องออสเตรเลียต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจากความล้มเหลว

ของออสเตรเลียในการแก้ไขความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำาเหมืองแร่

ฟอสเฟตเมื่อครั้งที่ออสเตรเลียมีอำานาจบริหารกิจการต่าง	ๆ	ในนาอูรู
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	 นาอูรูเป็นสาธารณรัฐ	 มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล	

รัฐสภานาอูรูเป็นระบบสภาเดียวประกอบด้วย	 สมาชิก	 ๑๙	 คน	 มาจากการเลือกต้ังทุกสามปี															

รัฐสภาจะเลือกประธานาธิบดีจากสมาชิกรัฐสภา	 และประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้ง

คณะรัฐมนตรีซ่ึงมีสมาชิก	 ๕	 -	 ๖	 คน	 นาอูรูไม่มีโครงสร้างพรรคการเมืองอย่างเข้มแข็ง

เท่าใดนัก	 โดยตัวแทนส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครอิสระ	 ซึ่งเห็นได้จากสมาชิกรัฐสภาในสมัย

ปัจจุบันมีสมาชิกที่มาจากผู้แทนอิสระถึง	 ๑๕	 คนจากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด	 ๑๙	 คน	

สำาหรับพรรคการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบันมี	 ๔	 พรรค	 ได้แก่	 พรรคนาอูรู	

พรรคประชาธิปไตยแห่งนาอูรู		นาอูรูเฟิร์ส		และพรรคกลาง	 แม้จะมีพรรคการเมือง	แต่การร่วม

รัฐบาลในนาอูรูนั้นมักขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางครอบครัวมากกว่าพรรคการเมืองที่สังกัด

	 ในช่วงระหว่างปี	ค.ศ.	๑๙๙๒	-	๑๙๙๙	ได้มีการนำาระบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่เรียกว่า	 สภาเกาะนาอูรู	 (Nauru	 Island	 Council	 -	 NIC)	 เข้ามาใช้	 โดยสภานี้จะมีสมาชิก

สภาทั้งสิ้น	 ๙	 คน	 มีหน้าที่ให้บริการในท้องถิ่น	 อย่างไรก็ตามในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๙๙	 รัฐบาล														

ตัดสินใจยกเลิกสภาเกาะนาอูรูและให้ทรัพย์สินและหน้ีสินของสภาท้ังหมดอยู่ในความรับผิดชอบ

ของรัฐบาลแห่งชาติ	 การครอบครองที่ดินในประเทศนาอูรูเป็นสิ่งที่แปลก	 เนื่องจาก

ประชาชนชาวนาอูรูทุกคนมีสิทธิ์บางประการเหนือที่ดินทั้งหมดของเกาะ	 ซึ่งที่ดินเหล่านั้น

มีเจ้าของเป็นบุคคลหรือกลุ่มครอบครัว	 รัฐบาลหรือองค์กร	 ต่าง	 ๆ	 ไม่มีที่ดินเป็นของ

ตนเอง	 หากมีความประสงค์จะใช้ที่ดินจะต้องทำาสัญญากับเจ้าของที่ดินในบริเวณนั้นก่อน	

สำาหรับประชาชนที่ไม่ใช่ชาวนาอูรูไม่มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินบนเกาะ
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การแบ่งเขตการปกครอง

	 ประเทศนาอูรูแบ่งเขตการปกครองระดับบนสุดออกเป็น	๑๔	เขต	ดังนี้

	 *	 เขตเดนีโกโมดู	(Denigomodu)

	 *	 เขตนีบ็อก	(Nibok)

	 *	 เขตบูอาดา	(Buada)

	 *	 เขตโบเอ	(Boe)

	 *	 เขตบาอีตี	(Baiti)

	 *	 เขตเมเนง	(Meneng)

	 *	 เขตยาเรน	(Yaren)

	 *	 เขตอานาบาร์	(Anabar)

	 *	 เขตอานีบาเร	(Anibare)

	 *	 เขตอาเนตัน	(Anetan)

	 *	 เขตอูอาโบเอ	(Uaboe)

	 *	 เขตอีจูว์	(Ijuw)

	 *	 เขตเอวา	(Ewa)

	 *	 เขตอาอีโว	(Aiwo)
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	 ยาเรน	 (อังกฤษ:	 Yaren)	 เป็นเมืองหลวงโดยพฤตินัยของประเทศนาอูรู	 ตั้งอยู่

ทางตอนใต้ของประเทศ	มีประชากรราว	๑,๑๐๐	คน	ซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของทำาเนียบรัฐบาลนาอูรู	

และท่าอากาศยานนานาชาตินาอูรู	 เนื่องจากประเทศนาอูรูไม่มีเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ	

ยาเรนจึงถือว่าเป็นเมืองหลวงโดยอนุโลม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

	 นาอูรูได้เข้าร่วมเครือจักรภพแห่งชาติ	 หลังจากที่ได้เอกราชในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๖๘	

ในฐานะสมาชิกพิเศษ	 และได้รับสถานะสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์เมื่อปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๐	 นาอูรู

ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารพัฒนาเอเชีย	 	ในปี	ค.ศ.	๑๙๙๙	และเข้าร่วมเป็นสมาชิก
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ของสหประชาชาติในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๙๙	 นอกจากนี้แล้วในระดับภูมิภาคนาอูรูเป็นสมาชิกของ	

Pacific	Islands	Forum	และองค์กรในระดับภูมิภาคอื่น	ๆ		นาอูรูได้อนุญาตให้	Atmospheric	

Radiation	 Measurement	 Program	 ของสหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้ระบบการตรวจสอบอากาศ

บนเกาะได้	

	 นาอูรูไม่มีกองทหารเป็นของตนเอง	 การป้องกันประเทศเป็นหน้าที่ของรัฐบาล

ออสเตรเลียภายใต้ข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการของทั้งสองประเทศ	 ส่วนการรักษาความ

สงบเรียบร้อยจะใช้กองกำาลังตำารวจขนาดเล็กซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายพลเรือน

เป็นผู้ดูแล	 นอกจากการป้องกันประเทศแล้ว	 นาอูรูและออสเตรเลียได้ลงนามในบันทึก

ความเข้าใจเดือนกันยายน	ค.ศ.	๒๐๐๕	โดยในบันทึกความเข้าใจน้ีออสเตรเลียจะให้เงินช่วยเหลือ						

แก่นาอูรู	 รวมไปถึงการส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน	 การสาธารณสุข	 และการศึกษา

เพื่อเป็นท่ีปรึกษาให้แก่รัฐบาลนาอูรู	 ท้ังน้ีผลประโยชน์ท่ีนาอูรูได้รับจะต้องแลกเปล่ียนกับการท่ี

นาอูรูจะให้ที่อยู่อาศัยกับกลุ่มผู้ขอลี้ภัยเข้าออสเตรเลียในระหว่างที่กระบวนการพิจารณา

กำาลังดำาเนินการอยู่	ในปัจจุบันประเทศนาอูรูใช้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

เกาะนาอูรู

	 ประเทศนาอูรู	 เป็นเกาะรูปรีตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก		

เกาะนาอูรูอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตร	 ๔๒  กิโลเมตร	 (๒๖  ไมล์)	 ไปทางทิศใต้	 มีแนวปะการัง

ล้อมรอบซ่ึงแนวปะการังเหล่าน้ีจะปรากฏยอดแหลมให้เห็นเม่ือเวลาน้ำาลง	 การเข้าถึงเกาะนาอูรู

ทางน้ำาเป็นไปด้วยความยากลำาบาก	 เนื่องจากการมีแนวปะการังที่ล้อมรอบเกาะมีผลทำาให้

ไม่สามารถสร้างท่าเรือได้	 อย่างไรก็ตามมีการขุดคลองตามแนวปะการังเพื่อช่วยให้เรือเล็ก

สามารถเข้าถึงเกาะได้
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	 แนวหน้าผาปะการังล้อมรอบที่ราบสูงตอนกลางของเกาะ	 จุดที่อยู่สูงสุด														

ในบริเวณท่ีราบสูงเรียกว่า	 คอมมานด์ริดจ์	 ซ่ึงมีความสูง	 ๗๑	 เมตร	 เหนือระดับน้ำาทะเลปานกลาง		

บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงแห่งเดียวของประเทศนาอูรูอยู่ในบริเวณพื้นที่แคบ	 ๆ					

ของแถบชายฝังทะเล	 ซึ่งต้นมะพร้าวเจริญเติบโตได้ดี	 นอกจากนี้ดินบริเวณโดยรอบของ

ลากูนบูอาดา	สามารถปลูกกล้วย	สับปะรด	ผักชนิดต่าง	ๆ	เตยทะเล	และพืชไม้เน้ือแข็งท้องถ่ิน

คือ	 ต้นกระทิง

	 นาอูรูเป็นหน่ึงในสามเกาะหินฟอสเฟตใหญ่ในมหาสมุทรแปซิฟิก	 โดยอีกสองแห่ง

คือ	 เกาะบานาบาของประเทศคิริบาส	 และมากาเทียของเฟรนช์โปลินีเซีย	 อย่างไรก็ตาม

ฟอสเฟตของประเทศน้ันถูกนำามาใช้เกือบหมดแล้ว	 การทำาเหมืองฟอสเฟตในท่ีราบสูงตอนกลาง	

ทำาให้พ้ืนท่ีกลายเป็นท่ีไร้พืชเต็มไปด้วยหินปูนขรุขระท่ีมียอดสูงสุด	 ๑๕	 เมตร	 การทำาเหมืองแร่

เป็นเวลาหนึ่งศตวรรษ	 ได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ถึงสี่ในห้า	 นอกจากนี้ยังสร้างความ

เสียหายพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำาเพาะโดยรอบ	 โดยประมาณการว่า	 ๔๐%	 ของสัตว์น้ำาตายจาก

ของเหลวที่ปล่อยออกมาซึ่งเต็มไปด้วยฟอสเฟต

	 ปริมาณน้ำาจืดในนาอูรูมีอยู่อย่างจำากัด	 โดยชาวนาอูรูจะใช้ถังเพื่อกักเก็บน้ำาฝน	

อย่างไรก็ตามชาวนาอูรูโดยส่วนมากจะพ่ึงพาน้ำาจืดจากโรงงานผลิตน้ำาจืดจากทะเลท้ังส้ิน	๓	แห่ง																																																																																																												

ซึ่งตั้งอยู่ที่สำานักงานสาธารณูปโภคนาอูรู	 (Nauru’s	 Uti l i t ies	 Agency)	 ลักษณะ

ภูมิอากาศของนาอูรูเป็นเขตร้อนชื้น	 เนื่องจากการตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและมหาสมุทร																														
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นาอูรูได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์	 แต่มัก						

ไม่พบพายุหมุนเขตร้อนเท่าไหร่นัก	 ปริมาณหยาดน้ำาฟ้าของนาอูรูมีความผันแปรสูงมาก

และมักได้รับอิทธิพลจากเอลนิลโญ	 ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้บางครั้งนาอูรูประสบกับภาวะ							

ความแห้งแล้ง	 ในส่วนของอุณหภูมิในนาอูรูน้ัน	ช่วงเวลากลางวันอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง	๒๖	ำC	

(๗๙	ำF)	ถึง	๓๕	ำC	(๙๕ ำF)	 ส่วนตอนกลางคืนจะมีอุณหภูมิระหว่าง	๒๒	ำC	(๗๒ ำF)	ถึง	๓๔	ำC	

(๙๓ ำF)	

	 ในปัจจุบัน	 นาอูรูประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำา

ทะเลที่สูงขึ้น	 นาอูรูได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดเกาะที่ประสบปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดน้ำาท่วมเกาะได้ถึงแม้ว่าร้อยละ	 ๘๐	 ของพ้ืนท่ีในนาอูรูจะเป็นท่ีสูง	 แต่พ้ืนท่ีเหล่าน้ัน

ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้จนกว่าโครงการการฟื้นฟูแหล่งแร่ฟอสเฟตจะเริ่มดำาเนินการ

เศรษฐกิจ

	 นาอูรูมีแร่ฟอสเฟตอยู่มาก	 และรายได้แทบทั้งหมดของประเทศมาจาก

อุตสาหกรรมการขุดและส่งออกแร่ฟอสเฟต	 ซึ่งมีรายได้ดีจนทำาให้ชาวนาอูรูมีรายได้เฉลี่ย		

ต่อหัวสูงเป็นอันดับต้นในหมู่ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกด้วยกัน

ประชากร

	 มิชชันนารีที่ เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์แก่ชาวนาอูรูจนกลายเป็นศาสนา																						

ที่มีผู้นับถือมากที่สุดในประเทศ

	 ในเดือนกรกฎาคม	 ค.ศ.	 ๒๐๑๑	 นาอูรูมีประชากร	 ๙,๓๗๘	 คน	 ซึ่งแต่เดิม								

มีประชากรมากกว่านี้	 โดยในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๖	 ชาวนาอูรูราว	 ๑,๕๐๐	 คน	 ออกจากเกาะไป

พร้อมกับแรงงานอพยพชาวคิริบาสและตูวาลูที่ถูกส่งกลับ	 ภาษาราชการของที่นี่คือ	 ภาษา

นาอูรู	ร้อยละ	๙๖	ของประชากรเชื้อสายนาอูรูนิยมใช้สนทนากันในบ้าน		ส่วนภาษาอังกฤษ

ถูกใช้ส่ือสารกันอย่างแพร่หลายท้ังในรัฐบาลและการพาณิชย์	 แม้ว่าชาวนาอูรูจะไม่ค่อยออกไป

นอกประเทศก็ตาม
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	 ประชากรส่วนใหญ่ของนาอูรูมีเชื้อสายนาอูรู	 ร้อยละ	 ๕๘	 บุคคลที่มาจาก							

หมู่เกาะแปซิฟิกอื่น		ๆ		ร้อยละ	๒๖		ชาวยุโรป	ร้อยละ	๘	และ			ชาวจีนอีกร้อยละ		๘	จาก

การสำารวจในปี	ค.ศ.	๒๐๑๐	ประชากรนาอูรูส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์

ราวสองในสาม	 ส่วนที่เหลือนับถือนิกายโรมันคาทอลิก	 รวมทั้งหมดร้อยละ	 ๗๕	 ศาสนา

ของชาวจีน	และศาสนาพุทธ	ร้อยละ	๑๑.๙		ศาสนาบาไฮ	ร้อยละ	๙.๖	และลัทธิอไญยนิยม	

ร้อยละ	 ๓.๕	 อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้จำากัดสิทธิของกลุ่มมอรมอน	 และพยานพระยะโฮวา

ที่เป็นลูกจ้างต่างด้าวที่เข้ามาทำางานในบริษัทฟอสเฟตซึ่งรัฐเป็นเจ้าของกิจการ

	 อัตราการรู้หนังสือของชาวนาอูรูอยู่ที่ร้อยละ	๙๖	มีการศึกษาภาคบังคับสำาหรับ

เด็กอายุตั้งแต่	 ๖	 -	 ๑๖	 ปี	 และไม่บังคับอีกสองปี	 ที่นาอูรูนี้มีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

เซาท์แปซิฟิกเปิดให้บริการ	ก่อนการก่อต้ังวิทยาเขตดังกล่าวในปี	ค.ศ.	๑๙๘๗	ผู้ศึกษาต่อจะต้อง

ออกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

	 ชาวนาอูรูมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนหรือมีน้ำาหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน	 มีสัดส่วน

เป็นเพศชายร้อยละ	๙๗	และเพศหญิงร้อยละ	๙๓		ส่งผลให้ประเทศนาอูรูอยู่ในอันดับสูงสุด

ของโลกที่ประชากรมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สอง	 มีประชากรมากกว่า

ร้อยละ	๔๐	ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าวด้วย	 ส่วนปัญหาอ่ืน	ๆ	 ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการบริโภค

ของชาวนาอูรูคือ	 โรคไตและโรคหัวใจ	 อายุขัยโดยเฉลี่ยของชาวนาอูรูคือ	 ๖๐.๖	 ปี	 สำาหรับ

เพศชาย	และ	๖๘.๐	ปี	สำาหรับเพศหญิง
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อ้างอิง

	 ๑.	 https://th.wikipedia.org/wiki			สืบค้นเมื่อ		6	July		2015

	 ๒.	สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

TISIC	สืบค้นจาก	http://apecthai.org/index_php/	เมื่อวันที่	22	July	2015
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 

พุทธศักราช ๒๕๕๘

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
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 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา ๑ รัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘”

 มาตรา ๒ รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง”

 มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคหกของมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 “การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย           

พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทําต่อพระรัชทายาทซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้ว 

หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้”

 มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาคําขอแก้ไขเพ่ิมเติม

ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๓๖ 

วรรคสอง ในการนี้ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอาจแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญได้

ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่คําขอแก้ไขเพิ่มเติมมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นจํานวนมาก

หรืออาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างของร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญเห็นว่ า ไม่อาจพิจารณาให้แล้ว เสร็จได้ภายในกําหนดเวลาดั งกล่าว 

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีมติให้ขยายระยะเวลาพิจารณาคําขอแก้ไขเพิ่มเติม

ออกไปได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาพิจารณาคําขอ

แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว และให้แจ้งมติขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ทราบก่อนครบกําหนดเวลานั้นด้วย 
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 เมื่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ              

ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ แล้วให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ

รอไว้สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

เม่ือพ้นกําหนดน้ีแล้วให้สภาปฏิรูปแห่งชาติประชุมเพ่ือลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ

ร่างรัฐธรรมนูญนั้นทั้งฉบับภายในสามวันนับแต่วันที่ครบกําหนดดังกล่าว ในการนี้จะมีการ

แก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ เว้นแต่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้แก้ไขเฉพาะ

ในกรณีพบเห็นข้อผิดพลาดที่มิใช่สาระสําคัญและจําเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน 

 เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง          

ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบ และให้คณะรัฐมนตรีแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการให้มีการออกเสียง

ประชามติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด

โดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ให้นํา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในส่วนที่

เกี่ยวกับความผิดและบทกําหนดโทษมาใช้บังคับแก่การดําเนินการออกเสียงประชามติ

ตามรัฐธรรมนูญนี้ด้วย 

 การจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ออกเสียงประชามติว่า

จะให้ความเห็นชอบหรือไม่ เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนั้นทั้ งฉบับ โดยต้องกระทํา

ในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ในการนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จะมีมติเสนอประเด็นอื่นใดที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียง

ประชามติเพ่ิมเติมพร้อมไปในคราวเดียวกันด้วย สภาละไม่เกินหน่ึงประเด็น ก็ได้ ในกรณีเช่นน้ัน 

ให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอประเด็นดังกล่าว 

ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยกับประเด็นใด ให้แจ้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับมติของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการให้มีการออกเสียง

ประชามติสําหรับประเด็นนั้นในคราวเดียวกันกับการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ

ร่างรัฐธรรมนูญ  โดยในกรณีดังกล่าวนี้ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
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 การมีมติเสนอประเด็นตามวรรคสี่ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติกระทําในวันเดียวกับ

การมีมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มีมติภายในสามวันนับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 

 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวันออกเสียงประชามติตามวรรคสี่

ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าสามสิบวันแต่ไม่ช้ากว่าสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ

ของครัวเรือนทั้งหมดที่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

 ในการออกเสียงประชามติ ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติต้องมีคุณสมบัติ                

และไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งสุดท้าย

ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ และภายใต้บังคับมาตรา ๓๗/๑ ถ้าผู้มีสิทธิออกเสียง

ประชามติโดยเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรีนําร่าง

รัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการออกเสียง

ประชามติ และเม่ือทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ 

โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญและ

พระราชทานคืนมา หรือเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้ร่าง

รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

 มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๗/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง         

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 “มาตรา ๓๗/๑ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการออกเสียงประชามติ       

ในประเด็นเพิ่มเติม ตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่ และเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงประชามติ        

เห็นชอบด้วยกับประเด็นดังกล่าว และมีผลให้บทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้อง

กับผลการออกเสียงประชามติ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญดําเนินการแก้ไข

ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ แล้วส่งร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว 

ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่  

ซึ่ งศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้แล้ว เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้ รับ
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ร่างรัฐธรรมนูญ หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับผลการออกเสียง

ประชามติแล้วหรือในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าบทบัญญัติใดยังไม่สอดคล้องกับผลการ

ออกเสียงประชามติและได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญคืนให้แก่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ดําเนินการแก้ไขตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว  

ซ่ึงต้องทําให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรี

นําร่างรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไปตามมาตรา ๓๗ วรรคเจ็ด โดยให้นับแต่

วันที่นายกรัฐมนตรีได้รับร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมสมบูรณ์แล้ว”

 มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา ๓๘ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นอันสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๑) สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

 (๒) สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จตามมาตรา ๓๗ ไม่ว่า

จะมีมติเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็ตาม

 เมื่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาตามมาตรา ๓๔ หรือเมื่อมีกรณีตาม (๑) หรือเมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติ

ไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันส้ินสุดลงด้วย 

แต่มิให้นํามาตรา ๓๓ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญท่ีพ้นจากตําแหน่ง

เพราะเหตุดังกล่าว 

 มาตรา ๓๙ ในกรณีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุดลงโดยคณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญยังไม่สิ้นสุดลง ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเว้นแต่

จะมีประชามติไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ในกรณีเช่นน้ัน ให้คณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง นับแต่วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ แต่ในกรณีที่มีประชามติ

ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงปฏิบัติหน้าที่

ต่อไปเพื่อจัดทําร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นที่จําเป็นเสนอต่อ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้นั้น 
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 ในกรณีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุดลงโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ   

ยังไม่สิ้นสุดลง หากกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งในระหว่างนั้นไม่ว่าด้วย

เหตุใด ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่า

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเท่าท่ีเหลืออยู่ 

และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งต้ังกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแทนตําแหน่ง  

ที่ว่างโดยเร็ว โดยมิให้นํามาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามมาใช้บังคับ”

 มาตรา ๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๓๙/๑ มาตรา ๓๙/๒                             

และมาตรา ๓๙/๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 “มาตรา  ๓๙/๑  ภายในสาม สิบ วัน นับแ ต่ วัน ท่ีสภาปฏิ รูปแ ห่งชา ติ                                            

และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง หรือนับแต่วันที่คณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๙ หรือนับแต่วันที่ร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไป

ตามมาตรา ๓๗ วรรคแปด แล้วแต่กรณี ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งต้ังคณะกรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญข้ึนคณะหน่ึงประกอบด้วยประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน

ยี่สิบคน เพื่อทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ

แต่งต้ัง โดยให้นํามาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ในระหว่างการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรับฟัง

ความคิดเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ

ประชาชน ประกอบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในกําหนดเวลาที่

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกําหนด 

 เม่ือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบ 

และให้คณะรัฐมนตรีแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว โดยให้เป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการให้มีการออกเสียงประชามติตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้นํามาตรา ๓๗ วรรคสี่ 

วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด และวรรคแปด มาตรา ๓๗/๑ และมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็น

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
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 มาตรา ๓๙/๒ เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ มิให้มี                      

สภาปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้อีก และให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้นแทน

สภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อดําเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๗ สืบต่อจาก

สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยให้คํานึงถึงความสําคัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูป   

ในระยะเวลาที่เหลืออยู่ และให้นํามาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง มาใช้บังคับ      

โดยอนุโลม 

 ให้สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วยสมาชิกจํานวนไม่เกินสองร้อยคน

ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี   

โดยให้แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุดลง 

 ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นประธาน

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนหนึ่งและเป็นรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศไม่เกินสองคน ทั้งนี้ ตามมติของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 ให้นํามาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับแก่สภาขับเคลื่อน           

การปฏิรูปประเทศ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยอนุโลม แต่การวินิจฉัย

ตามมาตรา ๙ วรรคสอง ให้เป็นอํานาจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 มาตรา ๓๙/๓ ให้นํามาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับแก่ประธาน                  

รองประธาน และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และประธานและกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม”

 มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญ           

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว 

ให้นายกรัฐมนตรีนําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน     

สิบห้าวันนับแต่วันท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย      

และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการ และให้นํามาตรา ๓๗ วรรคแปด มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

     

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

         นายกรัฐมนตรี 
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     หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อกําหนดวิธีการจัดทํา

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติอ่ืนให้เหมาะสมย่ิงข้ึนจึงจําเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญน้ี

ข้อมูล :-  ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  ๑๓๒  ตอนที่  ๖๔ ก  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘
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	 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	 เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์																					

การเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 มาเป็นระบอบประชาธิปไตย	

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยต้ังอยู่ก่ึงกลางวงเวียนระหว่างถนนราชดำาเนินกลาง

กับถนนดินสอ	แขวงวัดบวรนิเวศ	แขวงเสาชิงช้า	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	การก่อสร้าง

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเร่ิมข้ึนในวันท่ี	 ๒๔	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๒	 และทำาพิธีเปิดเม่ือวันท่ี																																																																																																																

๒๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๘๓	ในสมัยจอมพล	แปลก	พิบูลสงคราม	ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

	 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นผลงานการออกแบบของหม่อมหลวงปุ่ม	 มาลากุล	

อันเป็นแบบที่ชนะการประกวดการออกแบบอนุสาวรีย์แห่งนี้ 	 การออกแบบได้นำา

สถาปัตยกรรมแบบไทยมาผสมผสาน	 ตรงกลางเป็นสมุดไทยที่สื่อถึงรัฐธรรมนูญประดิษฐาน

บนพานแว่นฟ้า
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	 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ใช้เป็นพื้นที่สำาคัญของการชุมนุมทางการเมืองหลายครั้ง	

อาทิ	 การชุมนุมของประชาชนและนักศึกษาในเหตุการณ์	 ๑๔	 ตุลา	 การชุมนุมของประชาชน

ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ	 การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๕๓	การชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ	พ.ศ.	๒๕๕๖	เป็นต้น

แนวความคิดและพิธีก่อฤกษ์

	 ในสมัยจอมพล	 แปลก	 พิบูลสงคราม	 ดำารงตำาแหน่ง				

นายกรัฐมนตรี	 ได้มีดำาริที่จะจัดสร้างอนุสรณ์เพื่อให้

อนุชนรุ่นหลังรำาลึกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในชาติ	 และ

พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญของชาติ	 ตลอดจนการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันจะนำามาซ่ึงความสถาพรแก่ชาติ									

รัฐบาลจึงมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดหาพื้นที่

ที่ เหมาะสมแก่การสร้างอนุสาวรีย์	 และเห็นว่าบริเวณ

ถนนราชดำาเนินท่ีกำาลังมีการปรับปรุงอยู่ในขณะน้ันเป็นพ้ืนท่ี							

ท่ีเหมาะสม	 ประกอบกับกำาลังมีการก่อสร้างสะพานเฉลิมวันชาติ																 จอมพล	 แปลก	 พิบูลสงคราม
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ในบริเวณเดียวกัน	 การสร้างอนุสาวรีย์จะย่ิงสร้างความสง่างามแก่บ้านเมือง	 รัฐบาลจึงได้

จัดการประกวดการออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยข้ึน	 โดยแบบท่ีได้รับรางวัลและนำามาจัดสร้าง

คือ	แบบของหม่อมหลวงปุ่ม		มาลากุล

	 ทั้งนี้	 พิธีก่อฤกษ์อนุสาวรีย์ได้ถือฤกษ์วันชาติไทยในขณะนั้นคือ	 วันที่	 ๒๔	

มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๒	 เป็นวันก่อฤกษ์	 โดยจอมพล	 แปลก	 พิบูลสงคราม	 นายกรัฐมนตรี				

เป็นประธานในพิธีมณฑล	 พิธีเริ่มต้นขึ้นในเวลา	 ๙	 นาฬิกา	 ๑๖	 นาที	 เสร็จสิ้นเมื่อเวลา	

๙	นาฬิกา	๕๗	นาที

	 การก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเร่ิมต้นข้ึนในเดือนกรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๒	

โดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการการก่อสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อควบคุมกำากับการก่อสร้าง				

โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศรี	 เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง	 และนายสิทธิเดช	 แสงหิรัญ															

เป็นผู้ช่วยปั้นอนุสาวรีย์		ใช้งบประมาณทั้งสิ้น		๒๕๐,๐๐๐		บาท

	 พิธีเปิดอนุสาวรีย์จัดขึ้นเมื่อวันที่	๒๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๘๓	โดย	จอมพล	แปลก

พิบูลสงคราม	นายกรัฐมนตรี	ได้กล่าวในในพิธีเปิดอนุสาวรีย์เป็นข้อความตอนหนึ่งว่า
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	 ...อนุสาวรีย์นี้จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งมวล	 เป็นต้นว่า											

ถนนสายต่าง	 ๆ	 ที่จะออกจากกรุงเทพฯ	 ไปยังหัวเมืองก็จะนับต้นทางจากอนุสาวรีย์นี้	

ถนนราชดำาเนินซึ่งเป็นแนวของอนุสาวรีย์	 ก็กำาลังสร้างอาคารให้สง่างามเป็นที่เชิดชูเกียรติ

ของประเทศ	 และเป็นการสนองพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

พระปิยมหาราช	ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย	จะทำาให้ถนนนี้เป็นที่เชิดชูยิ่ง...

ความหมายของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	

	 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	 เป็นรูปหล่อลอยตัว	 ประกอบด้วยรูปเล่มรัฐธรรมนูญ

ในสมุดไทย	ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า	สร้างด้วยทองแดง	มีความสูง	๓	เมตร	หนัก	๔	ตัน	

ตั้งบนฐานรูปทรงกลมด้านบนโค้งกลม	 ลานอนุสาวรีย์ยกสูงมีบันไดโดยรอบ	 รอบนอกลาน							

อนุสาวรีย์มีครีบทรงแบน	อยู่	๔	 ทิศ	 ท่ีโคนครีบ	 มีภาพแกะสลักลายป้ันนูน	และมีร้ัวเต้ีย	ๆ	กั้น																																																																																																																											



180

โดยรอบลานอนุสาวรีย์	 รั้วนี้ใช้ปืนใหญ่โบราณจำานวน	 ๗๕	 กระบอก	 ฝังดินโผล่ท้าย

กระบอกขึ้นมาเป็นเสา	คล้องโซ่เชื่อมต่อกัน

	 	 ครีบ	๔	ด้าน	สูงจากแท่นพ้ืน	๒๔	เมตร	มีรัศมียาว	๒๔	เมตร	หมายถึง	วันท่ี	๒๔	

ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

	 	 พานรัฐธรรมนูญ	 ซ่ึงต้ังอยู่บนยอดป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์	 สูง	 ๓	 เมตร	 หมายถึง	

เดือน	๓	หรือ	เดือนมิถุนายน	(ขณะนั้นนับเมษายนเป็นเดือนแรกของปี)	ตรงกับเดือนที่มีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยนั้น	 และหมายถึง	 อำานาจอธิปไตยทั้ง	 ๓	 ภายใต้รัฐธรรมนูญ	

(นิติบัญญัติ	บริหาร	และตุลาการ)

	 	 ปืนใหญ่จำานวน	 ๗๕	 กระบอก	 (ปากกระบอกปืนฝังลงดิน)	 โดยรอบฐานของ

อนุสาวรีย์ท่ีมีโซ่เหล็กร้อยไว้	 หมายถึงปีท่ีทำาการเปล่ียนแปลงการปกครอง	 (เลข	 ๗๕	 เป็นเลขท้าย

สองหลักของปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕)	 ส่วนโซ่ท่ีร้อยไว้ด้วยกันหมายถึง	 ความสามัคคีพร้อมเพรียงของ

คณะปฏิวัติ

	 	 ลายปั้นนูนที่ฐานครีบทั้ง	 ๔	 เน้นถึงเรื่องราวการดำาเนินงานของคณะราษฎร				

ตอนที่นัดหมายและแยกย้ายกันก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 มิถุนายน	

พ.ศ.	๒๔๗๕

	 	 พระขรรค์	๖	เล่ม	ท่ีรายล้อมรอบป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์	หมายถึง	หลัก	๖	ประการ

ของคณะราษฎร

	 ทั้งนี้	หลัก	๖	ประการของคณะราษฎร	ที่นำามาใช้ในการบริหารประเทศ	ได้แก่		

	 ๑.	 จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายของประเทศไว้ให้มั่นคง	เช่น	เอกราช

ในการเมือง	ในทางศาล	ในทางเศรษฐกิจ	ฯลฯ		

	 ๒.	จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศ	 ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลง

ให้มาก		

													 ๓.	จะต้องบำารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ	 โดยรัฐบาลใหม่				

จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำา	จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก		

													 ๔.	จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน		

													 ๕.	จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ	 มีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก	

๔	ประการดังกล่าวข้างต้น		

													 ๖.	จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร



181

	 หลัก	 ๖	 ประการของคณะราษฎร	 เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในประกาศคณะราษฎร	

ฉบับที่	๑	และถือเป็นนโนบายของคณะกรรมการราษฎรชุดแรก	ในระบอบประชาธิปไตยของ

ประเทศสยาม	ซึ่งนำาโดยพระยามโนปกรณ์นิติธาดา	คณะกรรมการราษฎรชุดนี้	ไม่มีการแถลง

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนราษฎร	แต่ถือเอาหลัก	๖	ประการของคณะ

ราษฎร	 ท่ีกำาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้ปฏิญาณตนต่อท่ีประชุมก่อนเข้ารับหน้าท่ีน้ัน	

เป็นนโยบายของรัฐบาล

	 หลัก	 ๖	 ประการของคณะราษฎร	 กล่าวสรุปคำาใจความหลักได้ว่า	 “เอกราช	

ปลอดภัย	 เศรษฐกิจ	 เสมอภาค	 เสรีภาพ	 การศึกษา”	 ซึ่งได้ถูกอ้างอิงหลายครั้งในงาน

สถาปัตยกรรม	 ศิลปกรรม	 และรัฐพิธีในสมัยนั้นในทางสถาปัตยกรรม	 เช่น	 ที่พบในรูปแบบ

ของเสา	 ๖	 ต้นในอาคารหรือซุ้มต่าง	 ๆ	 บัวกลุ่ม	 ๖	 ชั้นที่เจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุ	 บางเขน	

(ต่างจากการทำาบัวกลุ่มของเจดีย์ตามประเพณี	 ที่ต้องเป็นเลขคี่เพื่อให้เป็นมงคล)	 หรือ

การออกแบบป้อมกลางของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยให้มีประตู	 ๖	 ช่อง	 และพระขรรค์	 ๖	 เล่ม																	

อีกทั้งพบในทางศิลปกรรม	 เช่น	 ในงานประติมากรรมชื่อ	 เลี้ยงช้างน้อยด้วยอ้อยหก	

ของผิว	 ทิมสา	 ที่เป็นรูปแม่ช้างเอางวงรัดอ้อย	 ๖	 ท่อนอยู่	 โดยมีลูกช้างหลายตัวอยู่รอบ	 ๆ																					

สื่อถึงประเทศไทยที่จะเติบโตขึ้นด้วยหลัก	 ๖	 ประการ	 หรือรูปปั้น	 หลักหกยกสยาม	

โดยอินตา	 ศิริงาม	 ซ่ึงท้ังสองช้ินน้ี	 ได้รับรางวัลใน	 “การประกวดประณีตศิลปกรรม”	 พ.ศ.	 ๒๔๘๐		

ซึ่งจัดขึ้นในงานฉลองรัฐธรรมนูญ
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	 อนุสาวรีย์แห่งนี้	 นอกจากการเป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงประชาธิปไตยแล้ว									

ยังเป็นหลักกิโลเมตรท่ี	 ๐	 ของทางหลวงสายประธานในประเทศไทย	 (ยกเว้นทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข	 ๒	 เริ่มนับกิโลเมตรที่	 ๐	 ที่	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดสระบุรี)	 และยังใช้เป็นจุดเริ่มต้น

ในการวัดระยะทางไปยังจังหวัด	อำาเภอ	หรือสถานที่ต่าง	ๆ	จากกรุงเทพฯ	อีกด้วย

	

	

แหล่งข้อมูล

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	 :	 http://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?ID=49386	

(สืบค้นเมื่อวันที่	๙	กรกฎาคม	๒๕๕๘)

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	 :	 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%	 (สืบค้นเมื่อวันที่	 ๑๐	

กรกฎาคม	๒๕๕๘)
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	 โครงการ  “ป่ารกัน้ำ	”  เกิดข้ึนจากการท่ีสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ                       
ตาม เสด็ จพระราชดำ า เนินพระบาทสมเด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั ว ไปทรง เยี่ ยมราษฎร

ตามต่างจังหวัดทุกภูมิภาคของประเทศเป็นเวลายาวนาน  และได้ทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่

ของราษฎรซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาอาศัย

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก  หากทรัพยากรธรรมชาติถูกทำาลายโดยเฉพาะป่าไม้ก็จะส่งผล 

กระทบต่อราษฎรเพราะทำาให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเกิดความแห้งแล้ง  ประกอบกับพื้นที่ป่า                                                                                                                      

มีจำานวนน้อยลง  สาเหตุนอกจากเกิดจากภัยธรรมชาติแล้วส่วนใหญ่เกิดจากการตัดไม้

ทำาลายป่า  การบุกรุกป่าเพื่อทำาไร่เลื่อนลอย  และมีจำานวนไม่น้อยของการลักลอบตัดไม้

ทำาลายป่าที่เกิดจากความยากจนของราษฎร  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 
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ทรงห่วงใยปัญหาน้ี  เพราะประเทศชาติกำาลังสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำาคัญไป  พระองค์จึง

พระราชทานพระราชดำาริให้จัดตั้งโครงการที่จะช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากเหล่านี้ได้มีอาชีพ

ที่สุจริต มีรายได้เพื่อประทังชีวิตโดยไม่ตัดไม้ทำาลายป่าอีกต่อไป 

  ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงสร้างงานด้านศิลปาชีพ                                                                                                                      

เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เสริม  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ก็ทรงสร้างงานด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน                 

พร้อมกันไป  ดังจะเห็นว่า  เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตร                                                                                                                              

แหล่งน้ำา  เรื่องดิน  เพื่อพัฒนาที่ทำากินให้แก่ราษฎร  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 

ก็สนองแนวพระราชดำาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และทรงเห็นว่าประชาชนในภาคอีสาน

ขาดแคลนน้ำา  สาเหตุเกิดจากการตัดไม้ทำาลายป่า  จึงทรงชักชวนให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกัน

ปลูกป่า  และจัดตั้งโครงการป่ารักน้ำาแห่งแรกขึ้นที่บ้านถ้ำาติ้ว  อำาเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร 

เมื่อวันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ได้พระราชทานเงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและ

เงินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำานวนหนึ่ง  ตั้งเป็นกองทุนอาชีพสำาหรับโครงการ 

“ป่ารักน้ำา”  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เส่ือมโทรมให้เป็นบริเวณ

ต้นน้ำาลำาธารกักเก็บน้ำาไว้ใช้ประโยชน์  เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ในเวลาเดียวกัน

ก็ปลูกเสริมขึ้นเพื่อให้มีป่าไม้ช่วยในการควบคุมความปรวนแปรของดินฟ้าอากาศและภัยแล้ง 

เสริมสร้างและปลูกฝังให้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้มากยิ่งขึ้น  รวมทั้ง            

ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีไม้ไว้ใช้สอยเพิ่มรายได้เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนขาดแคลน

ที่ดินทำากิน  และบุกรุกป่ากระจัดกระจายในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 

มีอาชีพแน่นอนเพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป
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  สำาหรับโครงการป่ารักน้ำาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำานวน ๕ โครงการ 

ได้แก่  โครงการป่ารักน้ำาบ้านถ้ำาติ้ว  ตำาบลส่องดาว  อำาเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร 

โครงการป่ารักน้ำาบ้านป่ารักน้ำา  ตำาบลโคกสี อำาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  โครงการ   

ป่ารักน้ำาบ้านกุดนาขาม  ตำาบลเจริญศิลป  อำาเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร  โครงการป่ารักน้ำา 

บ้านจาร  ตำาบลม่วง  อำาเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  และโครงการป่ารักน้ำาบ้านทรายทอง 

ตำาบลปทุมวาปี  อำาเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร  ต่อมาได้ขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียง  เช่น 

จังหวัดอุดรธานี  นครพนม  รวมท้ังขยายไปยังภูมิภาคอ่ืนของประเทศ  เช่น  โครงการป่ารักน้ำา                                                                                                         

บ้านจาเลาะสโตร์  ตำาบลกะลุวอ  อำาเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  นอกจากนี้       

ยังมีโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่อื่น  ๆ  ดำาเนินการไปด้วยกัน  เช่น  โครงการพัฒนาป่าไม้

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  “สวนป่าสิริกิติ์”  อำาเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  ทรงส่งเสริม

ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองป่าไม้ท่ีเป็นแหล่งต้นน้ำา  เสนอแนวทางเพาะปลูกพืช

โดยไม่ต้องบุกรุกทำาลายป่า  พร้อมท้ังสร้างจิตสำานึกและสนับสนุนให้ราษฎรในพ้ืนท่ีเกิดความ

รู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้  โครงการธงพิทักษ์ป่า  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรม

ราชินีนาถได้มอบให้เป็นหมู่บ้านท่ีรักษาป่า  เช่น  หมู่บ้านนาดอกไม้  ตำาบลท่าจำาปา  อำาเภอท่าอุเทน                                                                                                                          

จังหวัดนครพนม  และโครงการป่าสักนวมินทรราชินี  ผืนป่าสักธรรมชาติสามแสนไร่                       

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทรงรับโครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
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เพ่ือให้มีการวิจัยป่าสักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรท่ีอยู่โดยรอบ  รวมท้ังโครงการบ้านเล็ก

ในป่าใหญ่ท่ีคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ในป่า  พ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นไร่เล่ือนลอยของชาวเขา  สภาพพ้ืนท่ีป่า

มีความเสื่อมโทรมเสี่ยงต่อการถูกทำาลายอย่างต่อเนื่อง  ทั้งยังเป็นพื้นที่สูงเป็นป่าต้นน้ำา 

โดยมีพระราชดำาริให้นำาราษฎรมาอยู่ในพื้นที่โครงการฯ  เพื่อทดลองให้คนอยู่กับป่าได้อย่าง

มีความสุขและยั่งยืน คนไม่ทำาลายป่า ป่าให้อาหารและความร่มรื่นกับคน

  โครงการ  “ป่ารักน้ำา”  เป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ  ท่ีจะบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำาอย่างรุนแรง  พระองค์มีพระราชดำารัสว่า                

“ขาดน้ำา  ทุกชีวิตส้ินสุดทันที”  การรักษาแหล่งน้ำาไว้เป็นท่ีพ่ึงพาอาศัยของมวลมนุษย์                                                                                                                        

และสัตว์โลกท้ังหลายน้ันน่าจะเป็นส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุด  น้ำานอกจากจะมีประโยชน์ในการอุปโภค

และบริโภคกับคนแล้ว  ยังมีประโยชน์กับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าทุกชนิด 

เพราะเป็นการฟ้ืนฟูสภาพของป่าท่ีเส่ือมโทรม  บริเวณของต้นน้ำาลำาธารให้กลับสภาพเป็นพ้ืนท่ี

ดูดซับน้ำาได้เหมือนเดิม  ซ่ึงการอนุรักษ์ป่าไม้จะทำาให้พ้ืนท่ีบริเวณป่าชุ่มช้ืนอุดมไปด้วยต้นไม้

น้อยใหญ่  เป็นการรักษาป่าและต้นน้ำาลำาธารของพ้ืนท่ีป่าและบริเวณใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีย่ิง

  โครงการป่ารักน้ำาเมื่อสามสิบกว่าปีที่ผ่านมา  จากการนำาราษฎรปลูกป่า                          

ด้วยพระองค์เองจนถึงการปลุกจิตสำานึกให้ราษฎรอยู่กับป่าโดยไม่ทำาลายป่าควบคู่ไปกับการ         

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  รวมทั้งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ป่าตามพระราชดำาริ  ณ  วันนี้ 
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ได้ขยายผลไปในภูมิภาคต่าง  ๆ  ของประเทศไทย  ตามพระราชปณิธานท่ีจะบำารุงรักษาแผ่นดินเกิด

ให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้สืบไป  ดังพระราชดำารัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 

พระราชทาน  ณ  บ้านถ้ำาติ้ว  อำาเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่  ๒๐  ธันวาคม 

พุทธศักราช  ๒๕๒๕  ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า  “...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำา  ฉันจะเป็นป่า 

ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำา  พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำา  ฉันจะสร้างป่า...”

  พระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงบำาเพ็ญ        

ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ  ด้วยน้ำาพระราชหฤทัยที่ทรงรักราษฎร รักชาติ รักประเทศ มาตลอด

ระยะเวลายาวนาน  พระราชทานพระราชดำาริโครงการพัฒนามากมายนับไม่ถ้วนเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา  ๘๓  พรรษา  ๑๒ 

สิงหาคม  ๒๕๕๘  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้อภิบาล

ปกปักรักษาและคุ้มครอง  ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงพระเจริญ

ยิ่งยืนนาน

“ดินและน้ำ� ลมและฟ้� ป่�และเข� รวมกันเข้�คือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ 

ฝ�กลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล เพื่อมอบแก่หล�นเหลนไทยไปชั่วก�ล”

คำ�ขวัญวันแม่แห่งช�ติ ๑๒ สิงห�คม พุทธศักร�ช ๒๕๕๘
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ข้อมูล :-   จดหมายข่าวรัฐบาลเพ่ือประชาชน  “คอลัมน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” 

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๗  วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก                                                                                                                                    

พระราชดำาริ  (สำานักงาน  กปร.).  “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่น่าสนใจ”. 

สืบค้นเมื่อวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘,จาก  http://www.rdpb.go.th/rdpb/visit3/20-

50project/50project_20_1.html

  สำานักนโยบายและแผนสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                  

“ข่าวสิ่งแวดล้อม”.  สืบค้นเมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕,  จาก  http://www.onep.

go.th/index.php? 

  ส่วนประสานงานโครงการในพระราชดำาริ  กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช.   

“โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริสวนป่าสิริกิติ์”.  สืบค้นเมื่อวันที่  ๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘, จาก http://www.dnp.go.th/rsd/project-area/north/sirikit/

  Newchaopraya. “พระราชินีกับโครงการป่ารักน้ำา”. สืบค้นเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๘, จาก http://www.chaoprayanews.com/2010/10/18/%E0%

  Panoramaworldwide. “พระราชินีเพ่ือพลังแห่งรัก”. สืบค้นเม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๘, จาก http://www.panoramaworldwide.com/thai/tvprogramme/queen/360.html








